
 
หนา 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชมุ   
๑. การถายทอดสดการประชมุสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิประธาน                           

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดจัดใหมีการถายทอดสดทางสถานวีิทยุโทรทัศน 
แหงประเทศไทย ชอง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ นอกเหนือจากการถายทอด 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศันรัฐสภา โดยจะเริ่มการถายทอด 
ตั้งแตเวลาที่เริ่มมีการพิจารณารางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป จนกวาการพิจารณาจะแลวเสร็จ 
และจัดใหมีลามภาษามือดวย       ๑ 

๒. รับทราบ เรื่อง สํานกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม 
การทุจรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) ไดมีหนังสือแจงวาคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ไดพิจารณาดําเนนิการไตสวนขอเท็จจริงคาํรองขอใหถอดถอน นายสมศกัดิ ์
ปริศนานนัทกุล เมื่อครั้งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ออกจากตําแหนง เนื่องจากกระทําความผิดฐานร่ํารวยผิดปกติ  โดยประธาน 
สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดดาํเนินการ ดงันี ้     
 ๒.๑ นัดประชุมนดัแรกเพ่ือกําหนดวันแถลงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และผูถูกกลาวหา อกีทั้งพิจารณาคําขอเพ่ิมเตมิพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา 
 ๒.๒ 



๔ 

  

สนช. ๕๒                                                                                   ชรินทรทิพย  ๒/๒ 
 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตามที่ที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  
ครั้งที ่๒๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไดลงมตริับหลักการ 
แหงรางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไวพิจารณา  5 

และมมีตติั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญขึน้คณะหนึ่งเพ่ือพิจารณานัน้  
   บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญดงักลาวไดพิจารณาเสรจ็แลว และไดเสนอรายงาน

ตอประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติตามขอบังคับการประชุมสภานติิบญัญตัแิหงชาตแิลว 

รายละเอียดตามเอกสารรายงานทีไ่ดจัดไวใหทานสมาชิกทุกทานแลว ผมขอเรียนเชญิ

คณะกรรมาธิการวิสามญัเขาประจําที่ครบั     10 

   (คณะกรรมาธกิารวิสามญัเขาประจําที)่ 
   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   และถาพรอมแลวก็ขอเชญิประ

    



- ๓ - 
 
สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ       ครั้งท่ี ๕๒ 
 
          หนา 
 - นายชาญวิทย  วสยางกูร (กรรมาธิการวิสามญั)    ๖๒ 
 -  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชยั  บญุยะลีพรรณ    ๗๕ 
 -  นายกติต ิ วะสีนนท       ๗๖,๗๘ 
 -  นายวิษณุ  เครืองาม (รองนายกรฐัมนตรี)    ๘๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทูถาม  ไมม ี      ๘๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว  ไมม ี ๘๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีคางพิจารณา  ไมม ี    ๘๔   
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรือ่งท่ีเสนอใหม  ไมม ี    ๘๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอื่น ๆ  

๑. การพิจารณาเรื่องอนมุัติพิธสีารแกไขความตกลงมารราเกช 
การจัดตั้งองคการการคาโลกตามมาตรา ๒๓ ของรฐัธรรมนญู 
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรกัษามรดกภูมิปญญา 
ทางวฒันธรรม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ     ๘๕ 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 






๓ 


  


สนช. ๕๒                                                                                   ชรินทรทิพย  ๒/๑ 


               


โดยขอใหทานสมาชกิมารับดวยตัวเอง หรือมอบฉันทะใหบุคคลใดมารับเอกสารไดท่ีหองประชมุ


คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๒ ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ในวันและเวลาราชการนะครับ 


   ระเบียบวาระที ่๒  รบัรองรายงานการประชมุ  5 


   รับรองรายงานการประชมุสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิ 


   ครั้งที ่๓๑/๒๕๕๘ วันศกุรที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ 


   ครั้งที ่๓๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๕๘  


   ซึ่งไดวางใหทานสมาชิกตรวจดูกอนแลวตามขอบังคับการประชุมสภานิตบิัญญตัิ


แหงชาต ิขอ ๒๘ จะมีทานใดขอแกไขเพ่ิมเติมการประชมุดังกลาวหรือไมครับ   10 


   (ไมมีสมาชิกยกมอื) 


   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมมีผูใดขอแกไขเพ่ิมเติม ถือวาที่ประชุม


รับรองรายงานการประชมุทัง้ ๒ ครั้ง  


   ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวน  


   รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 15 


คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาเสร็จแลว  
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๔ 


  


สนช. ๕๒                                                                                   ชรินทรทิพย  ๒/๒ 


 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตามที่ที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  


ครั้งที ่๒๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไดลงมตริับหลักการ 


แหงรางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไวพิจารณา  5 


และมมีตติั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญขึน้คณะหนึ่งเพ่ือพิจารณานัน้  


   บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญดงักลาวไดพิจารณาเสรจ็แลว และไดเสนอรายงาน


ตอประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติตามขอบังคับการประชุมสภานติิบญัญตัแิหงชาตแิลว 


รายละเอียดตามเอกสารรายงานทีไ่ดจัดไวใหทานสมาชิกทุกทานแลว ผมขอเรียนเชญิ


คณะกรรมาธิการวิสามญัเขาประจําที่ครบั     10 


   (คณะกรรมาธกิารวิสามญัเขาประจําที)่ 


   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   และถาพรอมแลวก็ขอเชญิประธาน


คณะกรรมาธิการวิสามญัแถลงนะครับ  


   นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ คนที่สอง)   :   


กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรตทุิกทาน กระผม 15 


นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลัง ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ 


วิสามญั คนที่สอง ขอเสนอรายงานการพิจาณารางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป


งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอทานประธานและทานสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ดังนี ้ 


   ตามที่สภานิตบิัญญัตแิหงชาติไดประชุมพิจารณารางพระราชบัญญตัิงบประมาณ


รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ และไดมีมตริับหลักการ 20 


แหงรางพระราชบัญญตัิดงักลาวในวาระที่ ๑ เมือ่วนัที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พรอมทั้งมีมตแิตงตัง้


คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  


พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณารางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายนัน้ คณะกรรมาธกิารวิสามญั 


ไดพิจารณารางพระราชบญัญัตดิังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏรายละเอียดตามรายงานของ


คณะกรรมาธิการวิสามญั ซึง่ไดนําเสนอสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาติทุกทานแลว อยางไรกต็าม 25 


กระผมใครขออนญุาตเรียนสรุปสาระสําคญัผลการพิจารณารางพระราชบญัญตัิงบประมาณ 


รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอที่ประชมุ ดงันี ้ 


  คณะกรรมาธิการวิสามญัไดเริ่มพิจารณารางพระราชบัญญัตติั้งแตวันที ่๒๖ 


พฤษภาคม ๒๕๕๘ จนแลวเสร็จเมื่อวันที ่๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยไดรวมกนัพิจารณารายละเอียด


งบประมาณของสวนราชการ รฐัวิสาหกิจ หนวยงานอืน่ กองทนุ และเงินทุนหมุนเวยีนที่ไดรับ 30 







๕ 


  


สนช. ๕๒                                                                                   ชรินทรทิพย  ๒/๓ 


 


งบประมาณรวม ๕๙ หนวยงาน รวมทั้งรัฐวสิาหกิจท่ีไมไดรับงบประมาณอีก ๑๐ หนวยงาน 


คณะกรรมาธิการวิสามญัไดใหความสําคญัถึงความสอดคลอง เชื่อมโยงระหวางเปาหมายระดบัชาติ 


และเปาหมายระดบักระทรวง ตลอดจนถึงระดบัหนวยงาน รวมทัง้กําหนดวสัิยทัศน พันธกิจ  5 


และตัวชีว้ัดของหนวยงานตาง ๆ อีกทัง้การจัดทาํงบประมาณในลักษณะบรูณาการ เพ่ือให 


การดําเนนิงานของกระทรวงและหนวยงานสามารถเชื่อมโยงและสงผลตอการขับเคล่ือนนโยบาย 


ของรฐับาลอยางเปนรปูธรรม โดยมีขอสังเกตที่สําคัญเกีย่วกับเรื่องการทบทวน การปรับปรุง  


กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ผลผลิตโครงการ และตวัชี้วดัของแตละหนวยงาน  ใหความชัดเจน 


ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ สามารถวัดผลไดจริง สะทอนถึงเปาหมายระดบัชาต ิเปาหมาย10 


กระทรวง และเปาหมายระดับหนวยงาน สามารถประเมินผลการดาํเนนิงาน และใชเปนขอมูล


ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป  สําหรบัการจัดทํา


งบประมาณในลักษณะบูรณาการควรมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานและตัวชีว้ัดรวม 


ในกิจกรรมทีแ่ตละหนวยงานตองดําเนนิงาน เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของแผนบรูณาการนั้น ๆ  


พรอมทั้งสามารถประเมนิผลการดําเนินงาน และใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร 15 


งบประมาณในปถัดไปเชนเดยีวกัน  


   ทั้งนี้ ในการดําเนนิงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัไดมีการแตงตัง้ 


คณะอนกุรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  


พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓ คณะ --------------------------------------------------------------------------------- 


 20 


            - ๓/๑ 


    







๖ 


  


สนช. ๕๒         สรยุทธ  ๓/๑ 


 


ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณาปรบัลดงบประมาณลงจํานวน ๒๐,๕๘๒,๐๕๐,๕๐๐ บาท 


โดยไดพิจารณาความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(ฉบับที ่๑๑) นโยบาย 


ความมั่นคงแหงชาต ิยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและแผนแมบทระดบัชาต ิ5 


ตลอดจนเปาหมายในการดาํเนินการ ผลการดําเนนิงานท่ีผานมา ความคุมคาและขดีความสามารถ 


ในการใชจายงบประมาณ รวมทั้งไดมีการคํานึงถงึผลการใชจายงบประมาณจรงิในงบประมาณ 


ที่ผานมา ความพรอมในการดําเนินงาน เปนขอมูลประกอบการพิจารณาอยางเขมงวด เชน โครงการ


รายการทีไ่มสอดคลองกบัสถานการณปจจุบันหรือมีความซ้ําซอน หรือโครงการที่ไดดําเนนิการ 


ไปแลว โดยใชจายจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือมกีารปรับแผนการปฏิบตัิงานและ 10 


แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือเปนโครงการท่ีมีการกันเงินไว


เบิกเหล่ือมป โครงการหรือรายการที่มีเปาหมายการดําเนินงานทีไ่มชดัเจน มีความจําเปนนอย  


มีคาใชจายที่ไมประหยัด ทัง้นี้ก็เพ่ือใหมกีารปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินการใหมีความประหยัด  


โดยยังคงเปาหมายเชนเดมิไว เชน คาใชจายการในฝกอบรมสัมมนา การจางเหมาบริการ การจาง 


ที่ปรึกษา การประชาสัมพันธ การเดินทางไปราชการตางประเทศ เปนตน โครงการหรือรายการที่มี 15 


ผลการดําเนินงานลาชากวาแผนท่ีกําหนดไวและคาดวาจะไมสามารถใชจายไดทันปงบประมาณ  


พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่ผลการจัดซื้อจัดจางต่ํากวาวงเงินงบประมาณที่ได 


เสนอไว รายการงบประมาณตาง ๆ ที่สามารถประหยัดได เชน การปรบัราคาคางานกอสราง 


บางประเภทลงตามดชันีราคาวัสดกุอสรางที่มีแนวโนมลดลง โครงการหรือรายการทีส่ามารถใชเงนิ


จากแหลงอืน่ นอกจากเงนิงบประมาณ เชน เงนิ รายไดหรือเงินสะสมท่ีคงเหลืออยูในหนวยงาน 20 


ตาง ๆ หรอืเงนิรายไดจากกองทุนและเงินทนุหมุนเวียน  


สําหรบัการพิจารณาปรับเพ่ิมงบประมาณนัน้ คณะกรรมาธิการวิสามญัไดพิจารณา 


ปรับเพ่ิมงบประมาณในสวนของงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรอืจําเปนจํานวน 


๒๐,๕๘๒,๐๕๐,๕๐๐ บาท ซึ่งเปนจํานวนเทากับจํานวนที่ไดพิจารณาปรบัลดลง ทัง้นี้ก็เพ่ือให 


สวนราชการ รัฐวสิาหกิจ และหนวยงานอืน่มีงบประมาณรองรบัการดําเนนิงานตามนโยบายที่สําคัญ25 


ของรฐับาลในระยะตอไป รวมทั้งเพ่ือเตรียมการรองรับการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรชาติระยะเวลา 


๒๐ ป  


นอกจากนี้คณะกรรมาธิการวิสามญัไดพิจารณาอนุมตัิใหมีการเปล่ียนแปลง 


งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๒ รายการ ไดแก 
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สนช. ๕๒         สรยุทธ  ๓/๒ 


 


  ๑. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 


จํานวน ๘๙,๗๔๒,๘๐๐ บาท ไปเปนงบประมาณของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรการคา 


ทั้งนี้ก็เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่๑๓) 5 


พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ไดกําหนดใหมีการจัดตัง้สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาในกระทรวง 


พาณิชย  


  ๒. เปนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของสํานักงานคณะกรรมการ 


การอดุมศกึษา จํานวน ๖๗๙,๗๘๖,๓๐๐ บาท ไปเปนงบประมาณของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน 


ทั้งนี้ก็เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตสิถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทานประธาน 10 


ที่เคารพครับ ผมใครขอกราบเรียนวา การพิจารณารายละเอียดงบประมาณทั้งการปรับลด 


และการปรับเพ่ิมงบประมาณดังกลาว คณะกรรมาธิการวิสามัญไดใหความสําคญัเปนพิเศษ 


ถึงความพรอมและศักยภาพของหนวยงาน ความซ้ําซอนของเปาหมายการดาํเนนิงาน  


ผลการดําเนินงานที่ผานมา รายการทีม่ีความจําเปนเรงดวน และคาํนึงถึงประโยชนที่ประชาชน 


จะไดรับโดยตรงเปนสําคญั ทั้งนี้ก็เพ่ือใหสามารถดําเนินการภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 15 


รายจายจํานวน ๒,๗๒๐,๐๐๐ ลานบาท ตามที่สภานติิบญัญตัิแหงชาติไดลงมตริับหลักการไว 


สําหรบัรายละเอียดผลการพิจารณา รวมท้ังขอสังเกตของคณะกรรมาธกิารปรากฏตาม 


เอกสารรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญทีไ่ดมอบใหทานสมาชกิผูทรงเกียรติแลวจํานวน 


๕ เลม ไดแก  


เอกสารเลมที่ ๑ เปนเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญและขอสังเกต 20 


ของคณะกรรมาธิการ  


  เอกสารเลมที่ ๒ เปนเอกสารรางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป


งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  


  เอกสารเลมที่ ๓ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ รวม ๒ เลม เปนเอกสารรายงาน 


ผลการพิจารณาปรบัลดงบประมาณ 25 


  เอกสารเลมที่ ๔ เปนเอกสารรายงานผลการพิจารณารายการเพ่ิมและเปล่ียนแปลง 


งบประมาณ  


  ทานประธานท่ีเคารพและทานสมาชกิผูทรงเกียรติครับ ในนามของ


คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 


พ.ศ. ๒๕๕๙ ผมใครขอถือโอกาสนีข้อบคุณทานกรรมาธิการวิสามัญทุกทานทีไ่ดกรณุาสละเวลา 30 







๘ 


  


สนช. ๕๒         สรยุทธ  ๓/๓ 


 


และรวมมือกนัเปนอยางดีย่ิงในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําป 


งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี พรอมทั้งขอขอบคุณทานหวัหนาสวนราชการ 


รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอืน่ ๆ ที่ไดกรุณาใหความรวมมือในการชี้แจงรายละเอียดและจัดเตรยีม 5 


เอกสารที่จําเปนใหคณะกรรมาธิการวิสามญัเปนอยางดดีวยเชนเดียวกนั  


สุดทายนีก้ระผมและคณะกรรมาธิการวิสามัญพรอมที่จะรับขอเสนอแนะและชีแ้จง 


ขอซกัถามของทานสมาชิกผูทรงเกียรตติอไป ขอบพระคณุครับ  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณทานประธานคณะกรรมาธกิารครับ 


ทานสมาชิกครับ ตอไปจะเปนการพิจารณารางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําป 10 


งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที ่๒ โดยเริ่มตนจากการพิจารณาชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณา 


เรียงตามลําดับมาตราไปจนจบรางนะครับ ผมเรียนปรึกษาทานสมาชิกวา ในวาระท่ี ๒ นี้ในชัน้ตน 


จะเปนการพิจารณาขออภิปรายและตอบขอซักถามของคณะกรรมาธิการนะครับ และจะม ี


การลงมติในมาตราทีม่ีการแกไข เมื่อจบการอภิปรายเรียงตามลําดบัตามมาตราแลวนะครับ   


ถาหากทานสมาชกิไมมีความเหน็เปนอยางอืน่ ผมจะขออนุญาตดําเนินการตามนี้นะครับ  15 


มีทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไมครับ 


  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ตกลงผมขออนุญาตดําเนินการ 


ตามนี้นะครบั ทานสมาชิกครับ ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานิติบญัญตัิ


แหงชาต ิไดมมีติกาํหนดใหสมาขิกทีม่ีความประสงคจะอภิปรายแสดงความคดิเหน็เกีย่วกับ 20 


รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในมาตราท่ี


คณะกรรมาธิการมกีารแกไข แจงความประสงคกอนถึงกาํหนดเวลาเริม่ประชุมในวนันี้นั้น 


บัดนีม้ีสมาชิกไดลงชือ่แสดงความประสงคท่ีจะอภิปรายโดยแบงเปนรายมาตราดงันีน้ะครับ 


มาตรา ๔ จํานวน ๑ ทาน  มาตรา ๖  ๑ ทาน  มาตรา ๙  ๑ ทาน  มาตรา ๑๐  ๒ ทาน   


มาตรา ๑๑  ๒ ทาน  มาตรา ๒๒  ๑ ทาน  มาตรา ๒๓  ๑ ทาน  มาตรา ๒๘  ๑ ทาน มาตรา ๓๐  25 


๑ ทาน นอกจากนัน้ยังมีผูสงวนคําแปรญัตติคือ รองศาสตราจารยทวศีักดิ์  สูทกวาทิน  


ขอสงวนคาํแปรญตัติในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๘  ทานมณเฑียร บญุตนั สงวนคําแปรญตัต ิ


ในมาตรา ๑๐ เพ่ือเปนการบริหารจัดการเวลาตามขอกาํหนด ผมขอกําหนดใหในแตละ 


มาตราทานสมาชิกใชเวลาอภิปรายไดทานละ ๘ นาที เชิญทานเลขาธิการครับ 
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  นางนรรตัน  พิมเสน (เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญัต ิ


แหงชาต)ิ   :   “รางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 


ชื่อรางพระราชบัญญัต ิไมมกีารแกไข  คําปรารภ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๓ 5 


ไมมีการแกไข  มาตรา ๔ งบกลาง มีการแกไข มีสมาชกิสงวนคําแปรญตัต”ิ 


 


          - ๔/๑ 


   


 10 


   


 


  







๑๐ 


  


สนช. ๕๒         นิมมดิา  ๔/๑ 


 


ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๔ มีการแกไข มีสมาชิก 


สงวนคําแปรญัตติ คือทานรองศาสตราจารยทวศีักดิ์  สูทกวาทนิ ผมขอใหทานอภิปรายกอน 


มีทานทวีศักดิ์ทานเดียว เชญิทานทวีศกัดิ์ครับ 5 


  รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทนิ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัต ิ


แหงชาตทิี่เคารพครับ ผม รองศาสตราจารยทวศีักดิ์  สูทกวาทิน ผมสงวนคําแปรญตัติในมาตรา ๔ 


งบกลาง (๕) เรื่องเงินชดเชยคางานส่ิงกอสราง ซึง่เปนเงนิที่ตัง้ไวเพ่ือใชจายในการชวยเหลือ 


ผูประกอบอาชีพงานกอสรางท่ีดําเนินงานใหสวนราชการ รฐัวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ  


ซึ่งเราไมสามารถคาดการณความผันผวนของปจจัยที่จะนํามาคํานวณเปนการลวงหนาได เชน  10 


อัตราดอกเบี้ย คาวัสดุ น้ํามนัเชื้อเพลิง รวมทั้งไมสามารถระบุไดวาเปนหนวยงานใดบาง 


ที่จะมีคาใชจายเปนจํานวนเทาใด จึงมากําหนดไวเปนเงนิชดเชยคางานส่ิงกอสราง เปนงบกลาง  


ผมยอนกลับไปดูขอมูลตัวเลขของเงนิงบประมาณ ๓ ปยอนหลังไปถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 


เปนตัวเลขจากสํานกังบประมาณที่ผมขอตวัเลขมา ในป ๒๕๕๖ ตั้งเงนิงบกลาง เงินชดเชย คางาน


ส่ิงกอสรางไว เอาตวัเลขถวน ๆ ๓,๐๐๐ ลานบาท ก็จัดสรรใชจายไป ๒,๙๗๘ ลานบาท กค็ิดเปน15 


เปอรเซ็นตที่ใชจายไป ๙๙.๒๗ เปอรเซน็ต พอมาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งงบกลางเงินชดเชย 


คาส่ิงกอสรางไว ๑,๑๐๐ ลานบาท ใชจายไป ๑,๐๔๒ ลานบาท ก็คดิเปน ๙๔.๘๑ เปอรเซ็นต  


ทานประธานครับ พอมาถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งวงเงนิไวเพ่ือชดเชยคางานส่ิงกอสราง 


๑,๐๐๐ ลานบาท ตัวเลขที่ผมไดรับจากการใชจายไปแค ๓๐๐ ลานบาท ก็คดิเปนแค  


๓๐ เปอรเซน็ต ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เรากําลังพิจารณากนันีก้็ตัง้ไวเทาเดมิกับป ๒๕๕๘  20 


ก็คือ ๑,๐๐๐ ลานบาท ในขณะที่ถาเรามาดปูจจัยที่เปนตนทนุการทํางานของผูรบัเหมา โดยเฉพาะ 


เรื่องคาน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งเปนตนทุนของส่ิงตาง ๆ รวมท้ังการขนสงก็มแีนวโนมทีป่รับลดลงตลอด


นะครับ อันนี้ผมจึงคิดวาการตั้งเงินงบประมาณไว ๑,๐๐๐ ลานบาทนาจะไมไดมีโอกาสท่ีจะใช  


ถาเปรียบเทียบกับป ๒๕๕๘ ที่ผานมานะครบั ซึ่งผมก็แปรญตัตขิอปรับลดไวนอยมากเลยเพ่ือท่ีจะมา


พูดอภิปรายกค็ือ ขอแปรญตัตปิรับลดไว ๒.๕๗ เปอรเซน็ตนะครับ ซึ่งถาคดิเปนเงินก็ประมาณ  25 


๒๕ ลานบาทเอง เพราะฉะนั้นตัวเลขเรือ่งเงินคงไมมีความหมาย แตวาอยากจะตัง้เปนขอสังเกตวา 


ถาเราตั้งไว แลวกไ็มไดใชจาย เรากป็รบัลดตรงสวนนี้ลงดีหรอืไมครับ แลวกถ็าไมมแีผนการใชจาย


อะไรก็เอาเงินนี้เขาเปนเงินคงคลังของประเทศเลยดีหรอืไมครบั อนันีก้็เปนขอเสนอในสวนของ 


งบกลางเงนิชดเชย คางานส่ิงกอสรางครับ  ทีนีม้ีคําสงวนไป (๖) ใหผมอภิปรายตอเนื่องไปเลย


หรือไมครับ 30 







๑๑ 


  


สนช. ๕๒         นิมมดิา  ๔/๒ 


 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญเลยครบั ทั้งมาตราเลยที่ทาน 


สงวนคําแปรญัตติไวนะครับ 


  รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทนิ   :   อยูในมาตราเดียวกันครับ ใน (๖) 5 


เปนงบกลาง (๖) เรื่องเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเปน ผมสงวนคําแปรญตัตไิว แลวก็ 


ลองยอนกลับไปดตูัวเลขการใชจายเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตั้งแตปงบประมาณ 


พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนมา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งงบไว ๗๓,๗๐๐ ลานบาท ตวัเลขถวน ๆ  


นะครับ ก็ใชจายไป ๗๓,๖๐๗ ลานบาท ก็คดิเปน ๙๙.๘๗ เปอรเซ็นต ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  


ตั้งเงินงบประมาณไว ๗๒,๕๐๐ ลานบาท ใชไป ๖๐,๙๑๒ ลานบาท ประมาณ ๘๔.๐๑๗ เปอรเซ็นต 10 


ทานประธานครับ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใชอยูปจจุบันนีแ้ลวกําลังจะส้ินปงบประมาณ 


ตั้งเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉกุเฉนิหรือจําเปนไว ๘๘,๘๒๓ ลานบาท ใชไปแค ๑๖,๕๗๖ ลานบาท  


คิดเปนแค ๑๘.๖๖ เปอรเซน็ต แตปนี้ป ๒๕๕๙ ตั้งไว ๘๒,๙๖๓ ลานบาท แลวไปปรบัลดจากสวน


ราชการตาง ๆ เอามาโปะเพ่ิมตรงนี้อีก ๒๐,๕๘๒ ลานบาท รวมแลวตรงสวนของงบกลางเงินสํารอง


จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนไดรบัเพ่ิมขึน้เปน ๑๐๓,๕๔๕ ลานบาท แลวก็ยังมเีมือ่สัปดาหทีแ่ลว15 


เราเพ่ิงผาน พ.ร.บ. โอนงบกลางเปนเงนิอีก ๗,๙๑๗ ลานบาท รวมแลวเราจะมีงบตรงสวนนี ้


๑๑๑,๔๖๒.๕๔ ลานบาท อนันี้ก็อยากจะเรียนถามผานไปยังคณะกรรมาธิการวา ตรงนี้รฐับาล 


มแีผนการใชจายไวอยางไร ชัดเจนมากนอยแคไหน ถาไมมี ผมก็เสนอใหเอาเงนิสวนเกินท่ีคาดวา 


คงจะไมไดใชจายก็เอาเกบ็เขาเปนเงนิคงคลังของประเทศไปเลยครับ ขอบพระคณุครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญคณะกรรมาธกิารครับ  20 


  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริ ิ(รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่สิบ)   :   


กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ทานสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติครบั ประเดน็ 


ที่ทาน สนช. ทวีศกัดิไ์ดเรียนตอทีป่ระชุมตั้งขอสังเกตในเรื่องของบกลางกรณีของรายการคาเค (K) 


ที่ตั้งงบประมาณไว ๑,๐๐๐ ลานบาท อยูบนสมมตุิฐานวาคากอสรางที่จะสงมอบงานใน


ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะสามารถสงมอบงานไดประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ ลานบาท แลวก็คาดวา25 


จะตองมีคาเคที่เกิดขึ้นหลังจากการสงมอบงานเปนจํานวนทั้งหมด ๐.๕ เปอรเซ็นตของคากอสราง


ทั้งหมด โดยคดิเปนวงเงินประมาณ ๑,๗๐๐ ลานบาท ในการนี้งบประมาณคาเคป ๒๕๕๘ มคีงเหลือ 


อยูประมาณ ๗๐๐ ลานบาท รัฐบาลก็เลยตั้งงบประมาณคาเคในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  


เปนจํานวนเงนิ ๑,๐๐๐ ลานบาทถวน รวมเปน ๑,๗๐๐ ลานบาท ตามที่ไดคาดการณวาจะมีคาเค 
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๑๒ 


  


สนช. ๕๒         นิมมดิา  ๔/๓ 


 


ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คดิเปนจํานวน ๑,๗๐๐ ลานบาท ที่สถานการณปจจุบนั 


แมวาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเหน็ไดวาดัชนีราคากอสรางไดลดลงอยางตอเนื่อง -------------


- 5 


 


          -  ๕/๑ 


 







๑๓ 


  


สนช. ๕๒         จันทรตรี  ๕/๑ 


 


แตเมื่อลดลงถงึจุดต่ําสุดเมือ่ไร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การกระตุนเศรษฐกิจและการขยายตวั 


ทางเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู จะทําใหดัชนรีาคาคากอสรางสูงขึน้ จะเปนจุดวกกลับ 


ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพราะฉะนัน้จึงมคีวามจําเปนท่ีจะตัง้งบประมาณรายการคาเคไว 5 


เปนจํานวนเงนิ ๑,๐๐๐ ลานบาท อยางที่ผมกราบเรียนไปนะครบั 


  สําหรบักรณีเรื่องของงบกลางรายการเงนิสํารองจาย ผมกราบเรียนสัน้ ๆ อยางนีว้า 


ที่ทานทวีศักดิ์ไดเรียนตอที่ประชุม เปนสถานะ ณ วันที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตวัเลข 


ผมจะกราบเรียนเพ่ิมเติมก็คอืงบประมาณป ๒๕๕๘ งบกลางรายการเงินสํารองจาย ไดตั้งไว 


๘๘,๘๒๓ ลานบาท แลวก็มกีารจัดสรรไปแลว ๑๖,๕๗๖.๖๕๖ ลานบาท คิดเปน ๑๘ เปอรเซน็ตเศษ 10 


แลวยังมีภาระท่ีรอจะจัดสรรอยูอีกประมาณ ๖๓,๒๐๓.๗๕๑๘ ลานบาท ภาระที่รอจัดสรรนี ้


เปนภาระที่รฐับาลไดดําเนนิการตามนโยบายเรงดวนตาง ๆ อยูในระหวางท่ีสวนราชการขอทํา 


ความตกลงกับทางสํานักงบประมาณ ซึ่งคาดวาภายในส้ินเดอืนกนัยายนก็จะสามารถที่จะขอจัดสรร


ไดแลวเสร็จ แลวก็ยังมมีาตรการที่จะกระตุนเศรษฐกิจอกีสวนหนึง่ ในสวนนี้อยูในประมาณการ 


ที่คาดการณขอกนัเงนิงบกลางรายการเงินสํารองจายไวแลว อยูในยอด ๖๓,๒๐๓ ลานบาทเศษ 15 


เพราะฉะนัน้ในเรื่องของงบกลาง ป ๒๕๕๙ เมื่อมีการตัง้งบประมาณไวเปนจํานวน  


๘๒,๐๐๐ กวาลานบาทเศษ แลวเมื่อรวมกบัยอดท่ีไดแปรญัตตแิลว ๒๐,๕๘๒ ลานบาท  


รวมแลวเปน ๑๓๐,๕๔๕ ลานบาทเศษ ตัวเลขจะเหน็ไดวาจะสูงกวาปท่ีแลวโดยประมาณเกือบ  


๒๐,๐๐๐ ลานบาท ท่ีดําเนนิการเชนนี้ เนื่องจากมคีวามจําเปนที่รฐับาลจะตองไปดาํเนินการเตรียม


แผนงานกระตุนเศรษฐกิจในชวงรอยตอระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวกต็นปงบประมาณ 20 


พ.ศ. ๒๕๕๙ อันนี้เปนสวนที่ทางกระทรวงการคลัง แลวก็หนวยงานท่ีเกี่ยวของทางเศรษฐกิจ 


กําลังนาํเสนอตอคณะรัฐมนตรีในสัปดาหหนาวาจะมีแผนกระตุนเศรษฐกิจที่จะตองใชจายจาก 


งบกลางหรือรายการสํารองจายเปนจํานวนประมาณไมเกิน ๖๐,๐๐๐ กวาลานบาท โดยประมาณ 


ตัวเลขนีค้งจะทราบแนนอนหลังจากที่ผานคณะรฐัมนตรใีนวันองัคารสัปดาหหนา ในวันที ่๑ 


กันยายน ขอบพระคณุครบั 25 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ขณะนีอ้าจารย 


ขาราชการ เจาหนาท่ี และนกัศึกษา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน ๙๐ คน  


มาเย่ียมชมการพิจารณาของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอตอนรับครับ ทานทวีศกัดิม์อีะไรอีกหรือไม 


  รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทนิ   :   ไมมคีรับ ทานประธาน  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณนะครบั เชิญทานเลขาธิการตอ 30 







๑๔ 


  


สนช. ๕๒         จันทรตรี  ๕/๒ 


 


  นางนรรตัน  พิมเสน (เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญัติ


แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๕ สํานักนายกรฐัมนตรี มกีารแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เมื่อสักครูผมลืมถามทานทวีศกัดิ ์5 


แสดงวาไมติดใจนะครับ คําสงวนของทาน  


  รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทนิ   :   ทานประธานที่เคารพครับ ไมตดิใจครบั 


แตพอดีทานประธานถาม กเ็ลยจะขอฝากไปประเด็นหนึง่ คือจริง ๆ แลวที่ผมสงวนคําแปรญตัติ 


ในสวนของเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน อนันี้ก็ไดดําเนินการใหกับหนวยงานหนึง่ 


ซึ่งมารายงานผลการดําเนินงานตอสภากค็ือ ผูตรวจการแผนดิน แลวเขาไดพูดถงึสวนที่เขาถูก 10 


ปรับลดงบประมาณไป ผมกไ็ดอภิปรายวายินดีจะสนับสนุน เขาก็สงขอมูลมาใหผม มีเรื่องหนึง่ 


ก็คือ งบบคุลากรซึ่งทางรัฐบาลไดปรับเพ่ิมเงนิเดือน รอยละ ๔ ของพนักงานและลูกจางประจํา 


ของขาราชการทัง้ระบบ แลวก็ในสวนของสํานักงานผูตรวจการแผนดนิเขาไมไดรับการจัดสรร 


ตรงสวนนี้ คือตอนจัดทํางบประมาณป ๒๕๕๙ มีการจัดทํา แตวาพอพิจารณาแลวกถ็ูกปรับลดไป 


เปนเงินทัง้หมด ๒,๙๘๑,๒๐๐ บาท กข็อฝากเปนขอสังเกต เนื่องจากเปนงบบคุลากร ซึง่บุคลากร15 


ของรฐัในสวนอืน่ไดรับแลวมบีางสวนไมไดรบัการจัดสรร ทําใหเขาไดรบัเงนิคาตอบแทนไมเทาเทียม


กัน ก็ฝากเปนขอสังเกตใหรฐับาลชวยดแูลใหดวย ก็ถือโอกาสอภิปรายวาผมไดทําหนาที่ใหกบั 


ที่รับปากเขาไวในสภาแลวครับ ขอบคณุทานประธานครบั 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   รับไวเปนขอสังเกต ทานอาจารยวัลลภ 


มีอะไรครบั 20 


  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ วัลลภ  ตงัคณานุรักษ 


สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ เมื่อสักครูทานเลขาธกิารอานถงึมาตรา ๕ ที่มีการแกไขแลว 


ใชหรือไมครบั ผมขออนุญาตอภิปราย 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอนนี้ทานจะอภิปรายมาตรา ๕ หรือครับ 


  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ใชครับ 25 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอประทานโทษ นึกวายอนไปมาตรา ๔ 


มาตรา ๕ เชญิเลยครับ 
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๑๕ 


  


สนช. ๕๒         จันทรตรี  ๕/๓ 


 


  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานท่ีเคารพครบั มาตรา ๕ 


คณะกรรมาธิการมกีารแกไข ความจรงิโดยหลักของการแกไขของกรรมาธิการโดยภาพรวม ๆ  


ผมคอนขางเหน็ชอบคอนขางมาก และตองขอบคุณคณะกรรมาธิการจรงิ ๆ ที่ทํางานไดคอนขางดี 5 


โดยเฉพาะทานโฆษกทานแถลงขาวตลอดเวลา ทําใหเราไดทราบความคืบหนาของคณะกรรมาธกิาร 


ขณะเดียวกันในมาตรา ๕ เปนงานที่เกี่ยวของกบัสํานกันายกรฐัมนตรี หนวยงานทีสั่งกัด 


สํานักนายกรฐัมนตรีทั้งหมดมี ๒๓ หนวยงานดวยกัน ผมขออนญุาตตดิใจ ๑ หนวยงาน แลวก ็


ถาทานสามารถจะตอบได ผมก็จะขอบพระคุณยิ่ง หนวยงานหนึ่งก็คือ สํานกังานรบัรองมาตรฐาน


และประเมินคุณภาพการศึกษา ซึง่เปนองคการมหาชน ท่ีกระผมตองลุกขึน้อภิปรายในองคกรนี้ 10 


ก็เพราะผมเคยตั้งกระทูถามเรื่องนี้ในสภา ทานรองนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นคอืทานยงยุทธ ทานก็ได 


มาตอบวา การประเมินคุณภาพทางการศึกษาขององคกรนี้จะเปล่ียนรูปโฉมใหม จากแตเดิมนัน้ 


มีบริษัทตาง ๆ ตัง้ขึ้นเตม็ประเทศไปหมด แลวกร็ับเงนิจากองคกรมหาชนแหงนี้ไปประเมนิโรงเรียน


ทั่วไป แลวพฤติกรรมจํานวนไมนอยก็คอืลงไปดวยอํานาจบาตรใหญบาง ลงไปใหเขาเล้ียงดปููเส่ือบาง 


เพ่ือการประเมินจะไดผาน อยางนี้เปนตน คราวนั้นทานรองนายกรัฐมนตรตีอบผมวา ตอไปนีว้ิธกีาร15 


ประเมินคุณภาพการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงใหม เปลี่ยนจากรูปแบบใหบริษัทลงไปประเมินโรงเรียน


โดยตรง เปลี่ยนเปนการประเมินระบบออนไลน (Online) นั่นคืองบประมาณป ๒๕๕๘ ที่ผานมา 


การประเมินคณุภาพรอบที ่๔ ที่จะตองประเมนิเมื่อ ๒ เดือนทีแ่ลวถูกเล่ือนออกไป เพ่ือรอ 


การประเมินรูปโฉมใหมโดยการประเมินคณุภาพทางระบบออนไลน ทีนีค้ณะกรรมาธิการทานก็ตดั


งบประมาณขององคกรนี้ ตดัไป ๑๙ ลานบาท ผมกน็ั่งดวูา ๑๙ ลานบาทที่ตดัไปสัมพันธกับคําตอบ20 


ทานรองนายกรัฐมนตรหีรือไม ปรากฏไมเกี่ยวกนัเลย องคกรนี้ยังมเีงินไปจางบริษัทประเมินโรงเรียน


อีกครบั แลวทานกไ็มไดตัดทิ้ง ทานตดั ๑๙ ลานบาท ทานตดัเรื่องแผนงานขยายโอกาสพัฒนา


คุณภาพการศกึษา ไปตัดเงนิคาดําเนินการ ไปตัดคาครภัุณฑ คาคอมพิวเตอร ผมกม็ีคําถามทาน


ตรงไปตรงมาวาเมือ่นโยบายเปลี่ยน การประเมนิคุณภาพเปล่ียน จากการประเมนิโดยตองใชบริษัท


ลงไปประเมิน เมือ่เปลี่ยนแนวแลวตองตดังบสิครับ ตดังบจางบริษัทออกสิครบั ทําไมงบกอนนี้ยังอยู25 


ละครบั ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 


          - ๖/๑ 







๑๖ 


  


สนช. ๕๒         จิตตมิา  ๖/๑ 


 


ก็ไมตรงกับคาํตอบของรองนายกรฐัมนตรี ทานตอบผมทีเถอะวา ๑๙ ลานบาท เกี่ยวหรอืเปลา  


ไมเกี่ยว ผมดูรายละเอียดแลว เปนคาํถามเดียว ทานชวยชี้แจงแถลงไขหนอย คืออยากใหทาน 


ตัดงบประมาณตรงกบัที่ทานรองนายกรัฐมนตรตีอบผมในสภา ขอบคุณทานประธานครบั  5 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานกรรมาธกิารชีแ้จง และกรุณาระบ ุ


ชื่อทานกรรมาธกิารที่ชีแ้จงดวยนะครับ  


  นายตวง  อนัทะไชย (กรรมาธกิารวสิามญั)   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 


ผม ตวง  อนัทะไชย สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิในฐานะกรรมาธกิาร ขอประทานอนญุาต 


กราบเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกเรื่องของกลไกในการประเมินคราวนี ้ความจริงที่ 10 


ทานสมาชิกไดกรุณาพูดถึงนัน้ถูกตองแลววาในอนาคตขางหนาจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุง  


แกไขกลไกนี ้กลไกวาดวยการประเมนิภายนอกเปนความจําเปนของประเทศท่ีจะตองมีการประเมิน 


อยูแลว ทั้งนี้เนื่องจากวากระบวนการประเมนินโยบายของรัฐที่ผานมา ที่ทานรองนายกรัฐมนตร ี


ไดตอบคาํถามในสภานัน้เปนการตอบเพื่อใหเห็นในอนาคตขางหนา องคกรนี้จะตองลดบทบาท


ตวัเองลงไปเปนผูประเมนิ ประเมนิโดยทีไ่มใหเปนภาระกบัสถานศกึษา ประเมนิทีจ่ะเปนการประเมนิเพ่ือ15 


ตอยอดและพัฒนาสถานศกึษา ในอนาคตถาหากวาอยากจะใหกลไกนี้ไปประเมนิสถานศกึษากจ็ะตองเปน


ผูรองขอ การไปประเมนินัน้ประหนึง่เหมือนกับบริษัททีอ่ยากไดไอเอสโอ ๙๐๐๐ (ISO 9000) ใครท่ี


จะประเมนิก็จะตองใชกลไกนั้นเขาไปชวย ถาผานกลไกประเมินก็จะมีแรงจูงใจใหสถานศกึษานั้นได


พัฒนาคณุภาพขึน้ไป อนันี้พูดถงึหลักการกอน แตทัง้นี้เนือ่งจากวายังคงมีงบประมาณอยู แลวก็ถกูตดั


ไปบางสวน คณะกรรมาธิการเหน็วากลไกนี้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ  20 


พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ ซึ่งยังไมไดแกไข กลไกนี้เขากต็องปฏิบตัิหนาทีต่ามมาตรา ๔๙ 


คณะกรรมาธิการกถ็ามทานผูอํานวยการสํานักเหมอืนกนัวา วนันี้เขาไมอาจที่จะไมประเมินได  


เขามีภารกิจที่จะตองประเมนิตราบใดก็ตามถาไมแกไขกฎหมาย กค็ือมาตรา ๔๙ ทีก่าํหนดภารกิจ


หนาทีข่องเขาวาใหนอยลง เพราะฉะนัน้งบประมาณทีต่ดัจึงเปนงบประมาณที่คณะกรรมการ 


ผูประเมินนั้นเห็นวาเหมาะสมตอภารกิจ คําถามคณะกรรมาธกิารก็ถามตอไปวา ถาหากวามีการ25 


แกไขมาตรา ๔๙ แลวภารกจิของทานลดลงเหมือนท่ีทานสมาชกิไดกรุณาถามทางสํานักไดวางแผน


เอาไวอยางไร เขาก็ตอบวาถาสมมตุิลดลงใหเปนการประเมินทางไอท ี(IT) ใหเปนการประเมินทาง


อินเทอรเนต็ เขาพรอมท่ีจะปรับปรุงระบบอยูแลว แตตอนนี้ท่ีตั้งงบประมาณไวแบบนี้  


ทั้งนี้เนื่องจากวากฎหมายยังไมไดแกไข นัน่ประการท่ี ๑  
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๑๗ 


  


สนช. ๕๒         จิตตมิา  ๖/๒ 


 


  ประการที ่๒ คณะกรรมาธกิารก็คํานึงเหน็วาถาหากวาไมแกไข สวนราชการ


ดงักลาวกจ็ะตองมหีนาทีใ่นการประเมนิ การที่จะไมใหมงีบประมาณเลยนัน้คงเปนไปไมได แตเหน็ดวย


กับทานสมาชิกวาในอนาคตขางหนาหากมีการแกไข และงบประมาณกอนนีก้็ไมไดใชหมด เพราะวา 5 


เขาจะไมมอีํานาจหนาที่ตามกฎหมายใหมใหไดใช เงินงบประมาณกอนนัน้ก็จะตองไมไดใช


เหมือนเดิม แตวาจะใชเฉพาะภารกิจ เชน การจัดกลไกในการประเมนิทางอนิเทอรเน็ต ทางไอที 


ก็จําเปนที่จะตองมี จึงกราบเรียนตอทานประธานผานไปยังทานสมาชิกวา ที่ตดันีต้ามที่ความจําเปน 


ในการประเมินแบบเกา คือตามมาตรา ๔๙ ที่ยังคงมีอยู แตวาท่ีนโยบายของรัฐไมอยากจะใหม ี


การประเมิน แตตวัเขาเขายืนยันวาเขาตองประเมนิตามมาตรา ๔๙ ครับ ขอบพระคณุครับ  10 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานอาจารยวัลลภอีกครั้งครับ  


  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 


สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ตองขอบคุณทานอาจารยตวง  อนัทะไชย ท่ีทานไดตอบคอนขาง


ชัดเจน โยงไปถึงพระราชบญัญตัิการศึกษาทีเ่กี่ยวของ แตมีชองวางอนัหนึ่ง ถาคณะกรรมาธิการ 


ทานจะรับไปเปนขอสังเกตไดก็จะดี คือขณะเดียวกนัเขาก็รูวาเขาตองทําตามกฎหมายที่มี เขาใช15 


ชองวางนี ้จางตลอดทั้งปไวกอนเลย จางลวงหนาเลย สมมุติทานตวงเปนประธานพิจารณาราง


กฎหมายซึ่งเสนอเขาสูสภาเพ่ือขอแกไขในเดือนธันวาคม เขาบอกวาไมมปีระโยชน เพราะเขาจางไป


ลวงหนาแลว เพราะฉะนัน้ฝากทานทเีถอะครบั ใหเขาจางบริษัทเปนไตรมาส จางทีละ ๓ เดอืน  


เผ่ือกฎหมายออกมาจะไดเลิกจางเสีย มฉิะนั้นจะมปีญหา งบกจ็ะถกูวางลอยยาวแบบนีเ้ขากฉ็วยโอกาส


แบบนี้ อนันีข้อฝากคณะกรรมาธกิารใหทานไปชวยพิจารณาดวย ขอบคุณทานประธานครับ  20 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :  ฝากคณะกรรมาธิการนะครบั ทานตวง 


เชิญครับ  


  นายตวง  อนัทะไชย (กรรมาธกิารวสิามญั)   :   ผม ตวง  อนัทะไชย สมาชิก 


สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิในฐานะกรรมาธกิาร ตองกราบขอบพระคุณทานสมาชกิที่ไดใหความสนใจ


กับเรื่องนี ้ซึง่ประเด็นที่ทานสมาชิกไดพูดถึงนั้นไดพูดคุยกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลววา ถาหากวา 25 


มีการแกไขกฎหมายเพ่ือใหรปูแบบการประเมนิเปล่ียนแปลงไป งบประมาณกอนนี้ก็จะไมไดถูกใช 


แลวกท็างคณะกรรมาธกิารเองก็ยํ้าเสมอวาขณะทีท่านยังตองปฏิบตัิตามมาตรา ๔๙ นี้  


ขอความกรุณาทานไดจางองคกร บุคคลท่ีมคีุณภาพเขาไปประเมินดวย ซึ่งทานก็ยอมรับท่ีจะตอง 


ไปปรับปรุงแกไข ปนี้ก็จะเขมงวดมากขึน้ ตางจากคราวกอน ทานบอกคราวนีห้ลังจากที่สภาเอง  


 30 







๑๘ 


  


สนช. ๕๒         จิตตมิา  ๖/๓ 


 


หลังจากที่กระทูของทานไดไปถึงรัฐบาลเองทําใหกลไกเขาในการคัดเลือกบริษัทเขามาประเมินรอบนี้


จะเขมขนมากขึ้น ก็เปนขอสังเกตที่คณะกรรมาธิการรับเอาไวครับ ขอบพระคุณครบั  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานครับ  5 


  พลอากาศเอก ชนะ  อยูสถาพร (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั  


คนที่สาม)   :   กราบเรียนทานประธานครับ พลอากาศเอก ชนะ  อยูสถาพร กรรมาธิการ  


ผมอยากจะเสริมจากทานตวง ขออนุญาตเอยนาม เนือ่งจากวางบประมาณ ๗๐๐ กวาลานบาทนี้  


เปนงบรวม รวมงบบุคลากรไปดวย เพราะฉะนั้นงบประมาณในเรือ่งของการประเมนิการปฏิบตั ิ


จากปทีแ่ลว ๔๑๕ ลานบาทเศษ เราลดไปเหลือ ๒๗๑ ลานบาทแลวนะครบั ถาแกพระราชบัญญัต ิ10 


ปหนาตวันี้อาจจะเหลือนอยมาก กราบเรียนทานทราบ ขอบคุณมากครับ 


   


          -  ๗/๑ 


      


 15 







๑๙ 


  


สนช. ๕๒                 นุชณิชา  ๗/๑ 


 


   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานเลขาธิการตอครับ 


  นางนรรตัน  พิมเสน (เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญัติ


แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๖ กระทรวงกลาโหม  มีการแกไข” 5 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีทานโกศล  เพ็ชรสุวรรณ เชิญครับ 


  นายโกศล  เพ็ชรสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ


ที่เคารพ กระผม โกศล  เพ็ชรสุวรรณ สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ กระผมเปนพลเรือน แตขอ 


แสดงความเห็นตองบประมาณของกระทรวงกลาโหม แตจะไมอภิปรายในการปรบัลดงบประมาณ 


ของกระทรวงกลาโหม กระผมจะขออภิปรายเรื่องงบประมาณของสถาบนัเทคโนโลยีปองกนัประเทศ 10 


และกระผมจะขออภิปรายในสถาบันเทคโนโลยีปองกนัประเทศตามขอสังเกตในรายงานเลมที่ ๑ 


ของคณะกรรมาธิการวิสามญั หนา ๑๑ ขอ ๒.๒ กระทรวงกลาโหม ขอ ๓ เรื่องการวิจัย พัฒนา  


และการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ กระผมขอสนับสนุนขอสังเกตขอนี้ แตกระผมอยากจะใหขอสังเกต 


มีความเขมขนมากย่ิงกวานีข้ึ้นไปอีกมาก ๆ จากการเสวนา เรื่อง เทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคง ที่จัดขึน้ 


โดยคณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชน วทิยาศาสตร เทคโนโลยี และสารสนเทศ เมื่อตนปทําให 15 


พวกเราไดรับทราบถึงศกัยภาพในดานนี้ของความมั่นคงที่ดําเนินการ เราประทับใจเปนอยางย่ิง 


และเราก็อยากจะเห็นวาผลงานในดานนีข้องกระทรวงกลาโหมหรอืของสถาบันนี้ควรจะไดรับ 


การสนบัสนนุขยายผลใหเกดิเปนผลในเชงิเศรษฐกิจกับประเทศ และสามารถขยายผลใหเกดิผล 


ในเชิงเศรษฐกิจของประเทศไดเปนอยางด ีเพราะฉะนัน้ในขอสังเกตในเลม ๑ ของรายงาน


คณะกรรมาธิการวิสามญัที่ไดกลาววาควรสนบัสนนุใหมกีารแกไขกฎหมายและระเบยีบตาง ๆ  20 


ใหสามารถนาํผลงานไปผลิตในเชิงอตุสาหกรรมกบัภาคเอกชน ซึ่งกระผมอยากขอเสนอวาเปนวาระ 


ที่ควรเรงดําเนินการเปนอยางย่ิง ซึ่งจะทาํใหผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีทางสถาบันไดทําการวิจัยและพัฒนา 


ขึ้นมาจะไดผลไปในเชงิเศรษฐกิจ ไมเฉพาะไปตามความตองการของประเทศเพ่ือนบาน แตประเทศ 


อื่น ๆ อีกจํานวนมากซึ่งจะเปนผลดีตอประเทศไทย 


  ขอที่ ๒ ทานประธานที่เคารพ ทุกประเทศในประเทศท่ีพัฒนาแลวเขาใชการใชงาน 25 


ในความมั่นคงนี้มาพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังส้ิน เพราะวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 


มีความสําคญัตอความมัน่คงในการพัฒนาผลิตภัณฑหรืองานตาง ๆ ในความมัน่คงเปนอยางย่ิง 


ทุกประเทศ แลวก็ลงทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีอยางเตม็ที่เลยครับ แลวเมื่อไดผลงาน 


ทางดานความมั่นคงแลว จากนั้นก็จะนําไปพัฒนาตอเพ่ือใชงานในสังคมในภาคตาง ๆ แลวก็ผลิตเปน 


เชิงอตุสาหกรรมเปนเชงิการผลิต แลวก็เปนอยางนี้มาตลอด เพราะฉะนั้นถาใหมกีารสนับสนนุ 30 







๒๐ 


  


สนช. ๕๒                 นุชณิชา  ๗/๒ 


 


งบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีปองกนัประเทศอันนีแ้ละงานดานนี้ย่ิงขึ้นไปกวานี้ก็จะชวยทําให 


การพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลยีของประเทศไทยมีความหมายย่ิงขึน้ แลวโดยเฉพาะสถาบันนี้ 


ควรจะใหความรวมมือกบันกัวิจัยของประเทศไทยที่มีอยูจํานวนมากในสถาบันอดุมศึกษา แตไมเคย 5 


ไดพัฒนาหรือวาทํางานใหเกดิประโยชนในภาพรวมของประเทศอยางเตม็ที่ ฉะนั้นในโอกาสที่ม ี


การอภิปรายเรือ่งงบประมาณ ป ๒๕๕๙ และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัในครัง้นี ้


กระผมก็ขอสนับสนุนงบประมาณของสถาบนัเทคโนโลยีปองกนัประเทศ แลวกข็อใหปรบัปรงุ


ขอสังเกตใหเขมขนย่ิงกวานีใ้หมาก ๆ ขอขอบพระคุณครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการทานใดชี้แจงหรือไมครบั  10 


เชิญครับ 


  พลเอก ไพชยนต  คาทนัเจรญิ (กรรมาธิการวิสามญั)   :   เรียนทานประธาน 


สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ ผม พลเอก ไพชยนต  คาทันเจริญ กรรมาธิการ ขออนุญาต 


ขอบพระคุณทานผูอภิปรายท่ีสนับสนนุในเรื่องขอสังเกตของสถาบนัเทคโนโลยีปองกนัประเทศ 


ของกระทรวงกลาโหม ผมขออนุญาตเรียนใหทราบวาสถาบนัเทคโนโลยีปองกันประเทศของ15 


กระทรวงกลาโหมนี้เปนองคการมหาชน คอืหนาที่หลักกเ็ปนการวิจัยขนาดใหญ ซึ่งปจจุบันในการ 


พิจารณางบประมาณ แลวกไ็ดสอบถาม คือทางสถาบนัเทคโนโลยีปองกันประเทศตองการที่จะขยาย 


ขีดความสามารถใหนําไปสูการผลิตได เพราะวาในการวจัิยแลวก็จะมขีั้นตอนไปสูการผลิตเพ่ือพัฒนา 


อุตสาหกรรมปองกนัประเทศของประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนา นาํรายไดมาสูประเทศ 


ในอนาคต ซึ่งปจจุบนัทางสถาบนัเทคโนโลยีปองกันประเทศไดแจงวาก็อยูระหวางดําเนินการท่ีจะมี 20 


การแกไขกฎหมาย นอกจากการวิจัยแลวก็จะสามารถผลิตและขายได ซึง่อยูระหวางดําเนินการ 


ทีนี้จะเปนอยางไรก็คงจะตองเปนในสวนของกระทรวงกลาโหมที่ตองพิจารณาตอไป  


  สําหรบังบประมาณในสวนงบประมาณทีไ่ดปรับลดไปนั้นทุกองคการมหาชน 


คณะกรรมาธิการก็พิจารณาวาหนวยงานองคการมหาชนตาง ๆ มเีงินรายได แลวกข็อปรบัลดเงิน


อุดหนุนทีร่ัฐจะไปสนับสนุนลง ก็ปรับลดไมมากนัก สามารถใชเงินรายไดมาทําอยางอื่นไดตาม25 


กฎเกณฑที่กําหนด อนันีก้็ขอขอบคณุทานผูอภิปรายที่สนับสนนุ แลวก็ใหพิจารณาในเรื่องขอสังเกต


ใหมีความเขมขนขึน้โดยเฉพาะในเรือ่งการแกกฎหมาย ขอบคุณครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานเลขาธิการตอครับ 


 


 30 







๒๑ 
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  นางนรรตัน  พิมเสน (เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญัต ิ


แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๗ กระทรวงการคลัง  มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๗ กระทรวงการคลัง มกีารแกไข 5 


โดยปรับลดงบประมาณของกระทรวงการคลังและแกไขโดยปรบัลดงบประมาณของ ๘ หนวยงาน 


ในขอ ๑ – ๘ ไมมีสมาชิกทานใดแสดงความจํานงจะอภิปรายนะครบั เชิญทานเลขาธิการตอ 


  นางนรรตัน  พิมเสน (เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานิตบิัญญัต ิ


แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๘ กระทรวงการตางประเทศ  มกีารแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๘ กระทรวงการตางประเทศ 10 


มีการแกไข ถาไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายตามที่แสดงความจํานงไว เชญิตอครับ 


ทานเลขาธกิาร 


  นางนรรตัน  พิมเสน (เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานิตบิัญญัต ิ


แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๙ กระทรวงการทองเท่ียวและกฬีา  มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๙ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 15 


คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลดงบประมาณของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และแกไข 


ปรับลดงบประมาณของหนวยงานในขอ ๑ - ๔ สมาชิกอภิปรายไดในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการ 


มีการแกไข มีทานวัลลภแสดงความจํานงจะอภิปราย เชิญทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ครับ 


 


           - ๘/๑ 20 


 







๒๒ 
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  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 


สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในสวนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานีถ้าเราดูภาพรวม ๆ  


แตเดิมกระทรวงนีก้ําหนดงบประมาณไวทัง้ส้ิน ๗,๖๒๒ ลานบาท ขออนุญาตใชตวัเลขกลม ๆ  5 


นะครับ เพ่ือความเขาใจที่งายขึ้น คณะกรรมาธกิารตัดออกไปเหลือเพียง ๗,๑๓๖ ลานบาท  


นั่นกห็มายความวาทานตัดงบประมาณไปทั้งส้ิน ๔๘๕ ลานบาท ตวัเลขกลม ๆ ที่ทานตดัของ


กระทรวงนี้ไป โดยภาพรวมผมก็ไปนั่งพิจารณาดูวาทานตัดอะไรไปบาง ก็พบวาทานตัดเรื่องงานวิจัย 


เรื่องการอบรมสัมมนา เรื่องครุภัณฑ เรื่องอุปกรณ เรื่องการพัฒนาสมรรถภาพ และเรื่อง


กระบวนการกอสรางตาง ๆ ซึง่โดยภาพรวมผมไมติดใจเลย เพียงแตทานประธานที่เคารพครบั  10 


ผมก็ไปนั่งดูรายละเอียดลึกลงไปอกีวาไปพบทีก่รมพลศกึษา กรมพลศึกษาใน (๓) ก็คอืเรื่องแผนงาน


สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ในสวนนี้พบวาแตเดมินี้ในกรมพลศกึษามีอยูทั้งส้ิน 


๑,๔๐๐ กวาลานบาท ทานตัดไปประมาณ ๑๐๗ ลานบาท ๑๐๗ ลานบาทนีถู้กตัดออกไป  


จากเรื่องแผนสงเสริมการกฬีาและนนัทนาการ ผมก็อตุสาหไปคล่ีดูรายละเอียดอกีวาแผนสงเสรมิ


การกีฬาและนันทนาการของกรมพลศกึษานีม้ีอะไรบางที่เกี่ยวของกบัคณะกรรมาธกิารที่กระผมนั่ง15 


ดูแลเปนประธานอยู ก็คือผมเปนประธานคณะกรรมาธกิารการสังคม กิจการเดก็ เยาวชน สตรี 


ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ผมก็คนพบโครงการขึ้นมาโครงการหนึง่ ทานประธานที่เคารพ 


และโครงการนี้เพ่ิงมีระเบียบของกรมพลศกึษาออกมาเมื่อปท่ีแลว ซึ่งนาแปลกใจมาก ผมยังไมแนใจ


คณะกรรมาธิการเคยเหน็เหมือนผมดวยซ้ําไป เพราะเปนระเบียบใหมเพ่ิงออกมา ระเบียบนี้ชื่อวา 


ระเบียบกรมพลศึกษาวาดวยการแขงขันกีฬาและนันทนาการผูสูงอายุแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 20 


เพ่ิงออกมาครบั ระเบียบนีอ้อกมาลงวันที่ ๑๗ มนีาคมเมือ่ปที่แลว ระเบียบตวันีเ้ปนระเบียบ 


ที่บอกวา ใหมีการแขงขนักฬีาและนนัทนาการของผูสูงอายุขึ้นมา ผมก็นัง่ดวูาปกตกิารแขงขนั 


กีฬาระดับชาตติองขึ้นกบัการกีฬาแหงประเทศไทยสิ ผมก็กลับไปรื้อคนตอไปอีกพบวาแตเดมิ 


การกีฬาแหงประเทศไทยก็เคยจัดกีฬาผูสูงอายุ แตวาโอนกลับมาใหกรมพลศึกษา แลวกรมพลศึกษา


เพ่ิงมีระเบียบรองรับ ตรงนีน้าสนใจ ทานประธานที่เคารพ นาสนใจที่เขามองวาผูสูงอายุไมเหมอืน25 


เยาวชน เยาวชนก็แขงแบบเอาแพเอาชนะ ประชาชนทัว่ไปกแ็ขงเอาแพเอาชนะ เราจะมีแชมป 


(Champ) ประเทศไทย เราจะมีแชมปเยาวชนแหงชาต ิแลวนําไปสูการแขงกีฬาซีเกมส (SEA 


Games) นําไปสูการแขงโอลิมปกเกมส (Olympic Games) อันนี้คือบคุคลทัว่ไป ถาเปนคนพิการ 


ก็เปนพาราลิมปกเกมส (Paralympic Games) ผูสูงอายุละ ซึง่เคยแขงระดับแบบนีไ้มมี ถูกโอนมาที่


กรมพลศึกษา ผมก็ตามไปดรูะเบียบกับงบประมาณทีต่ดั บงัเอญิวาตวังบประมาณที่วานี ้ที่วาดวย 30 







๒๓ 


  


สนช. ๕๒         อรวรรณ  ๘/๒ 


 


การแขงขันกีฬาและนนัทนาการของผูสูงอายุแหงประเทศไทยป ๒๕๕๗ นี้ เปนสวนที่อยูในหมวดนี้


ดวยพอดเีลย หมวดของกรมพลศึกษาใน (๓) ที่ทานตัดออกไปประมาณ ๑๐๗ ลานบาท คําถาม


สําคัญคอือยางนี้วา ๑๐๗ ลานบาททีต่ดัไปนี้ผมก็ไปดตูัวแผนสงเสริมของผูสูงอายุนี้ ก็ไปเจอโครงการ5 


ขึ้นมาโครงการหนึ่ง คนลึกไปอีก ผมไปชวยทานทําการบานนะครับ โครงการนีช้ื่อวา โครงการ


สงเสริมกีฬาและออกกําลังกายผูสูงอายุ ครั้งที ่๙ ป ๒๕๕๘ ปนีน้ะครับ หลักก็คือวา ใหจังหวดั 


ตาง ๆ คัดผูสูงอายุมาแขงกฬีาบางประเภท ๒ ประเภทบาง ๓ ประเภทบาง สุดทายลาสุดเปน  


๙ ประเภทดวยกนั ก็ยังไมถงึกับเปนของประเทศไทย เปนแคสงเสริมใหผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไปไดสง


ตัวแทนมาแขงเปตองบาง แขงกรีฑาบาง แขงบาสเกต็บอล (Basketball) ผูสูงอายุบาง ปงปองบาง 10 


แบดมินตัน (Badminton) บาง กอลฟ (Golf) บาง อยางนี้เปนตน บังเอิญเมื่ออาทติยท่ีแลวผูสูงอายุ


ที่ทําเรื่องกีฬาอยูที่จังหวดัเชยีงใหมมาพบผม บอกครูชวยดูทีเถอะงบประมาณนี้ในป ๒๕๕๘ ที่จะ


สงเสริมใหผูสูงอายุไดเลนกฬีา ทานทัง้หลายทีน่ั่งขางบนสูงอายุท้ังนัน้แหละ เกนิ ๖๐ ปเหมอืนผม 


ผมก็เริม่จะกาวเปนผูสูงอายุแลว เขาบอกผูสูงอายุถาไดแขงกีฬาที่เปนเรือ่งเปนราว กอนจะแขง 


เขาจะฟตรางกาย เขาจะแขง็แรง เขาคาํนวณตวัเลขใหผมดูเลยนะวาถาผูสูงอายุแข็งแรง 15 


เขาจะไมปวย ไมตองเขาโรงพยาบาล ไมตองเปนคนปวยติดเตียง งบประมาณมากมายจะถูกตัดทอน


ทิ้งหมดเลย เพราะเขาแขง็แรง ภายใตกีฬาแหงชาตแิบบนี้ นัน่เปนประเด็นที่ผมอยากจะฝาก 


ทานคณะกรรมาธิการจริง ๆ วา เมื่อกรมพลศกึษามโีครงการตัวนี้อยูของป ๒๕๕๘ ซึง่งบนอยมาก 


งบประมาณนี้จ๊ิบจอยที่สุดเลย ไมกี่สตางค แลวก็แตละจังหวดัสงมาได ๑ - ๒ คนเพ่ือมาแขง  


ทานตดัทอนเขาไป ๑๐๗ ลานบาทนี้ขอความกรุณาทีเถอะ งบที่ตดัไปนี้จะทําอยางไรใหกีฬาผูสูงอายุ20 


ศักดิ์สิทธิ์ขึน้ เปนคลาย ๆ กบัมหกรรมกีฬาแหงชาต ิเหมือนที่เราแขงกีฬาเยาวชนแหงชาติ แขงกีฬา


ประชาชนแหงชาติทั้งหลายนี้ โดยกรมพลศึกษาจัดใหทัว่ถึงมากกวานี้ เพราะงบตามโครงการที่วา 


กับตามระเบียบที่เพ่ิงเกดินีน้อยมาก ก็ฝากทานนะครับ ทานชวยพิจารณาทเีถอะ ตัง้ขอสังเกตทีเถอะ


วา งบทีต่ัดไป ๑๐๗ ลานบาทจากสวนของเขาเองนี้ใหหวนกลับไปใชกับการสงเสริมโครงการท่ีวานี้ 


การกีฬาและออกกําลังกายของผูสูงอายุ ไมใชเปนการออกกําลังกาย แตเปนการแขงขันกีฬาของ25 


ผูสูงอายุระดับนานาชาติ เผ่ือผม ๖๐ ปจะไดเปนนักกีฬาทีมชาติในวัยสูงอายุบาง นีฝ่ากทานนะครับ  


เปนเรื่องที่อยากจะฝากจรงิ ๆ ขอบคุณทานประธานครบั 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญคณะกรรมาธกิารชีแ้จงครับ 
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๒๔ 


  


สนช. ๕๒         อรวรรณ  ๘/๓ 


 


  พลอากาศเอก ชนะ  อยูสถาพร (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั  


คนที่สาม)   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติครับ ผม พลอากาศเอก ชนะ   


อยูสถาพร กรรมาธกิาร กราบเรียนทานผูอภิปราย เพราะวางบรวมตัดจริง ๑๐๐ กวาลานบาท  5 


แตวางบสําหรับผูสูงอายุ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท เราตดัแค ๕ แสนบาท ไปดรูายละเอียดนะครบั  


ผมมีรายละเอียดอยูในการปรับลด เพราะฉะนัน้ในการปรับเพ่ือความเหมาะสมนี้เปนเรื่องของ 


อนุกรรมาธิการท่ีไดพูดคุยกบัเจาหนาที่ท่ีมาชีแ้จงเรียบรอยแลว แลวก็ไมไดมปีญหาอะไร  


ผมก็อยากกราบเรียนทานในเรื่องนี ้อันนั้นเปนงบรวม ๑๐๐ กวาลานบาท มีทั้งครภัุณฑ  


มีทั้งเรือ่งของการสันทนาการ มีอะไรเปนหนากระดาษเลย แตวาสวนผูพิการมแีค ๕ แสนบาท  10 


จาก ๕ ลานบาท เราตดัไปนดิเดียว ขอบพระคุณครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานวัลลภ  ตงัคณานรุักษ อีกครั้งครับ 


  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ ผม วัลลภ  ตังคณานุรกัษ 


สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมเขาใจที่ทานพูดครับ เพราะผมอธิบายแตแรกวาตดัอะไรไปบาง 


พูดไปหมดแลว เพียงแตบอกวาเมื่อไปดโูครงการนี้ผมทําการบานมาใหทาน ทานไมเห็นหรอก15 


โครงการนี้ โครงการสงเสริมกีฬาออกกําลังกายผูสูงอายุ ครั้งที ่๙ ปนีป้ ๒๕๕๘ เขาของบประมาณ 


ไวทั้งส้ิน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไมใช ๕ - ๖ ลานบาทเหมอืนที่ทานพูดนะครบั ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท


ครับ ระยะเวลาดําเนนิการเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ออกมาแลวใหทาน 


ดตูวัเลขนะครบั งบประมาณในป ๒๕๕๗ จัดใหเขา ๑๑ ลานบาท นี่คอืของเกา ๑๑ ลานบาท 


จัดใหเขา ผมพยายามจะบอกวาเมื่อทานตดัสวนอืน่ที่ไมจําเปนผมเหน็ดวยกบัท่ีทานตัดนี้  20 


แตพยายามโยกมาใหเปนประโยชนตอผูสูงอายุทีเถอะ เปนขอเสนอผมนะ ผมไมไดขดัแยงอะไร 


กับทานเลย ทานตดัถกูแลว แตอะไรที่ตัดไปแลวขอโยกมาชวยตรงนี้เถอะ เขียนเปนขอสังเกต 


ไวเถอะวาใหความสําคญั เพราะถาผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงเขาจะไมปวยไมเจ็บ ไมตองไป 


เสียเงินรักษา ไมตองไปปวยติดเตียง ซึง่ประเทศเรามักจะกระเดียดใชเงนิไปดแูลปญหาที่เกดิขึน้แลว 


เชน ไปดูแลคนคกุ ไปดูแลคนปวย ไปดแูลผูสูงอายุทีช่วยตัวเองไมได อนันี้เปนแนวการปองกนั  25 


ผมเสนอแนะนะครบั กฝ็ากเปนขอเสนอ ขอบคุณทานประธานครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญคณะกรรมาธกิารจะชี้แจงหรอืไม  


เชิญครับ 
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๒๕ 


  


สนช. ๕๒         อรวรรณ  ๘/๔ 


 


  พลอากาศเอก ชนะ  อยูสถาพร (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั  


คนที่สาม)   :   กราบเรียนทานประธานครับ ผม พลอากาศเอก ชนะ  อยูสถาพร ผมเขาใจแลวครบั 


เพราะวาทานพูดถงึคําขอ คาํขอครั้งแรกทีข่อมานี้ สมมตุิวางบประมาณของชาติทั้งหมด  5 


๒.๗๒ ลานลานบาทนี ้คําขอทีแรกอาจจะถึง ๔ ลานลานบาท แตวาทางคณะรฐัมนตรีไดปรับลดลง


มาทุกกระทรวง ทบวง กรม เรียบรอยแลว ลงมาเหลือ ๕ จาก ๕.๕ ลานบาท เราไปตดัอีก ๕ ------ 


 


          -  ๙/๑ 


10 







๒๖ 


  


สนช. ๕๒         ศศิมา  ๙/๑ 


 


เพราะฉะนัน้ผมเขาใจวา ทานถามวาทาํไมถึงไปตัด ๑๖ ลานบาทที่ขอมาทั้งหมดในครั้งแรก  


กรอบวงเงินทีร่ัฐบาลมีจายเฉล่ียแลวมีเทานี้ครับ ขออนญุาตชีแ้จงเพียงเทานี้ครบั 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ก็เปนขอสังเกตไวนะครับ เชิญทานเลขาธิการ 5 


  นางนรรตัน  พิมเสน (เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานิตบิัญญัติ


แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๑๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  มีการแกไข   


มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัต”ิ  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๐ กระทรวงการพัฒนาสังคม 


และความมั่นคงของมนุษย คณะกรรมาธิการแกไขโดยปรับลดงบประมาณของกระทรวงการพัฒนา10 


สังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยปรบัลดงบประมาณของ ๗ หนวยงานในขอ ๑ ถึงขอ ๗  


มีทานมณเฑียร  บุญตัน ขอสงวนคําแปรญัตติปรับลดงบประมาณในขอ ๖ ของมาตรา ๑๐ วนันี ้


ทานมณเฑียร  บุญตัน ขอลาและไมไดตั้งผูแทนไวนะครบั คําสงวนคําแปรญตัตขิองทานจึงตกไป 


มีสมาชิกแสดงความจํานงขออภิปรายไว ๒ ทานนะครับ คือทานอาจารยวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ  


กับทาน พลเอก อกนิษฐ  หมื่นสวัสดิ์  เชญิทานอกนิษฐกอนกแ็ลวกันนะครับ แลวอาจารยวัลลภ   15 


ตังคณานุรกัษ ทหีลัง  พลเอก อกนิษฐ   หมืน่สวัสดิ์ เชญิครบั 


  พลเอก อกนิษฐ  หมื่นสวัสดิ ์  :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ


ที่เคารพ กระผม พลเอก อกนิษฐ  หมืน่สวัสดิ ์สมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิที่ผมขอสงวน 


คําแปรญตัติคงจะไมเกี่ยวของกับเรื่องการปรับลดหรือเพ่ิมอะไรมากสักเทาไร แตประเด็นคอือยางนี้


ครับ ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนี้มีกรมอยูกรมหนึง่ชื่อ กรมกิจการ20 


ผูสูงอายุ ทําไมผมถึงสนใจกจิกรรมในกรมนีน้ะครับ ในไลน (Line) ของสภาเคยลงเรื่องกรมนีข้ึ้นมา 


ผมก็เลยสนใจกไ็ปศกึษาหาขอมูลแลวก็พบปญหาในเรื่องงบประมาณ ในปจจุบนันี้สถานการณ 


ของผูสูงอายุ ในป ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีผูสูงอายุ ๑๔.๐๖ เปอรเซ็นต และในอนาคตในป ๒๕๗๐ 


จะมีผูสูงอายุ ๒๕ เปอรเซ็นต ก็ลองนกึสภาพดวูาประเทศไทยในป ๒๕๗๐  ๑ ใน ๔ ของประชากร


เปนผูสูงอายุ พูดงาย ๆ กค็ือคนแกนะครบั แตพอเราพูดวาคนแกก็ไมคอยพอใจกัน เปลี่ยนเปนวา  25 


ผูสูงอายุนะครบั มีพระราชบัญญตัิผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนเครื่องมือในการดําเนนิการของ 


กรมกิจการผูสูงอายุ มีแผนผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๔ ในการดาํเนนิการตอผูสูงอายุ  


ทีนี้มาดูท่ีกรมกิจการผูสูงอายุ ในกรมกิจการผูสูงอายุที่ผานมามีการจัดตั้งศนูยพัฒนาคุณภาพชีวิต


และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ตามแผนนี้จะตองมีทั้งหมด ๑,๓๓๓ แหง ปจจุบันไดจัดตั้งแลว  


๘๗๘ ศนูย ในป ๒๕๕๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดของบจัดตั้งเพ่ิมอีก  30 







๒๗ 


  


สนช. ๕๒         ศศิมา  ๙/๒ 


 


๓๕๕ ศูนย เพ่ือใหเปนไปตามแผน คือใหมี ๑,๒๓๓ แหง ในขณะเดียวกนัในป ๒๕๕๙ กไ็ด 


ของบประมาณในการดําเนนิกิจกรรมของศูนยที่จัดตัง้ไวแลว ๘๗๘ ศูนยนี้ แตปรากฏวางบประมาณ


สวนนี้ไดถูกตดัตัง้แตสํานกังบประมาณแลว ฉะนัน้จึงไมปรากฏอยูในรางพระราชบญัญตัิงบประมาณ5 


รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผมก็ไปศึกษาตอวาแผนที่เขาทําไวมอีะไรบาง ยกตัวอยาง


เชน แผนดานสุขภาพมกีารดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ฝกอบรมผูสูงอายุ ใหการเรียนรูดานอาชีพ  


การถายทอดวัฒนธรรมและสันทนาการตาง ๆ ปรากฏวางบประมาณสวนนี้สําหรบัใชในศูนยที ่


จัดตัง้แลวในป ๒๕๕๙ ไมมีเลย สําหรบังบประมาณที่จะกอสรางศูนยเพ่ิม โอ.เค. ผมไมตดิใจนะครบั 


อาจจะมปีญหาตดิขดัเรื่องอะไรก็แลวแต แตสําหรับศนูยที่จัดตัง้เอาไวแลวถาป ๒๕๕๙ ไมมี10 


งบประมาณในการดําเนนิกจิกรรมก็จะเปนแคศูนย ผมวาเราตองเตรียมการรองรบัสังคมไทย 


ที่จะเปนสังคมผูสูงอายุในอนาคต ถาไมเตรียมการตัง้แตบดันี้อยางท่ีผมกลาว ในป ๒๕๗๐  ๑ ใน ๔  


ของประชากรของประเทศจะเปนผูสูงอายุ จะตองดูแลกนัอยางไร จะเปนภาระตอสังคมอยางไร  


อันนี้เปนเรื่องของการเตรียมการในอนาคต ความจริงผมขอแปรญัตติไวปรับลดของสํานักงาน


ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเพ่ือใหเปนประเดน็ไวเทานัน้ ถามวา 15 


ถาสภาแหงนี้เหน็ความจําเปนวาจะตองดาํเนนิการเรือ่งนี้ผมกไ็มทราบวาจะมีทางออกอยางไร 


เพราะงบประมาณที่เขาเสนอมาไมไดปรากฏอยูในรางพระราชบัญญัตฉิบบันี ้แตผมเห็นความจําเปน


และความสําคัญ งบกลางที่เราตดัจากงบประมาณตาง ๆ แลวไปกองไวเปนงบกลาง ผมก็ไมเขาใจวา


จะมีหลักเกณฑในการที่จะจัดสรรมาเพิ่มเติมใหสวนนีไ้ดอยางไร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ


ความมั่นคงของมนุษยจะดําเนินการอยางไร ผมก็ฝากคําถามนี้ในสภา ผมคิดวาทกุทานในสภาแหงนี้20 


ก็เปนผูสูงอายุเสียสวนใหญคงจะเห็นความสําคญั จะหาทางออกในเรื่องนี้อยางไร ผมขอเรียนหารือ 


ขอบพระคุณครับ  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานอาจารยวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ครบั 


  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 


สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ตองขอบคุณทาน พลเอก อกนิษฐ  หมื่นสวัสดิ ์ที่ไดพูดถึงเรื่อง25 


ผูสูงอายุทําใหผมยนยอการอภิปรายผมลงไป ๑ กลุมเปาหมาย ความจรงิเรือ่งผูสูงอายุเปน 


ประเดน็หนึ่งที่กระผมไดเตรยีมการ เพราะผมเห็นวาโดยงบประมาณที่มีอยูกน็อยอยูแลว  


แตคณะกรรมาธกิารไปตัดทอน ๒ สวน ก็คือสวนหนึง่ตดัออกไป ๔ ลานบาท แลวจะไปตัดกองทนุ


ผูสูงอายุเขาอีก คือผมก็ไมเขาใจวาทานมีแนวคิดอยางไร แตถาทานคดิวาตองตดัเปนไปตามนโยบาย


รัฐบาลทานก็ชี้แจงแถลงไขหนอยสิวาทานไมเหน็ความสําคัญของผูสูงอายุหรืออยางไร บรรดา 30 







๒๘ 


  


สนช. ๕๒         ศศิมา  ๙/๓ 


 


ผูสูงอายุทั้งหลายนัง่บนนั้นชวยตอบทีเถอะ เพราะงบประมาณกม็ีนอยอยูแลว ทานไปตดั ๒ สวนเลย  


ตัดงบประมาณการสงเสริมผูสูงอายุไปสวนหนึ่งดวย ๔ ลานบาท แลวไปตดักองทุนผูสูงอายุออกไป


ดวย อันนี้ก็เปนประเด็นใหญนะครับ คือผมคดิวานโยบายงบประมาณตองลอกบันโยบายของรัฐบาล 5 


ผมไมแนใจวาทานมองคูกันหรือเปลา บางทรีัฐบาลเขาประกาศนโยบายหนึง่มาอยางดีเลย 


แตงบประมาณกต็ัดทอนไปอีกแบบหนึ่ง ผมวาบางทีผิดฝาผิดตวัมาก ๆ อนันีก้็ขออนุญาตบน 


ตามทานพลเอก อกนิษฐ  หมื่นสวัสดิ์ ไปอกีที แตทานชวยแจงทีเถอะวาทานตดัเพราะอะไร  


ทานบอกวาตดัเพราะนโยบายใหตัดกี่เปอรเซ็นต ทานกต็อบมา ทานมีปญญากนักต็อบมา  


ผมวาตองตอบโดยหลักโดยเหตุผลวาเมือ่นอยอยูแลว ไปตัดออกอีกเพราะอะไร อนันีป้ระเดน็ที่ ๑ 10 


  ประเดน็ที่ ๒ ความจริงผมม ี๒ ประเดน็ ผูสูงอายุทานพลเอก อกนิษฐ  หมืน่สวัสดิ์  


พูดไปแลว ประเด็นที ่๒ ผมคิดวากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุยแตเดิม 


มีงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ตวัเลขกลม ๆ ๑๐,๐๐๐ ลานเศษ ๆ ทานก็ตดัเหลือ  


๑๐,๐๐๐ ลานเศษ ๆ แตวาตัดทิง้ไป ๓๐๐ ลานบาท กระผมกไ็ปดแูตละกรม กรมกจิการเด็กและ


เยาวชน กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว กรมกิจการผูสูงอายุ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ15 


ชีวิตคนพิการอะไร ตองดูทุกกรม ผูสูงอายุก็พูดไปแลว ทนีี้มาถึงเรือ่งกรมกิจการ โดยเฉพาะ 


กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในกรมนีแ้ตเดิมก็มตีัวเลขอยูประมาณ ๓,๐๐๐ ลานบาท ตวัเลขกลม ๆ 


ตัดไปเหลือ ๒,๙๐๐ ลานบาท ก็ตดัไมมาก ถอืวาตดัไปแค ๔๕ ลานบาท ตวัเลขก็จ๊ิบ ๆ ถาเทียบกับ


งบประมาณแผนดนิ หรือเทยีบกับ ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาทที่ทานตัดทิง้ไป ๔๕ ลานบาทถือวา 


นอยมากทีต่ดัจากกรมกิจการเดก็และเยาวชนไปกถ็ือวานอย แตขณะเดียวกันผมอยากจะเรียน 20 


ใหทานทราบเรื่องหนึง่เพราะเปนเรื่องที่สําคญัตอการพัฒนาประเทศ เพราะเรามักจะพูดเสมอวา 


เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนา แลวพอเด็กมีปญหาเรื่องเด็กแวนกด็ี เด็กทองกอนวัยอันควรกด็ี  


เด็กไปคาประเวณีก็ด ีเด็กตดิยากด็ี ทานก็ใสสตางคใหไปแกปญหากนัใหญเลย เราถนดัแบบนัน้ 


รัฐบาลทกุรฐับาลก็ถนดัแบบนั้น แตเราไมเคยถนัดในการสงเสริมเขาวาใหเขาพนจากวงจรอบุาทวนั้น


ไดอยางไร -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 


 


          -  ๑๐/๑ 


 







๒๙ 


  


สนช. ๕๒         ฐิติรตัน  ๑๐/๑ 


 


งบอันนี้ไมคอยปรากฏเพราะจับตองยาก สํานกังบประมาณ บงัเอญิทานนั่งบนนั้น ตองขออภัยจริง ๆ  


มุมมองสํานกังบประมาณในทัศนะผมยังแคบมากในทกุยุค ยุคทานผมไมแนใจ เรื่องสังคมมมุมอง 


สํานักงบประมาณแคบมากในความเห็นผม ผมเหน็อยางนี้มาทุกสมัยเลย ผมอภิปรายอยางนี้ 5 


ในสภาบอยมาก เพราะเรื่องสังคมทานจะตัดยิบตดัยอยไปหมดเลย โดยมักไปมองเรือ่งการใชจาย 


ในการแกปญหามากกวาการปองกัน ดังตวัอยางตอไปนี ้มีกฎหมายฉบับหนึ่ง เขาเรยีกวา  


พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎหมายฉบบันีต้องการปลุกพลัง 


ของเด็กและเยาวชนใหขึน้มาทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เปนจิตอาสา เพราะถามีจิตอาสาเขาจะไมไป 


ติดยา เขาจะไมไปคาประเวณี เขาจะไมมั่วสุม เขามกีฎหมายฉบับนี้ใหเกิดสภาขึ้นมา ๓ ระดบั 10 


เขาเรียกสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ ระดับจังหวดั ระดบัอําเภอ และสุดทายกําลังจะมี 


ระดบัตาํบล ทานผูวาราชการจังหวัดรูด ีเพราะทานเปนประธานคุมครองเด็กแหงชาติ คุมครองเด็ก 


จังหวดั ทานตองรูด ีเขาจะรวมกลุมทํากิจกรรมมากมายเลย แตทานดตูัวเลขที่ใหเขาสิครับ  


ตัวเลขสภาเด็กระดบัจังหวดั ถาเปนพวกเรา พวกเราเปนสภาระดับชาต ิจังหวดัเขารวมกลุมกนัเลือก 


กันมาจากตําบลมาเปนอําเภอ อําเภอเปนจังหวัด เขาถือวาเขาเปนตวัแทนจังหวดั ในปหนึ่งใชเงิน 15 


๑ – ๒ แสนบาท ตามขนาดจังหวดัที่ใหญหรือเล็ก ๒ แสนบาท บอรด (Board) การบินไทย 


เบี้ยประชุมยังมากกวาเลย หรือทานจะเถียงผม รฐัวิสาหกิจประชุมแตละครั้งเบี้ยประชุมมากกวา 


เด็กใชตลอด ๑ ป หรือทานจะเถียงผม ผมใหทานดตูัวเลข ๑ – ๒ แสนบาท ปหนึง่ ๑๒ ลานบาท 


เด็กทัง้ประเทศทาํกลุมกัน ๑๒ ลานบาท แลวจะไปแกปญหาอะไรประเทศไทย แกไมไดหรอกครบั 


อําเภอทั้งประเทศม ี๘๗๘ อาํเภอ ใหอําเภอละ ๑๐,๐๐๐ บาทตอป ทานคดิไดอยางไร ผมไมเขาใจ20 


เลย อันนี้งบเกา ตําบลไมไดทั้งตําบล อําเภอหนึ่งเลือกมาตําบลเดียว ใหตําบลละ ๑๐,๐๐๐ บาท 


ใน ๑ จังหวัดเลือกมาไดแคตําบลเดียว นีค่ืองบที่ใหเขามาประมาณนี้แหละครับ ทนีี้ถามวา 


ทําอยางไร เรากไ็ปหาเงนิจากกองทนุ กองทนุเดก็ กองทนุสวัสดิการสังคม เพ่ือมาใหเขารวมกลุมได 


ทานกไ็ปตัดอกี ผมวามมุมองคับแคบจัง ผมฝากนะครับ เรารูวาเราไมมีสิทธิเพ่ิมงบประมาณ 


หนาทีเ่ราคอืตดั ๆ และตัด ผมเขาใจแตเราตั้งขอสังเกตได วามุมมองเรือ่งการพัฒนาประเทศตอไปนี้ 25 


ตองใหเปนไปตามนโยบายของรัฐทีว่างไวในการสรางคนใหมีสํานกึเพ่ือสังคม นี่เปนเรื่องใหญ 


ไมอยางนั้นทานจะเอาเงินไปแกปญหาตลอดเวลา วนันัน้มาคุยกฎหมายเรื่องเครือ่งพันธนาการ 


บอกคนอยูในคกุใชคาอาหารวันหนึง่ ๖๐ กวาบาท ๗๐ กวาบาท เรากต็องให ไมใหก็ไมได 


ทานบอกตองออกมาจากคุกใสเครื่องพันธนาการแทน กาํไลกายสิทธิ์แทนจะไดลดทอนงบประมาณ 


ก็เพราะเราไมสงเสริมคนถงึติดคุก แตพอจะสงเสริมทานก็ใหเขานอย ผมฝากทีเถอะครับวา 30 







๓๐ 


  


สนช. ๕๒         ฐิติรตัน  ๑๐/๒ 


 


อยากตัง้ขอสังเกตทีเถอะวาเรื่องที่ใหเขารวมกลุมกนัแลวเปนจังหวดั เปนชาติ เปนอาํเภอ เปนตาํบล 


ใสสตางคใหเขาทาํกิจกรรมเถอะครับ ปดเทอมใหญทุกทานมีลูก ผมกม็ีลูก ปดเทอมใหญเด็กกระจาย 


จากโรงเรยีนไปหมดเลย กอ็ยูบนถนน ไปอยูตามผับ ตามบาร ตามเธค ก็รวมกลุมกันไมได เราไมมีสตางค5 


ใหเขารวมกลุมทํากิจกรรมทีเ่ปนประโยชนเขา กไ็ปรวมกลุมทําส่ิงที่เสียหายแทน เราก็ตองมา


แกปญหา ผมฝากตัง้ขอสังเกต ผมไมสามารถเพ่ิมงบประมาณใหได เพียงแตบอกวา ตั้งขอสังเกตที


เถอะวา ตอไปนี้เรื่องการสงเสริมใหคนเขารวมกลุมทํากิจกรรมเพ่ือสังคมตองสงเสริม งบประมาณที่


ตัดใหไปชวยทางนี้ทีเถอะจะเปนประโยชน เยาวชนจะไดไมตองมาชี้หนาดาเราวา ทีเราจะรวมกลุม


ทําส่ิงที่เปนประโยชนทานกไ็มใหสตางคเรา พอเราทําผิดทานก็มาไลจับเรา ปญหาพันอยูอยางนี้ละ  10 


ขอบคุณทานประธานครบั 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มี คณุหญิงทรงสุดา  ยอดมณี เพ่ิงขออภิปราย 


เพ่ิมขึ้นในทีป่ระชุมนี้ ผมพิจารณาแลวอนุญาตใหทานอภิปราย ๕ นาที ครับ 


  คุณหญงิทรงสุดา  ยอดมณี   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ


ดิฉนั ทรงสุดา  ยอดมณี ขอกราบขอบพระคุณที่ทานอนญุาตใหอภิปรายเสริมจากทีท่านวัลลภ 15 


ไดพูดไปแลว คือดิฉนัเห็นดวยกับที่ทานวัลลภพูดเปนอยางย่ิงวา เราจะตองมีการสงเสริมเด็ก 


และเยาวชนใหมากกวานี ้อยางไรก็ตาม ขอชื่นชมทานกรรมาธิการที่พยายามประหยัดงบประมาณ 


ของประเทศ แตวาในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัเดก็และเยาวชนนี้กอ็ยางที่ทานวัลลภพูดวาทานควรจะเพ่ิม 


ดวยซ้ําไป เพราะวางบประมาณที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 


ไดขอมานั้นก็คงเปนส่ิงที่จําเปนท้ังนั้น ดฉิันของยกตวัอยางกรมหนึ่งที่ถกูลดงบประมาณ  20 


ก็คือเงนิอดุหนุนเพ่ือการเล้ียงเดก็แรกเกดิของกรมกิจการเดก็และเยาวชน ๖๕๑,๖๘๖,๔๐๐ บาท  


ถูกปรับลดลงไป ๓๗, ๒๘๖,๔๐๐ บาท เหตุใดถึงไดปรับลดจํานวนมากเชนนั้น เพราะวา 


การดูแลเด็กแรกเกดินัน้มีความสําคญัตอชีวติของเยาวชนในอนาคต เพราะฉะนัน้ดฉินัคิดวา 


นาจะเพ่ิมขึ้นดวยซ้ําไป แตนีไ่ดลดลงไปจํานวนมากทีเดียว ขอบพระคุณครบั 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารชีแ้จงครับ 25 


  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่สิบ)   :   


กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผม สมศักดิ ์ โชตริัตนะศริิ กรรมาธกิารวิสามญั 


และ สนช. ทานประธานบอกวาผมถูกพาดพิง ผมขออนญุาต กรณีของทาน สนช. ทาน  


พลเอก อกนิษฐ ไดพูดถงึเรือ่งของการตั้งศูนยผูสูงอายุท่ีขณะนีต้ั้งไปแลว ๘๗๗ ศนูย  


ที่ทานพลเอกอกนิษฐไดเรียนตอทีป่ระชุมเปนตัวเลขที่ถกูตอง ผมอยากจะเรียนเปนลําดับอยางนีว้า 30 







๓๑ 


  


สนช. ๕๒         ฐิติรตัน  ๑๐/๓ 


  


ในปงบประมาณป ๒๕๕๗ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยไดใช


งบประมาณตั้งศูนยทัง้หมด ๓๕๐ แหง แลวในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มกีารตั้งศูนยผูสูงอายุทั้งหมด 


๓๗๐ แหง รวมกันแลวประมาณ ๘๒๐ แหงโดยประมาณ เมื่อรวมของเดมิแลวมีศนูยเดิมรวมอยูดวย 5 


รวมแลวก็เปน ๘๗๘ แหง ทีผ่มเรียนอยางนีเ้ปนงบประมาณในการจัดตั้งศนูย สวนงบประมาณ 


ในการดําเนินงานก็มีงบดําเนินงานบางสวน ๓๕๐ แหง มกีารตัง้งบดาํเนนิงานถงึ ๙๔,๔๐๐,๐๐๐ 


กวาบาท ไดมีการตั้งงบประมาณตอเนื่องมา สวนในงบประมาณป ๒๕๕๙ ทีม่ีการทีจ่ะขอตั้งศนูย 


๓๕๕ แหง ในภารกิจที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยไดเสนอขอตั้ง 


งบประมาณมา ไดเรียงไพรออริตี ้(Priority) แลวสํานักงบประมาณก็ไดพิจารณาตามลําดบั10 


ความสําคัญที่กระทรวงไดเสนอขอตั้งงบประมาณไว เมื่อกรอบวงเงินมีอยูอยางจํากัด และประกอบ


กับทางกระทรวงเหน็วานาจะตองทํา ๘๗๘ ศนูยนี้ใหมีความเขมแขง็เสียกอน เนื่องจากเพ่ิงจะ


ดําเนินการจัดตัง้เพียงปเดียว ก็อยากจะทาํใหเปนนาํรองและมีความเขมแขง็กอน จึงไมไดมกีารเสนอ


ขอตัง้ในปงบประมาณ ๒๕๕๙  


 15 


          -  ๑๑/๑ 







๓๒ 


  


สนช. ๕๒         ศิริกนัยา  ๑๑/๑ 


 


  สวนงบดาํเนนิงานที่ทางทานสมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาติไดอภิปรายวา 


มีงบประมาณนอย ผมกราบเรียนวา จริง ๆ เมื่อสักครูนีท้านวัลลภพาดพิงถงึทางสํานักงบประมาณ


วาเหมือนกับวาไมไดใหความสําคัญกับผูสูงอายุและเด็ก ผมกราบเรียนกอนวาผมเปนเดก็มากอน  5 


แลวก็ในอนาคตผมก็จะเปนผูสูงอายุตอไป เพราะฉะนัน้ผมคงตองใหความสําคญัท้ัง ๒ เรือ่งที่ผม


เรียนอยางนี้เพราะวาระบบงบประมาณมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรและนโยบายของรฐับาล


คณะกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณารางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 


ไดกําหนดหลักเกณฑวา การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปตองพิจารณาทุกแหลงเงนิ ที่ผม


กราบเรยีนอยางนีเ้พราะวากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุยจะมเีงนิกองทุนเหลืออยู10 


รวมทัง้กระทรวงมปีระมาณ ๔,๐๐๐ ลานบาท ซึง่ทั้ง ๒ กรมนี้ ทั้งกรมกิจการผูสูงอายุและกรม


กิจการเด็กและเยาวชนสามารถใชจายเงินกองทนุได โดยเฉพาะอยางย่ิงของกรมกิจการผูสูงอายุ 


มีเงินเหลืออยูในกองทุน ๔๐๙ ลานบาท สามารถนํามาใชจายในเรื่องของศูนยผูสูงอายุไดโดยตรง  


อันนี้ผมกราบเรียนวาการใชจายงบประมาณคงจะตองดทัู้งแหลงเงนิงบประมาณ แหลงเงนิกองทุน 


เงินรายได และเงินกูที่มีอยู เพราะฉะนัน้เอากรอบวงเงนิที่ตั้งงบประมาณไวไปตั้งในงบประมาณสวน15 


ที่จะเปนยุทธศาสตรท่ีมีความจําเปนเรงดวนของรัฐบาล แตผมกราบเรียนวาไมใชวาเราไมไดให


ความสําคัญ อยางที่ผมเรียนวาผมเปนเด็กมากอนแลวกต็องเปนผูสูงอายุตอไป ผมคงตองดแูลให


รองรบั เพราะทุกคนตองเปนอยางนี้ตามวัฏจักรของแตละคน 


  ในกรณีกรมกจิการเดก็และเยาวชน ผมกราบเรยีนอยางนี้วา มกีารปรบัลดจรงิในเรือ่ง


ของเงนิอุดหนนุแรกเกดิ อนันี้เปนนโยบายใหมในยุทธศาสตรของการพัฒนาชวงชวีติคน ๕ ชวง เปนนโยบาย20 


ใหมที่คณะรัฐมนตรีไดตั้งเปนปแรก นํารองวากระทรวงก็ขอตั้งไวท่ี ๑๓๕,๖๗๒ คน วงเงนิ ๖๕๑ ลานบาทเศษ 


คณะกรรมาธิการปรับลดลงเหลือ ๑๒๘,๐๐๐ ราย เหลือวงเงิน ๖๑๔.๔ ลานบาท ที่ปรับลดตามนี้


เนื่องจากมีการปรับลดตามสถิติการเกิดของเด็กแรกเกดิก็เลยมกีารปรับลดลง ไมไดปรบัลดโดยไมให


ความสําคญักบัเดก็แรกเกดิ เปนนโยบายของรฐับาลทีจ่ะใหความสําคญักบัเดก็ตั้งแตแรกเกดิ จึงมนีโยบาย


ที่จะใหเปนเบี้ยสําหรับเด็กแรกเกิดตอเดือนตอรายเดือนละ ๔๐๐ บาท อนันีผ้มกราบเรียนวาเปนไปตาม25 


ขอเท็จจรงิและหลักเกณฑทีค่ณะกรรมาธิการไดพิจารณาความเหมาะสมตามขอเท็จจริง และผมจะ


เรียนประกอบการพิจารณาดวยวา เงินกองทนุคุมครองเด็ก ปจจุบนัที่เสนอขอตั้งไว ๘๕ ลานบาท 


โดนปรบัลดไปอกี ๑๐ ลานบาท คงเหลือ ๗๕ ลานบาท ที่คณะกรรมาธกิารปรบัลดตามนี้เพราะวาได


ดแูหลงเงนิแลวเงนิกองทุนมเีงนิคงเหลืออยูอกี ๑๖๐ ลานบาท เพราะฉะนั้นถาตัง้เปนจํานวนใกล เคยีงกับ


ปที่แลว เงินก็จะไปกองอยูทีก่องทุนอยูเปนจํานวนมาก แลวก็จะไมมแีหลงเงนิงบประมาณสําหรบัใช 30 







๓๓ 


  


สนช. ๕๒         ศิริกนัยา  ๑๑/๒ 


 


ในยุทธศาสตรรัฐบาลในสวนท่ีจําเปนเรงดวนอืน่ดวย ผมขออนญุาตตอบเพียงส้ัน ๆ เทานี้  


ขอบพระคุณครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานอาจารยวัลลภ เชิญครับ 5 


  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธาน ผมวัลลภ  ตังคณานุรกัษ สมาชิก 


สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิตองขอบคุณทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณไดชวยชีแ้จงใหกระจางชดั 


มากขึน้ ผมเพียงแตขออนญุาตอภิปรายบนัทึกไวในทีป่ระชุมกแ็ลวกัน แลวทานก็ไปดูเอาวา 


จริงหรือไม  


  ประเดน็ที่ ๑ ก็คอืกองทนุคุมครองเดก็ที่ทานพูดเมือ่สักครูนีว้ากองทุนคุมครองเด็ก10 


เกิดขึ้นตามกฎหมาย พระราชบัญญตัิคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ แตสภาเด็กและเยาวชนเกิดขึ้น 


ตามพระราชบัญญัติสงเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งขามไปเอาเงนิจาก


กองทุนคุมครองเด็กไมได ทานบนัทึกไวเลยนะครับจะไดเขาใจวาเปนอยางไร  


คนละสวนกัน นี่ประเดน็ที่ ๑  


  ประเดน็ที่ ๒ ตวัเลขกลม ๆ ในงบประมาณเรือ่งเกี่ยวกบัสภาเด็กและเยาวชน 15 


ป ๒๕๕๘ ที่ใชอยูปจจุบนั ตวัเลขที่ใชกับสภาเด็กและเยาวชนท้ังประเทศ ๗๐ กวาจังหวดั 


๑๒ ลานบาท ป ๒๕๕๙ ขอไปเปน ๑๓ ลานบาท ไดขึ้นมาลานเดียว ตําบลละ ๑๐,๐๐๐ บาท 


ในป ๒๕๕๘ พอป ๒๕๕๙ รฐับาลปรานมีากเลยใหขึน้มาตําบลละ ๒,๕๐๐ บาท ปรานีมาก 


๒,๕๐๐ บาท เบี้ยประชุมเราครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท ทานไปดเูอาอกีทีผมอภิปรายไวในสภาก็แลวกนั 


๑๐,๐๐๐ บาท ใหเปน ๑๒,๕๐๐ บาทตอตาํบล ๑ ตําบลมีเดก็กี่คนทานดูเอา ๑ หวั ๑ สลึงตอป 20 


ขอบคุณทานประธานครบั 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   พลเอก อกนิษฐ เชิญครบั 


  พลเอก อกนิษฐ  หมื่นสวัสดิ ์  :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ


ที่เคารพ กระผม พลเอก อกนิษฐ  หมืน่สวัสดิ ์สมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิผมตองขอกราบ


ขอบพระคุณทางคณะกรรมาธิการท่ีชี้ชองใหผมวามเีงินกองทุนผูสูงอายุอยู ๔๐๙ ลานบาท  25 


แตผมไมแนใจวาการใชกองทุนนี้มกีฎระเบียบ มีหลักเกณฑอยางไรในการใช ศูนยพัฒนาคุณภาพ


ชีวิตและสงเสรมิอาชีพผูสูงอายุนั้นใชไดหรือไมผมไมทราบ แตผมรูวามีเงนิอยูตรงนี้ แลวในหลักการ 


ในการพิจารณาผมมองวา ถาผลักภาระใหไปใชเงินของกองทุนนี้ ผมลองตัง้ตวัเลขดวูาถาแตละศูนย 


ที่ตั้งไวแลว ๘๗๘ ศนูย ตั้งไวแลว ป ๒๕๕๙ ไมมีงบในการดําเนนิกิจกรรมอะไรเสียแลวไปใช


เงินกองทุน ถาศูนยหนึง่มีความตองการใชงบประมาณศนูยละ ๒ แสนบาท ๘๗๘ ศนูย 30 







๓๔ 


  


สนช. ๕๒         ศิริกนัยา  ๑๑/๓ 


 


เปนเงิน ๑๗๕ ลานบาท ประมาณนั้นนะครับ ผมคดิวาถาใชหลักการในการไมตัง้งบรายจายประจําป


แตใหไปใชเงินกองทนุ ผมวากองทุนนี้ใชอยางมาก ๒ ปกห็มดแลว ทําไมเราไมตัง้งบในงบรายจาย


ประจําปไว ผมเรียนไวแลววาผมไมตดิใจเรื่องการสรางศนูยเพ่ิมขึน้เพราะอาจจะมีความเรงดวนใน5 


การใชงบประมาณในการกอสรางอืน่ ๆ แตงบในการดําเนินกิจการของศูนยควรจะม ีไมใชมแีตศูนย  


มีแตอาคาร ผูสูงอายุเขามาไมรูจะทําอะไร ไมมกีิจกรรมสําหรบัพวกเขา เพราะฉะนัน้ผมจึงบอกวา


ตรงนี้นาจะพิจารณา อนันีไ้มไดอยูในรางพระราชบญัญตัินี้ จะมีชองทางไหนหรือไมท่ีวาจะใหศูนย


ดําเนินกิจกรรมได ศูนยละ ๒ แสนบาท ผมลองคํานวณตัวเลขประมาณ ๑๗๐ ลานบาท  


๑๘๐ ลานบาทเทานัน้เอง ผมคิดวาเรื่องนี้คนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย10 


คงจะฟงอยูเหมือนกนั อยากจะหาชองทางใหเขา และใหเราเหน็ความจําเปนวาควรจะมีงบสวนนี้ 


อยาไปคดิใชเงนิกองทุนดีกวา ขอบพระคุณครบั 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คณะกรรมาธกิารทานใดจะชี้แจง เชญิครับ 


  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่สิบ)   :   


กราบเรียนประธานสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิประเด็นเรือ่งใชเงินกองทุนผูสูงอายุ กราบเรียนวา  15 


๔๐๙ ลานบาทนี ้จรงิ ๆ ใชไดโดยประมาณรวม ๓ ปเศษ แลวงบประมาณบางสวนเราตั้งอยูใน


งบประมาณของกรมกิจการผูสูงอายุอยูแลว เพียงแตที่ผมกราบเรียนวาเราตั้งงบประมาณไวบางสวน 


แลวกเ็หน็วามีเงนิกองทุนเหลืออยูบางสวน เพราะฉะนัน้ก็เอามาใชประกอบกันทัง้ ๒ สวน  


แลวกเ็ปนหนาที่ของรฐับาลท่ีจะตองดแูลอยูแลววาถาเงนิกองทนุเหลือไวไมเพียงพอก็คงอาจจะตอง


ตั้งงบประมาณรายจายประจําปตอไปในอนาคต อาจจะเปนปงบประมาณ ๒๕๖๑ หรือวาป ๒๕๖๐ 20 


ก็แลวแตขึน้อยูกับการใชจายของศนูยผูสูงอายุ  


  สวนประเดน็ของทานวัลลภ ขออนญุาตวาคงจะตองไปประสานงานกับทาง 


กรมกิจการเด็กและเยาวชนตอไป ขอบพระคุณครับ 


 


          -  ๑๒/๑ 25 


 







๓๕ 


  


สนช. ๕๒         อัจฉรา  ๑๒/๑ 


 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีทานใดตดิใจแลว เชญิทานเลขาธิการครับ 


  นางนรรตัน  พิมเสน (เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญัติ


แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๑๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มกีารแกไข”  5 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 


คณะกรรมาธิการมกีารแกไข โดยปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  


๑๗ หนวยงาน ในขอ ๑ ถึง ๑๗ มีทานสมาชิกที่ลงชื่อไวกอน มีทานวิทยา  ฉายสุวรรณ และ 


ทานกติตศิักดิ์  รัตนวราหะ เชิญทานวิทยา  ฉายสุวรรณ กอนครับ 


  นายวิทยา  ฉายสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ10 


ที่เคารพ ผม วิทยา  ฉายสุวรรณ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิตองขอบคุณทานคณะกรรมาธิการ 


วิสามญัเปนอยางสูง ท่ีทุมเทเวลาผลักดันเรื่อง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 


พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกมา ทั้งสละเวลาสวนตวัอันนอยนดิ วิ่งเขาวิง่ออกในสภา  


ไปชวยกันทุมเทเพ่ือใหงบประมาณไดใชไดทนัเวลา ตองขอชื่นชมคณะกรรมาธิการทกุทาน 


ส่ิงหนึง่ที่ทางกระผมอยากจะไดเรียนประธานสภาฝากไปยังคณะกรรมาธิการก็คือ จากการท่ี 15 


คณะสมาชิกสภานติิบัญญตัแิหงชาต ิโดยดาํริของทานประธานสภามโีครงการ สนช. พบประชาชน 


ซึ่งเราไดดาํเนนิการเปนครั้งที่ ๘ แลว ออกไปพบพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี ๘ ครั้ง ส่ิงหนึง่ที่สะทอน 


ปญหานับพันเรื่องมาสูสภาเพ่ือสงตอไปยังรฐับาลก็คือเรือ่งของปญหาดานการเกษตร ดานภัยแลง 


ดานทีด่นิทํากนิ ดานชลประทาน จะเปนไดวาปญหาเรื่องดานการเกษตรกรรม ในเรือ่งของที่ดิน 


ทํากิน ในเรือ่งของราคาผลผลิตตกต่ํา อันนี้ที่ทางพ่ีนอง เพ่ือน สนช. ไดสะทอนมาถึงรัฐบาล 20 


อันนี้กค็ือเรื่องเกษตรกร อันหนึ่งที่พ่ีนองเกษตรกรพูดถึงก็คือเรือ่งของภัยแลง เรื่องของ 


การชลประทาน ทีนี้เราพูดอยูเสมอวาชลประทานกี่ป ๆ เราก็ทําได ๒๐ เปอรเซน็ต  


พูดตัวเลขนี้มาตลอด เมื่อ ๕ ปที่แลว ๑๐ ปทีแ่ลวก ็๒๐ เปอรเซ็นต ทั้ง ๆ ทีง่บประมาณนับ  


๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ ลานบาทลงไป ในปที่ผานมาก็เปนแสนลานบาท ก็ยังตัวเลขเดิม  


อันนี้ผมอยากจะเรียนถามทางทานกรรมาธิการวาทําไมตัวเลขไมปรบัลดลงในเมื่อพ้ืนที่งบประมาณ 25 


ลงไปเยอะแยะ ตัวเลขการปรับลดเราก็สนับสนุนในเรื่องของชลประทาน แตก็ยังเกิดภัยแลง 


ในปที่ผานมาทานก็ยังเหน็วาพอเกิดภัยแลง เราตั้งงบขอภัยแลงชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกร  


น้ําทวมอีกแลวในพ้ืนที่เดียวกัน ในจังหวัดเดียวกัน อนันีก้็จะเล็งเหน็วาปญหาในดานของ 


ภัยธรรมชาตติองมีการเตรียมการ เมื่อมีการเตรียมการแลวส่ิงหนึ่งที่พ่ีนองเกษตรกรทั่วประเทศ 


รองขอก็คือเรื่องของฝนหลวง ผมดูในงบประมาณในปนีก้็ยังชื่นชมทางคณะกรรมาธกิารที่ไดรายงาน 30 







๓๖ 


  


สนช. ๕๒         อัจฉรา  ๑๒/๒ 


 


วาเรือ่งฝนหลวงนีก้็ควรจะตองมีการเชาเครือ่งบนิเหมาลําในการทาํฝนหลวง เพราะวาทานไมได 


ตั้งงบประมาณใหกับกรมฝนหลวง ก็ใหวิธกีารเชาแลวกป็ระสานแผนหนวยงานในการดําเนินการ 


อันนี้กข็อบคุณทางคณะกรรมาธิการทีไ่ดออกขอคิดเหน็อันนี้มา แตอกีส่ิงหนึง่ที่ในคณะกรรมาธิการ 5 


การเกษตรและสหกรณของสภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดพูดถึง ก็คือเรื่องของการทําทะเบียนเกษตรกร 


ทะเบียนเกษตรกรเปนหวัใจสําคัญของภาคการเกษตร เราไดรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและ


สหกรณใหม ผมไดฟงนโยบายก็ชื่นชมรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณทานใหม 


ที่สานตอนโยบายของรฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณทานเกา แลวทานก็เนน 


ในเรื่องของปศุสัตวแทนการทํานา เพราะวาการทํานา ๑ ไร ใชน้ําประมาณ ๕,๐๐๐ ลิตร ทาํใหน้าํ 10 


ไมเพียงพอทุกป แลวปนี้แนนอนภัยแลงในพ้ืนที่ลุมน้ําเจาพระยาหลายจังหวัด ปนี้คงไมสามารถ 


ทํานาปรังได เพราะวาน้ําตนทุนขณะนี้เพียงพอสําหรับในปนีน้าป แตวานาปรงัผมคดิวาปนี ้


ไมเพียงพอ ก็จะฝากรัฐบาลไดเตรียมการทาํอยางไรที่จะชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกรในลุมน้ํา


เจาพระยาหรือลุมน้ําทีไ่มไดทํานาปรัง เรื่องทะเบียนเกษตรกรอยากใหทําแบบเรียลไทม  


(Real time) ที่ทางคณะกรรมาธกิารไดคุยกัน ก็คอืเนือ่งจากเรามีเกษตรกรรายยอยมาก  15 


แลวกเ็ปล่ียนไปเปล่ียนมาตลอด ไมใชวาเอาขอมูลวาปที่แลว อันนี้ขอใหทางคณะกรรมาธิการ 


ไดมองเห็นในเรื่องของการทาํทะเบียนเกษตรกร อกีเรือ่งหนึ่งก็ตองชื่นชม คือเรือ่งของ 


การทําเกษตรกรรมแปลงใหญตามนโยบายรฐับาล ที่คณะกรรมาธิการไดใหขอเสนอแนะ  


กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงมหาดไทย ผมวาอันนี้เปนสิ่งที่รัฐบาลคิดถกูทาง 


และก็จะชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกรในการที่จะรวมกันทาํเกษตรกรรม เพราะวาการทําเกษตรกรรม20 


ตองใชทนุในการลงทนุสูง แลวก็เกษตรกรขณะนีสู้งอายุไมสามารถที่จะประกอบอาชีพ  


แตวาทางคณะกรรมาธิการก็ไดเตรียมการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหสูพ่ีนองเกษตรกรได  


ก็ขอชืน่ชมในสวนนี้ อกีเรือ่งหนึ่งก็ฝากคณะกรรมาธกิาร ก็คือเรือ่งของการสรางความเขมแข็ง  


ความแขง็แกรงใหกับกลไกของรัฐในทองถิ่นในชนบท เพราะวาเราเปนประเทศเกษตรกรรม  


ทั้งในดานของกระทรวงเกษตรและสหกรณเอง กระทรวงมหาดไทยที่จะตองไปพบปะพ่ีนอง25 


เกษตรกร ก็อยากจะใหคณะกรรมาธิการไดดูในเรื่องของการกระจายงบประมาณลงสูทองถิน่  


ลงสูจังหวัดใหมากขึ้น แลวกช็วยเหลือในเรือ่งของผลิตผลเกษตรกรทีต่กต่ํา แลวก็อนัหนึ่งที่ สนช.  


ไดทําแลวก็เปนท่ีชืน่ชมของพ่ีนองเกษตรกรมากก็คอื พ.ร.บ. การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 


แตส่ิงหนึ่งที่ พ.ร.บ. การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศวาจะทําใหยางไดราคา  


๖๐ บาท ผมคดิวาส่ิงนี้เปนส่ิงที่จะมปีญหากับรัฐบาลในตอไป เราควรจะสรางความเขมแข็ง แลวก ็30 







๓๗ 


  


สนช. ๕๒         อัจฉรา  ๑๒/๓ 


 


สรางกลุมเกษตรกรชาวสวนยางใหเขมแข็ง ชวยกนัผลักดันในเรื่องขององคกรดีกวาในเรื่องของราคา 


เพราะรฐับาลไดเล็งเห็นตรงนี้แลว ขอบคุณครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานกติติศักดิ ์ รตันวราหะ ครบั 5 


  นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  


กระผม กติตศิักดิ์  รัตนวราหะ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ก็ตองขอกราบขอบพระคุณ 


ทานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 


พ.ศ. ๒๕๕๙ เหน็ใจทาน เห็นใจจริง ๆ เจออาจารยหยุย ทานวัลลภของผม ขออภัย ไปดอกเดียว  


ทานผูวาราชการจังหวัดชาญวิทยถงึกับควกัยาดมเลย เพราะฉะนัน้จริง ๆ ดวยความเคารพ  10 


ผมไมกลาที่จะอภิปรายรนุแรงทําใหคณะกรรมาธกิารชดุนี้โกรธ เพราะกลัวทานจะเปนลมไป  


ก็จึงกราบเรียนทานประธานวา ก็คงจะไมลงลึกไปสักเทาไร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 


ไดงบประมาณป ๒๕๕๙ นั้น ๘๘,๙๒๕ ลานบาท ทานกรรมาธกิารกรุณาตดัแบบเห็นอกเหน็ใจ  


ตัดไป ๒,๕๕๔ ลานบาท ก็คดิวาพอสมเหตุสมผล กระทรวงเกษตรและสหกรณนั้นม ี๑๑ กรม  


๕ สํานกังาน ๑ สถาบนั รวมแลวก ็๑๗ สํานักงานดวยกัน ------------------------------------------------ 15 


 


          -  ๑๓/๑ 







๓๘ 


  


สนช. ๕๒         จิรายุส  ๑๓/๑ 


 


ตาง ๆ เหลานี้ผมดูแลวที่เปนกรมที่ใหญ แลวก็สําคัญมาก ก็สําคัญทุกกรมละครับ แตวาทีเ่ปนกรม 


ที่ใหญ แลวก็กระทบกับพ่ีนองประชาชนอยู ๒ กรม ก็คอืกรมชลประทาน แลวกก็รมสงเสรมิ


การเกษตร โดยเฉพาะกรมชลประทานไดงบประมาณป ๒๕๕๙ ไป ๔๘,๓๐๐ กวาลานบาทนะครับ 5 


ถูกกรรมาธิการทานตดัไปเสีย ๑,๖๓๘ ลานบาท อนันี้ผมเหน็วาก็เหมาะสมอยู แตวาตรงนี้อยางที ่


ทานวิทยา ขออภัยที่เอยนาม ทานบอกวาเมื่อกรมชลประทานไดงบประมาณไปเยอะแยะมากมาย 


เกือบครึ่งหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก็ตองไปดวูาการใชงบประมาณนั้นใชอยางคุมคา 


สมกับทานกรรมาธิการไดอนุมัติจายงบประมาณไปหรือไม อนันีก้็ตองตดิตามไปดูนะครับวา 


กรมชลประทานนั้นจะใชจายเงินใหสมกับงบประมาณของแผนดนิอยางไรหรือไม แตทานประธาน 10 


ที่เคารพ กรมชลประธานโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลใหความสําคญักับดานการเกษตร การเกษตร 


ที่สําคัญอยูกค็ือแหลงน้ํา ดนิ น้ํา เรื่องปุย เรื่องพันธุ โดยเฉพาะท่ีเปนส่ิงท่ีทางรัฐบาลไดพูดมาตลอด 


ก็คือทําอยางไรใหพ่ีนองเกษตรกรไดลดตนทุนเพ่ือที่จะไดยอมรบักับความเปนจรงิวาไมตองไปมัวรอ 


โครงการโนน โครงการนี ้โครงการนัน้จากรัฐบาลที่จะมาใหมหรอือยางไรกต็าม แตพ่ีนองเกษตรกร 


ตองพ่ึงลําแขงดวยตวัเอง เกษตรกรจะอยูไดตอไปนี ้ก็คอืนอกจากมแีหลงน้ํา มีท่ีดินทํากิน  15 


เกษตรกรกต็องปรบัปรงุตวัเองในเรือ่งของการลดตนทุน เชน การทําปุยอนิทรียใชเองก็ได  


หรือวาตอไปนี้เดี๋ยวก็จะมีเกษตรอนิทรียลงไปทัว่ประเทศตามนโยบายการลดตนทนุ เพราะวา 


เกษตรอินทรียนั้นเปนสวนหนึ่งของการลดตนทุนของพ่ีนองเกษตรกร แหลงน้ําสําคัญ ๆ งบประมาณ  


๔๘,๐๐๐ ลานบาท เทาที่ไดลงไปพ้ืนที ่กรมชลประทานจะใชงบประมาณกไ็ปติดขัด อยากจะ


กอสรางมีโครงการไวแลว ตัง้งบประมาณไวแลว แตกอสรางไมได เพราะวาเจาของพ้ืนที่เขาไมให 20 


ใชที่ ไมวาจะเปนกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปาและพันธุพืชตาง ๆ ก็ตาม  


ฝากทานอาจารยสนิทดวยนะครับวา ขออนุโมทนาสาธนุะครับวา ถาตรงไหนที่จะใหไดกก็รุณา 


ใหสรางเถอะถาเปนประโยชนตรงนี้ในเรื่องการกอสราง เพราะวาไปหลายที ่ผมก็อยูในคณะ สนช. 


พบประชาชน ไดพบปญหาจริง ๆ วากรมชลประทานเปนหนวยงานที่สําคัญในการสรางแหลงน้ํา 


แตปรากฏวาเขาก็สรางไมได ตดิขดัเรื่องตาง ๆ เหลานี้ นอกจากนั้นกม็ีกรมสงเสริมการเกษตร 25 


อันนี้กเ็กี่ยวกับเรื่องทะเบียนพ่ีนองเกษตรกรในการขึน้ทะเบียน ในการแนะนําเกษตรกรที่จะ 


ปลูกพืชตาง ๆ หรือแนะนําไปเล้ียงปศุสัตวอยางที่ทางกรรมาธกิารไดแนะนาํไปแลววา ถาหากวา 


มีปญหาเรื่องน้ํา มปีญหาเรือ่งดนิ ฟา อากาศ ก็ลองมาทําปศุสัตวดูบางไหม เพราะวาการเล้ียงสัตว


นั้นก็ใชน้ํานอยกวานดิหนึ่ง แตขอความกรุณานะครับ ถาหากวาจะสนับสนุนใหเกษตรกรหนัไปเลี้ยง


ปศุสัตว ระวังนดิหนึ่งถาไปเล้ียงโคก็จะไปเจอโคพลาสตกิ ถาไปเล้ียงเปด เล้ียงไก กแ็บบวา 30 







๓๙ 


  


สนช. ๕๒         จิรายุส  ๑๓/๒ 


 


เอาตวัเมียหมด แตวาเหลือแตตัวผู กไ็มไดไข ไมไดสินคาที่จะเอามาขาย อยางนี้เปนตนนะครับ 


โดยสวนรวมแลวผมไมตดิใจในการที่ทานกรรมาธกิารไดจัดงบประมาณป ๒๕๕๙ ด ูๆ แลวก ็


นาจะเหมาะสมเสียเปนสวนใหญ กค็งจะชื่นชม แลวก็ทานอุตสาหเสียสละเวลารูสึกวาเชายันเย็น 5 


ทานก็เขาประชมุงบประมาณ ในขณะที่พวกเราทีไ่มไดเปนกรรมาธิการยังนั่งดื่มกาแฟอยู  


แตหลายทานที่เปนกรรมาธกิารบอกวาผมตองเขาไปประชุมกรรมาธิการงบประมาณแลว 


ทานเสียสละก็ขอใหรับความชื่นชมจากพวกเราไปดวยนะครับ โดยสวนรวมถาจะใหคะแนน 


กรรมาธิการงบประมาณชุดนี้ให ๙๙ เปอรเซน็ต ที่เหลืออีก ๑ เปอรเซ็นต ติดนิดเดียว ทานประธาน 


เพราะวาทานใหโครงการงบประมาณชลประทานจังหวดัพิจิตรผมนอยไปนิดหนึง่ ขอบพระคุณ 10 


ทานประธานครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารชีแ้จงครับ จะชีแ้จง 


จังหวดัพิจิตรหรือเปลาก็ไมรู 


  พลเอก รงัสาทย  แชมเชื้อ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่หก)   : 


ขออนญุาตกราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม พลเอก รังสาทย  แชมเชือ้ กรรมาธิการ 15 


ก็ขออนุญาตกราบเรียนชีแ้จงทานวิทยา  ฉายสุวรรณ นะครับ ส่ิงแรกที่ผมจะเรียนใหทราบวา 


งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณไดลงกระจายทั่วพ้ืนทีแ่ละทัว่ทั้งประเทศ ไมวาจะเปน


การสรางบอ สรางทางชลประทานแหลงน้ําตาง ๆ  


สําหรบัอันตอไป การปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  


เราจะเนนเฉพาะกรมชลประทานเปนหลัก เราปรบัลดทัง้สิ้น ๑,๖๓๘ ลานบาทเศษ ลดในเรือ่ง 20 


การอบรมสัมมนา ๕๐ ลานบาท กค็งจะเปนการลดทัว่ ๆ ไป ปรับลดการลงทุนตามศักยภาพ  


ลาชา หรือไมพรอม ประมาณ ๑,๑๑๕ ลานบาท ปรับลดตามดชันีราคาสินคา เพราะวาน้ํามนั 


เรากป็รับลดมา ประมาณ ๔๗๒ ลานบาทเศษ สําหรับเกดิกรณีภัยพิบตัิสามารถใชเงนิสํารอง 


จายฉุกเฉินได ตรงนี้ทานไมตองหวงนะครบั เพราะวาทางรัฐบาลมีอยูแลว สําหรับทานกติตศิักดิ ์


ก็ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมวา ก็ตองขอบคุณมากนะครับ ที่ชมเชยกรรมาธิการ ก็เลยไมทราบวา25 


จะตองตอบอะไร แตผมขออนุญาตตอบสัน้ ๆ กแ็ลวกันนะครับ ปรับลดงบประมาณทั้งกระทรวง


ประมาณ ๒,๕๐๐ ลานบาทเศษ ปรับลดเรื่องอบรมสัมมนาในภาพรวมประมาณ ๘๓๑ ลานบาท 


แลวกป็รบัลดเรื่องงบลงทุน ปรับราคาคาครุภัณฑตาง ๆ อันนี้เปนไปตามหลักเกณฑ  


๑,๒๓๑ ลานบาท แลวกป็รบัลดงบดาํเนนิการตาง ๆ ที่เปนการซ้าํซอนประมาณ ๗ ลานบาทเศษ 


และปรับลดดชันีราคาสินคา อันนี้เปนไปตามราคาน้าํมัน ๔๘๓ ลานบาท ก็เรียนทานตรง ๆ วา 30 







๔๐ 


  


สนช. ๕๒         จิรายุส  ๑๓/๓ 


 


ทางกรรมาธิการทํางานเต็มที่ก็เพ่ือประโยชนของพ่ีนองชาวนาชาวไรตามที่ทานไดใหขอสังเกต 


ขอบคุณมากครับ  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีทานใดติดใจไหมครับ  5 


  นายวิทยา  ฉายสุวรรณ   :   ทานประธานครบั วิทยา  ฉายสุวรรณ ครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญครับ 


  นายวิทยา  ฉายสุวรรณ   :   ผมยังติดใจนดิเดียวครับ ทานกรรมาธิการ ก็คือ 


เรื่องของการฝกอบรมอยางที่ทานประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวไวนะครับ ก็เหน็ใจนะครับ 


เพราะวาทางสวนราชการตาง ๆ เขาก็ใหสมญานาม ขออนุญาตเอยนาม ทานพลเอก รังสาทย  10 


วาจอมโหด ตัดงบสวนราชการตาง ๆ แตวาผมวาเปนส่ิงที่ดีท่ีทานไดมองพิจารณาไดอยางเขมแข็ง 


แลวกเ็ขมขน ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 


          -  ๑๔/๑  


15 







๔๑ 


  


สนช. ๕๒         รุจิรา  ๑๔/๑ 


 


ส่ิงหนึง่ก็ยังมีในเรือ่งของความซ้ําซอนจากหนวยงานตาง ๆ หลายกระทรวงท่ีแฝง เชน โครงการ


ทฤษฎีใหมหรอืโครงการเศรษฐกจิพอเพียงไปตั้งงบประมาณอยูในแทบทุกกระทรวง ซึ่งพ่ีนองเกษตรกรที่


รับการอบรมกค็ือกลุมเดียวกัน ถาทานไปดูผมยกตวัอยางที่จังหวดักระบี่เปนกลุมเกษตรกรที่ดมีาก  5 


จําไมไดแลวผมเคยไปดงูานที่กระบี่ ในบานของปราชญเกษตรตรงนี้มปีายประมาณ ๑๕ หนวยงาน


ไปแปะไววา กระทรวงนัน้ กรมนี ้กระทรวงนั้น กรมนี้ไปอบรมอยูทีเ่ดียวกัน ก็คอืการใชงบประมาณ


ซ้ําซอนกนัแลวคนท่ีมาจากจังหวดัแตละจังหวดั ผมไปเรยีนถามก็มาจากคนกลุมเดียวกัน อบรมอยู


แบบเดียวกันมาจากจังหวัดโนนกม็าอีกแลว เขาบอกวาเขามานี่ ๔ – ๕ หนแลวทีม่าจังหวดักระบี่


เพ่ือมาอบรมในเรื่องเดียวกนันี้ อันนี้ก็เปนไปทุกป ก็อาจจะเปนไปไดวาไปตั้งงบประมาณในแตละ10 


หนวยงานอางเหตุผลความจําเปน ซึง่บางกระทรวงหรือบางหนวยงานไมใชหนวยงานหลักไมจําเปน


ทีจ่ะตองตัง้งบประมาณในเรือ่งของเศรษฐกจิพอเพียง เพียงแตเปนขอสังเกตฝากไวแลวแตทานอนกุรรมาธกิาร 


ทานรงัสาทยจะตอบหรือไมตอบกแ็ลวแตกรรมาธิการ แตผมชืน่ชมเหมือนกบัทานกติติศักดิว์า 


กรรมาธิการและอนุกรรมาธกิารทํางานอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ งบประมาณลงสูพ่ีนองเกษตรกร


ผูมีรายไดนอย ไมใชรากหญาแลวนะครับ ผูมีรายไดนอยในชนบทอยางแทจริง ขอบคุณครับ 15 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเอก รงัสาทยจะตอบไหมครบั  


เชิญพลอากาศเอก ชนะ  อยูสถาพร ครับ  


  พลอากาศเอก ชนะ  อยูสถาพร (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั คนที่สาม) 


:   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิพลอากาศเอก ชนะ  อยูสถาพร กรรมาธิการ 


กราบขอบคุณทานผูอภิปรายที่ไดชมกรรมาธิการหลายครั้ง ในเรื่องของการฝกอบรมใน20 


คณะกรรมาธิการชดุใหญก็ไดมีขอสังเกตมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการดงูานตางประเทศ 


การดูงานตางประเทศถาไมมีพันธกรณีทางรัฐบาลไดออกขอสังเกตเอาไวแลว ไมวาจะเปนการจาง 


ผูใชบริการตาง ๆ หรือวาการทําพีอาร (PR) หรือวาอะไร ในสวนนี้มีบางหนวยงานทีผ่มยกตวัอยาง 


แตผมไมไดเอยวาหนวยไหน มีการฝกอบรมและดูงานตางประเทศในกรมเดียว ๑๓๒ ครั้ง ใน ๑ ป 


แลวก็จํานวน ๔๙๖ คน จํานวนคนทีม่ีอยูในกรมประมาณ ๖๐๐ คนเศษ อันนี้กค็ือทกุสัปดาห25 


ประมาณ ๒ – ๓ ครั้งเฉล่ียที่มีคนหมนุออกไป ไมไปตางประเทศกไ็ปสัมมนา อนันีก้็คือส่ิงที่เกนิ 


ความจําเปนท่ีเราไดพิจารณากันแลว แลวเราไดตดัทอนลงมา แลวผูที่ถูกตดัทอนก็ไดรับเหตุผล


พอสมควรก็พอใจ อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งที่ผมไดยกตวัอยางใหทานผูอภิปรายไดรับทราบนะครับ  


ผมก็ขออนุญาตชีแ้จงเพียงเทานี้ ขอบคุณครบั 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ  :   อาจารยสนทิ ทานถูกพาดพิงเรื่องปา เชิญครับ 30 







๔๒ 


  


สนช. ๕๒         รุจิรา  ๑๔/๒ 


 


  ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 


ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพครับ ผม ศาสตราจารยสนทิ  อักษรแกว กรรมาธิการ 


งบประมาณ กอนอืน่ตองกราบขอบพระคุณเพ่ือนสมาชกิ ทานวิทยาแลวก็ทานกิตตศิักดิ ์5 


ก็รูสึกดีใจผมคดิวาสําหรับพวกเราทุกคนที่ทํางานหนกัแลวไดผลประโยชนเปนที่นาพอใจ 


ถึงแมวาไมได ๑๐๐ ก็ตามเถอะ ผมคดิวาก็ไดเยอะพอสมควรนะครบั ส่ิงหนึง่ที่ผมจะกราบเรียน 


ที่ทานวทิยาพูดไวหลายเรื่อง ไมวาจะท่ีดนิทํากนิกด็ี เรื่องของภัยแลงกต็าม เรือ่งฝนหลวง 


เรื่องเกษตรแปลงใหญ ผมคดิวาทานกรรมาธกิารไดพิจารณาเรื่องนีเ้ปนเรื่องสําคญักไ็ดจัด


งบประมาณไป เพราะเราถอืวาเกษตรกรเราใหความสําคัญเปนกรณีพิเศษ เพราะวาบานเราก็ 10 


เกษตรกร ผมเองก็จากครอบครวัเกษตรกร ผมเขาใจในเรื่องพวกนี้อยางดคีรับ ส่ิงหนึ่งที่ผมอยากจะ


กราบเรียนทานกติติศักดิ์ โดยเฉพาะในเรื่องของแหลงน้าํ อันที่จริงอนันี้เปนเรื่องสําคญัอยางมาก 


เพราะวาเราประสบปญหามาโดยตลอด ยอนหลังไป ๑๐ ป ๒๐ ป น้ํามากก็ทวม น้ํานอยก็แลง 


เปนอยางนีม้าตลอด ทั้งท่ีทานก็ไดพูดอยูเสมอวากรมชลประทานกไ็ดงบมาประจํา แตปนี้กไ็ดเยอะ 


แลวก็พยายามที่จะพัฒนาแหลงน้าํมาเรื่อย ๆ แตส่ิงหนึง่ท่ีพาดพิงกค็ือวา ทานกติตศิักดิบ์อกวา 15 


เวลาทําเขื่อนไปขอหรือวาแหลงน้าํตาง ๆ จะอยูในเขตอทุยานแหงชาติกด็ี เขตรักษาพันธุสัตวปา 


หรือวาในเขตปาสงวนก็ด ีใชยาก ผมคดิวาถาเราดูในอดตีที่ผานมามหีลายแหลงน้ําหรือหลายเขื่อน 


ที่เขาใหใชประโยชน แตอยางไรกต็าม ผมคิดวาตองพยายามหาจุดสมดุลใหไดวา ในการสราง 


อางเกบ็น้ําก็ดหีรือเขื่อนขนาดใหญ หรือวาแหลงน้าํขนาดเล็กกด็ี ที่อยูในพ้ืนที่ปากด็ ีผมวาปา 


ก็มีความสําคัญ อยางที่เราเคยศึกษามาแตในอดีตวาปาไมของประเทศไทยนัน้ควรมอียางนอย 20 


๔๐ เปอรเซน็ต กค็อื ๑๒๘ ลานไร ณ วันนี้เรามีอยูประมาณ ๑๐๗ ลานไร เพราะฉะนั้นเรายังขาดอยู


อีกตั้ง ๒๑ ลานไร เพราะฉะนั้นถาเราไมทาํแผนปฏิบตัิท่ีชัดเจนวาเราจะใชพ้ืนท่ีปาไมอยางไร เราจะ


ใชแหลงน้ําอยางไร เพราะฉะนั้นผมคดิวาในอนาคตขางหนาเราตองมีกรรมการสักชดุหนึ่งตองมานั่งดู 


ในภาพรวมกนัใหจริง ๆ จัง ๆ สักทีวา เราจะเอาปาไวเทาไร พ้ืนที่ท่ีเรามีเขตชลประทานอยูแลว 


เราจะทาํอยางไรในการบริหารจัดการน้ําใหมปีระสิทธิภาพจริง ๆ เพราะฉะนัน้ผมคดิวาการใชพ้ืนที่25 


ปากด็ี ไมวาจะเปนอุทยานแหงชาติกด็ีหรือวาเปนปาสงวนก็ดซีึ่งดแูลโดยกรมปาไม หรือวา 


ในเขตอนรุักษซึง่ดแูลโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ผมวาตองทําแผนท่ีชัดเจนเสียที 


ถาเปนอยางนี้ไดเมื่อไรผมคดิวาในการใชพ้ืนที่ปาไมกด็ี การทําแหลงน้ําก็ดคีงประสบความสําเร็จ 


เพราะฉะนัน้ผมก็อยากกราบเรียนทานกติติศักดิ์วาเราตองคุยกนัอีกเยอะ ทางกรมปาไมหรือกรม 


ที่เขาดูแลปาเองเขาก็อยากจะใหมีปาเทากบัที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตกิ็ไดตั้งแผนวา 30 







๔๓ 


  


สนช. ๕๒         รุจิรา  ๑๔/๓ 


 


จะให ๔๐ เปอรเซน็ต ทางแหลงน้าํเขาก็อยากจะใหไดผลตามทีเ่ขาตั้งแผนเหมือนกนั แตวา 


ตองมีจุด ๆ หนึง่ที่ใหเกิดความสมดุล ผมหวงัวาในอนาคตก็คงจะเกิดขึ้นได ก็กราบขอบพระคุณ  


ความจริงปาไมใชของผมนะครับเปนของทานดวย เปนของทุกคน เปนปาของชาตินะครับ 5 


ขอบพระคุณมากครบั 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีทานใดตดิใจแลวนะครบั  


เชิญทานเลขาธิการครับ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๒ กระทรวงคมนาคม  10 


มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๒ กระทรวงคมนาคม มีการแกไข 


สมาชิกอภิปรายไดในประเดน็ที่กรรมาธิการแกไข ไมมีสมาชิกแสดงความจํานงนะครับ 


เชิญทานเลขาธิการตอครับ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ15 


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๓ กระทรวง


ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มกีารแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ


และส่ิงแวดลอม กรรมาธกิารมีการแกไขปรบัลดงบประมาณนะครบั ไมมีสมาชิกแสดงความจํานง 


ที่จะอภิปรายนะครับ เชญิทานเลขาธกิารตอครับ 20 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๔ กระทรวงเทคโนโลยี


สารสนเทศและการสื่อสาร  มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๔ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 


และการสื่อสาร กรรมาธกิารมีการแกไขปรบัลดงบประมาณ ไมมีสมาชิกแสดงความจํานงอภิปราย 25 


ในประเดน็ที่กรรมาธิการมกีารแกไข เชญิทานเลขาธิการตอ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๕ กระทรวงพลังงาน  


มีการแกไข” 


 30 







๔๔ 


  


สนช. ๕๒         รุจิรา  ๑๔/๔ 


 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๕ กระทรวงพลังงาน มีการแกไข 


กรรมาธิการปรับลดงบประมาณกระทรวงพลังงาน ไมมสีมาชิกแสดงความจํานงอภิปรายในประเดน็ 


ที่กรรมาธกิารมีการแกไข เชิญทานเลขาธิการตอ 5 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๖ กระทรวงพาณิชย  


มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๖ กระทรวงพาณิชย กรรมาธิการ 


มีการแกไขปรับลดงบประมาณลง ไมมีสมาชิกแสดงความจํานงอภิปรายในประเดน็ที่กรรมาธกิาร 10 


แกไขครบั เชิญทานเลขาธกิารตอ 


 


          - ๑๕/๑ 


 


   15 







๔๕ 


  


สนช. ๕๒         วรนชุ  ๑๕/๑ 


 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๗ กระทรวงมหาดไทย   


มีการแกไข” 5 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๗ กระทรวงมหาดไทย มีการแกไข 


โดยปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ไมมีสมาชิกแสดงความจํานงอภิปรายในประเดน็ที่


คณะกรรมาธิการแกไข เชิญทานเลขาธกิารครับ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๘ กระทรวงยุติธรรม  10 


มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๘ กระทรวงยุติธรรม มีการแกไข 


คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม ไมมีสมาชิกแสดงความจํานง


อภิปรายในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข เชิญทานเลขาธกิารครับ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ15 


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๙ กระทรวงแรงงาน  


มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๙ กระทรวงแรงงาน มกีารแกไข 


โดยคณะกรรมาธิการมีการแกไขปรับลดงบประมาณของกระทรวงแรงงานลง ไมมีสมาชิก 


แสดงความจํานงอภิปรายในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข เชิญทานเลขาธกิารตอครบั 20 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๐ กระทรวงวฒันธรรม  


มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๒๐ กระทรวงวัฒนธรรม มกีารแกไข 


โดยคณะกรรมาธิการมีการแกไขปรับลดงบประมาณของกระทรวงวฒันธรรมลง ไมมสีมาชิก 25 


แสดงความจํานงขออภิปรายในประเดน็ที่คณะกรรมาธกิารมกีารแกไข เชิญทานเลขาธกิารตอครับ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๑ กระทรวงวิทยาศาสตร


และเทคโนโลยี  มกีารแกไข” 


 30 







๔๖ 


  


สนช. ๕๒         วรนชุ  ๑๕/๒ 


 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๒๑ กระทรวงวิทยาศาสตรและ


เทคโนโลยี คณะกรรมาธกิารมีการแกไขปรบัลดงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตรและ


เทคโนโลยีลง ไมมีสมาชิกแสดงความจํานงขออภิปรายในประเด็นที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข 5 


เชิญทานเลขาธิการตอครับ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๒ กระทรวงศึกษาธิการ  


มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๒๒ กระทรวงศึกษาธิการ มกีารแกไข10 


ปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ และแกไขปรับลดงบประมาณของหนวยงาน  


๘๙ หนวยงาน สมาชิกทีแ่สดงความจํานงอภิปรายในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการแกไขมีทานวัลลภ  


ตังคณานุรกัษ ทานวัลลภไมอยู แสดงวาไมตดิใจ ผานไปครับ เชิญทานเลขาธิการครบั 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๓ กระทรวงสาธารณสุข  15 


มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๒๓ กระทรวงสาธารณสุข 


คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขและแกไขปรับลด


งบประมาณของหนวยงาน ๑๓ หนวยงาน สมาชิกอภิปรายไดในประเด็นทีค่ณะกรรมาธิการ 


มีการแกไข ทานนายแพทยเจตน  ศริธรานนท แสดงความจํานงไว ทานไมอยูแสดงวาไมตดิใจ  20 


ผานนะครบั เชิญทานเลขาธกิารครับ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๔ กระทรวงอุตสาหกรรม  


มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๒๔ กระทรวงอตุสาหกรรม  25 


มีการแกไขปรับลดงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรมและปรับลดงบประมาณ


ของหนวยงาน ๗ หนวยงาน ไมมสีมาชกิแสดงความจํานงที่จะอภิปรายในประเด็นที่


คณะกรรมาธิการมกีารแกไข เชิญทานเลขาธิการตอครับ 
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๔๗ 


  


สนช. ๕๒         วรนชุ  ๑๕/๓ 


 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๕ สวนราชการไมสังกดั


สํานักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง  มีการแกไข” 5 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๒๕ สวนราชการไมสังกัด 


สํานักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง คณะกรรมาธิการมีการแกไขปรบัลดงบประมาณ  


ไมมีสมาชิกแสดงความจํานงขออภิปรายในประเด็นทีค่ณะกรรมาธิการมีการแกไข  


เชิญทานเลขาธิการตอครับ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ10 


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๖ หนวยงานของรัฐสภา  


มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๒๖ หนวยงานของรฐัสภา 


คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลดงบประมาณของหนวยงานของรัฐสภา ไมมีสมาชิก 


แสดงความจํานงขออภิปรายในประเดน็ท่ีคณะกรรมาธกิารมกีารแกไข เชิญทานเลขาธกิารตอครับ 15 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๗ หนวยงานของศาล   


มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๒๗ หนวยงานของศาล 


คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลดงบประมาณของหนวยงานของศาล ไมมีสมาชกิแสดงความจํานง20 


อภิปรายในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข เชิญทานเลขาธกิารตอครับ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๘ หนวยงานอิสระของรัฐ  


มีการแกไข มีสมาชิกสงวนคาํแปรญตัต”ิ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๒๘ หนวยงานอิสระของรฐั 25 


คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลดงบประมาณของหนวยงานอิสระและปรบัลดงบประมาณของ


หนวยงาน ๘ หนวยงาน ในขอ ๑ ถงึขอ ๘ ของมาตรา ๒๘ รองศาสตราจารยทวีศกัดิ์  สูทกวาทิน 


สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอสงวนคําแปรญัตติปรบัลดงบประมาณในขอ ๕ ของมาตรา ๔ 


เชิญทานรองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทิน ครบั  
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๔๘ 


  


สนช. ๕๒         วรนชุ  ๑๕/๔ 


 


  รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทนิ ผูสงวนคําแปรญตัตไิมอยูในหองประชุม 


และไมไดตัง้ผูแทนไว คําแปรญัตติเปนอนัตกไปและไมมผูีแสดงความจํานงที่จะขออภิปรายนะครบั  


เชิญทานเลขาธิการครับ 5 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๙ จังหวดัและกลุมจังหวดั   


มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๒๙ จังหวดัและกลุมจังหวัด 


คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลดงบประมาณในจังหวดัและกลุมจังหวัด ไมมีสมาชกิ 10 


แสดงความจํานงขออภิปรายในประเดน็ท่ีคณะกรรมาธกิารมกีารแกไข เชิญทานเลขาธกิารตอครับ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๓๐ รัฐวิสาหกิจ มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   มาตรา ๓๐ รฐัวิสาหกิจ คณะกรรมาธกิาร 


มีการแกไขปรับลดงบประมาณในรัฐวิสาหกิจและหนวยงาน ๒๑ หนวยงาน ทานวทิยา  ฉายสุวรรณ 15 


แสดงความจํานงอภิปรายในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข เชิญทานวิทยา  ฉายสุวรรณ 


ครับ ทานวิทยา  ฉายสุวรรณ ไมอยูถือวาไมตดิใจ เชิญทานเลขาธกิารตอครับ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๓๑ สภากาชาดไทย   


มีการแกไข” 20 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๓๑ สภากาชาดไทย มกีารแกไข 


โดยคณะกรรมาธิการปรับลดงบประมาณใน ๑ หนวยงาน ไมมีสมาชิกแสดงความจํานงอภิปราย 


ในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข เชญิทานเลขาธิการตอครับ 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๓๒ กองทนุและเงนิทุน25 


หมุนเวียน  มีการแกไข” 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๓๒ กองทุนและเงนิทุนหมนุเวียน 


คณะกรรมาธิการมกีารปรับลดงบประมาณกองทุนและเงินทุนหมนุเวียนของหนวยงาน  


๙ หนวยงาน ไมมีสมาชิกแสดงความจํานงขออภิปรายในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  


เชิญทานเลขาธิการตอครับ 30 







๔๙ 


  


สนช. ๕๒         วรนชุ  ๑๕/๕ 


 


  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ


วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๓๕  


ไมมีการแกไข” 5 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๓๓ ถงึมาตรา ๓๕ ไมมีการแกไข 


ทานเลขาธกิารจบรางหรอืยัง  


  รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทนิ   :   ทานประธานครบั ผม อาจารยทวศีักดิ ์ 


สูทกวาทนิ เมื่อสักครูออกไปที่หองอาหาร พอดไีมมีถายทอดเลยไมทราบวามาถึงมาตราท่ีได 


สงวนคําแปรญัตติ ทานประธานจะอนญุาตใหผมไดอภิปรายสักนดิหรือไม หรือวาผานไปเลยครับ 10 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คําแปรญัตติทานตกไปแลว ผมขอวินิจฉัย


อยางนีน้ะครับ แตผมจะอนญุาตใหทานอภิปรายเพ่ือฝากเปนขอสังเกตแกคณะกรรมาธิการ  


เชิญครับ 


  รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทนิ   :   ทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ


ที่เคารพ คือประเด็นมาตรา ๒๘ ที่ผมสงวนคาํแปรญตัติไวในสวนของสํานักงานคณะกรรมการ 15 


สิทธิมนุษยชนแหงชาตกิ็ไมไดตดิใจเรื่องตวัเลขนะครบั------------------------------------------------------ 


 


          -  ๑๖/๑ 







๕๐ 


  


สนช. ๕๒              ศภุลักษณ  ๑๖/๑ 


 


แตวาอยากจะฝากเปนขอสังเกตไววา ในสวนของหนวยงานอิสระของรัฐนี้ ซึ่งมีอยูหลายหนวยงาน 


มีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สํานกังานผูตรวจการแผนดิน สํานกังานปองกนั 


และปราบปรามการทุจรติแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ สํานักงาน5 


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งผมสงวนคาํแปรญัตติไว สํานักงานอัยการสูงสุด 


สํานักงานสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 


หนวยงานอิสระของรัฐเหลานี้ขอรบัการจัดสรรเงินงบประมาณในรูปของงบอุดหนนุ ซึ่งเมื่อไดรับ 


การจัดสรรไปแลวมีขอสังเกตวา เวลาจัดทํางบประมาณเขามาสูการพิจารณา เราจะไมมีรายละเอียด 


ของการใชจายปงบประมาณท่ีผาน ๆ มาเลย ตองใชความพยายามในการที่จะไปดวูาเขาใชไป10 


อยางไร เหลือสะสมไวเทาไรอะไรนี้ ตรงนี้ก็ฝากเปนขอสังเกตวาจะมวีิธีอยางไร คือใหอิสระ 


ในการที่เขาจะบรหิารงานเอาเงินไปใชจายในรูปงบอดุหนุน แตวาในแงของการตดิตามรายละเอียด 


การใชจาย ผมคดิวาก็ยังเปนเรื่องจําเปนที่สภาควรจะตองรูรายละเอียดการใชจายดวย รวมทั้ง 


หนวยงานตาง ๆ เหลานีถู้กกําหนดใหมารายงานผลการดําเนินงานตอสภา แตวาในระยะเวลา 


๑ ปที่ผานมานี้ ผมมขีอสังเกตวาการรายงานผลการปฏิบตัิงานของหนวยงานตาง ๆ เหลานี ้15 


เวลาเขามารายงานตอสภาแลว สภากไ็มคอยมีเวลาที่จะสนใจรายละเอียดตาง ๆ โดยเฉพาะ 


เรื่องของการใชจายเงินจะเปนไปไดไหมครับวา รายงานตอสภาก็จริง แตวาเราฝากใหกรรมาธิการ 


งบประมาณชวยพิจารณาในรายละเอียด แลวตั้งขอสังเกตในฐานะทีเ่ปนกลไกของสภาดวย  


อันนี้กฝ็ากเปนขอสังเกตไวนะครับวา การใชจายเงนิงบประมาณจะไดมปีระสิทธิภาพ แลวก็ 


มีการตรวจสอบครบถวนสมบูรณ นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอีก ๓ กองทนุ ซึ่งหลุดออกไปจาก20 


กระบวนการงบประมาณเลย เพราะวา พ.ร.บ. ของหนวยงานกองทนุเหลานัน้กําหนดใหไดรับ 


จัดสรรเงินภาษีบาปไปสูกองทุน แลวก็ใชจาย เพียงแตมารายงานผลการปฏิบัติงาน จะเปนไปไดไหม


วาหนวยงานตาง ๆ เหลานัน้ควรไดมานําเสนอรายละเอียดการใชจายผานกระบวนการงบประมาณ


ดวย โดยทีเ่ราก็ไมไดไปปรับลดอะไรของเขา แตวาจะไดทราบการใชจาย อันนี้ก็ฝากเปนขอสังเกต 


ไวครับ ขอบพระคุณทานประธานที่อนญุาตใหไดอภิปรายตั้งขอสังเกตครับ ขอบพระคุณครับ 25 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทางคณะกรรมาธกิารจะชี้แจงสักนดิ 


หรือไมครับ เชิญครับ ชี้แจงประเดน็ของทานทวีศกัดิน์ะครับ 


  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่สิบ)   :   


กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ทานสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติที่เคารพครบั 


ประเดน็ของทานอาจารยทวศีักดิ ์30 







๕๑ 


  


สนช. ๕๒              ศภุลักษณ  ๑๖/๒ 


 


ที่อยากใหมกีารดูรายละเอียดของการใชจายงบประมาณของหนวยงานอิสระและองคกรอิสระ 


ผมตองขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้วา ในขัน้ตอนตั้งงบประมาณนี ้ทางสํานักงบประมาณกม็ีการด ู


งบดุลประกอบการพิจารณาในการจัดทําตั้งงบประมาณรายจายประจําปสวนหนึง่แลว แลวก็ในชั้น 5 


คณะกรรมาธิการวิสามญัก็มกีารตั้งอนุกรรมาธิการวิสามญัขึ้นมาดูงบประมาณในสวนขององคกร


อิสระและหนวยงานอิสระเหลานี ้แลวก็คณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๓ คณะ ก็ไดมีการขอดงูบดุลของ 


องคกรอิสระและหนวยงานอิสระมาประกอบการพิจารณาในการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 


รายจายประจําป ๒๕๕๙  สวนการรายงานการใชจายงบประมาณขององคกรอิสระก็เปนไปตาม 


กฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องขององคกรอิสระเหลานั้นวา มีบางหนวยงานอาจจะตองมีการรายงาน 10 


โดยเฉพาะอาจจะมกีารรายงานผานทาง สตง. แลวก็บางหนวยอาจจะตองมารายงานตอสภาดวยซ้ํา 


มีหลายหนวยที่ตองมารายงาน เพราะฉะนั้นขออนญุาตวาในเบื้องตนคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 


ไดมกีารขอดูงบดุลขององคกรอิสระในหนวยงานอิสระเหลานัน้แลว ก็เพ่ือประกอบการพิจารณาครบั 


ขอบพระคุณครับ  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานวัลลภเชิญครบั 15 


  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ ผม วัลลภ  ตังคณานุรกัษ 


สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ตองกราบขออภัยทานประธานดวย เนื่องจากผมไดลงชื่อวา 


จะอภิปรายเรื่องงบของกระทรวงศึกษาธิการ แลวผมไปรับแขกขางลางเขามารองทกุข วิ่งมาไมทัน 


จริง ๆ จากอาคารรฐัสภา ๒ ขออนุญาตทานประธานอภิปรายเรือ่งนีห้นอยครบั ไมเกิน ๕ นาที 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ครบั เพราะวาเรายังไมไดลงมตนิะครับ  20 


  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ขอบคุณทานประธานที่เคารพครบั  ในมาตรา ๒๒ 


เรื่องกระทรวงศึกษาธิการนี ้ผมคิดวาเปนเรื่องทีค่อนขางสําคัญ แตก็ยังโชคดีที่ชดุนี้มอีาจารยตวง 


นั่งอยูดวยกน็าจะชวยใหหลายเรื่องทีเ่ปนขอเสนอนาํไปสูการผลักดันทีเ่ปนผลอยูพอสมควร  


งบ ๕ แสนกวาลานบาทของกระทรวงนี้ถูกตดัไปประมาณ ๓,๐๐๐ ลานบาท ก็ไปดวูธิีการ


งบประมาณก็คือเขาใจวาถาไปตดัเรื่องสําคัญ ๆ ออกไป เรื่องทีไ่มคอยสําคัญออกไปคอนขางมาก  25 


แตมี ๒ สวน โดยเฉพาะในงานสํานกังานปลัดท่ีผมคิดวานาสนใจมาก ๆ ทานประธานที่เคารพครับ  


ก็คือหมวดที่วาดวยการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศกึษาถกูตดัไป ๗๒ ลานบาท  


อีกหมวดหนึง่ก็คือหมวดสนบัสนุนการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานก็ถูกตดัออกไป ๖๓ ลานบาท 


เบ็ดเสร็จทั้ง ๒ สวนนีต้ัดออกไป ๑๓๕ ลานบาท ผมเองโดยสวนตัวนี้คอนขางใหความสนใจเรือ่ง


การศกึษาขัน้พ้ืนฐานคอนขางมาก แตแนนอนในสวนของ สพฐ. นี้ผมคงไมพูดถงึ ผมจะพูดถึง 30 







๕๒ 


  


สนช. ๕๒              ศภุลักษณ  ๑๖/๓ 


 


สํานักงานปลัด ซึ่งมีสวนที่จะไปดูแลเรื่องการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นั่นกค็ือกรมการศึกษานอกโรงเรียน 


ที่พูดเชนนี้เพราะอยางนี้ทานประธานครับ สถานการณปจจุบันมีสถานการณที่คอนขางนาเปนหวง


กับเด็กและเยาวชนทีอ่ยูในระบบการศกึษาขัน้พ้ืนฐานทีไ่มสามารถจะใชชวีติศึกษาเลาเรียนในระบบ5 


การศกึษาปกติได ตอนนี้อยางนอยม ี๔ สถานการณท่ีเดก็และเยาวชนพลัดออกมาจากระบบ


การศกึษามาอยูตามที่ตาง ๆ   


  กลุมที่ ๑ ซึ่งทานอาจารยหมอเจตนพยายามจะออกกฎหมายไปแกไขเพ่ิมเติม 


ก็คือเรือ่งของกลุมเปาหมายที่ทองกอนวัยอนัควร กลุมนีจํ้านวนหลายหมืน่คนท่ีตองออกจาก 


ระบบการศึกษาไปอยูนอกโรงเรียน กก็ลายเปนกลุมออกนอกระบบคือกลุมท่ี ๑   10 


  กลุมที่ ๒ เปนกลุมวกิฤติใหม ซึง่พักหลังเกดิมากขึน้ชนดิที่ผมกง็งวาเกดิขึน้ได


อยางไรก็คือในภาคอีสานเรานี้ เผอิญทานผูวาไมไดนั่งตรงนัน้แลวทานจะเขาใจด ีทีจั่งหวดักาฬสินธุ


เปนรปูธรรมหนึง่เทานั้นทีเ่กดิปรากฏการณเชนนีข้ึ้น ก็คอือีสานไดมกีารปลูกยางมาก เด็กโรงเรียน 


ออกหมดมาอยูกับพอแมเพ่ือกรีดยาง ไมเรียนหนังสือออกมากรีดยางคอนขางมาก โดยไมไดสนใจ 


การศกึษาเลาเรียนก็เปนกลุมที่ ๒ ที่ออกมา ตัวเลขคอนขางสูง ถาทานไมเชือ่ทานไปดูไดในระบบ 15 


การศกึษาของเราที่ออกไปจากระบบการศกึษา  


  กลุมที่ ๓ เปนปรากฏการณใหมเกดิขึน้ ๒ – ๓ ปที่ผานมา แลวผมกาํลังลงไปด ู


อยางมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการของหญงิไทยทีไ่ปมีสามีเปนชาวตางประเทศ แตเดิม


สังคมไทยเผชิญปญหาเรียกวา เด็กลูกครึง่ ซึ่งมมีูลนธิิแหงหนึ่งชือ่มูลนธิิเพิรล เอส บัค สมัยกอน 


สัก ๒๐ ปทีแ่ลวจะมีพวกจีไอ (GI) ที่รบในสงครามเวียดนามก็จะไดคนไทยเปนภรรยา  20 


แลวกม็ีลูกครึ่งเกิดมา แตสถานการณนัน้หมดไปแลว ตอนนี้เปล่ียนเปนรปูแบบใหมกค็ือ 


คนเกษียณอายุตางแดนก็ขยับขยายเดินทางมาอยูกินกับผูหญิงไทย ทนีี้ลามไปถึงเด็กขางลาง  


เด็กนักเรียนมธัยมจํานวนมากเลยขณะนี้ภาคอีสาน อุดรธาน ียโสธร สุรินทร บรุีรมัย ศรีสะเกษ 


ออกจากโรงเรียนไปแตงงานกับฝรั่ง ซึง่เปนฝรัง่วัยเกษียณจากสวติเซอรแลนด จากอเมริกา  


จากเยอรมนีเปนกลุม  ๒ – ๓ กลุมนี้เปนกลุมใหญบวกกบักลุมของคนอีสานจํานวนหนึ่งและ25 


ภาคเหนือจํานวนหนึ่งที่อพยพยายตามพอแมมาทํางานในเมือง ประมาณการวาเดก็ออกนอกระบบ 


การศกึษานีห้ลายแสนคน ซึง่ถามวาอยูในมือใคร ก็คอือยูในมือของกรมการศึกษานอกโรงเรียน


นั่นเอง ซึ่งเกี่ยวกบัสํานกังานปลัด เพราะฉะนัน้กรรมาธกิารไมตองตอบผมก็ได และผมวาทาน 


ก็ไมไดตอบ เอาขอสังเกตไปกําหนดไววา ๑๓๐ กวาลานบาทนี ้อยาไดทิ้งเงินเปลา ๆ เมื่อตัดเขาไป 


 30 







๕๓ 


  


สนช. ๕๒              ศภุลักษณ  ๑๖/๔ 


 


อยูในงบตรงกลางนี้ใหไปดเูสียวาจะทําอยางไรใหกรมการศึกษานอกโรงเรียนนี้เอางบกอนนี้ไปถึง 


กลุมเปาหมายที่วานี้ เพราะชาติเดินไดเพราะคนมกีารศกึษาครบั -------------------------------------- 


      5 


          -  ๑๗/๑ 


 







๕๔ 


  


สนช. ๕๒                                                                                   ทิพยอัปสร  ๑๗/๑ 


 


เพราะฉะนัน้งบที่มีอยาไปละลายมันทิง้กับเรื่องท่ีไมจําเปน ตัดงบออกมาจากสํานักปลัดกค็ืน 


สํานักปลัดไปเสียเพ่ือไปดแูลกลุมเปาหมายแบบนี้ใหไดรบัการศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้นจะไดมคีุณภาพ


การศกึษามากขึน้ เราตองแกปญหาตามสภาวะแบบนี้แหละครับ ไมใชพอออกจากโรงเรียน 5 


ก็ปลอยเขาไป ๆ แลวกก็ลายเปนคนนอกระบบไปหมด แลวเราก็จะมาแกปญหาภายหลัง  


อยากจะฝากตรงนีว้างบ ๑๐๐ กวาลานบาท ที่ทานตดัจากสํานกัปลัดก็คนืเขาไป ไปใหเขาทํา


โครงการเรื่องเพ่ิมความรูการศึกษาสําหรบักลุมเปาหมายพิเศษที่ตองพนจากระบบการศึกษาไป  


เนนเลยนะครับเปนกลุมเปาหมายพิเศษ อยาใหเขาไปใชแบบเดิมแลวละลายไปมัว่นีไ่มเอา  


แตไปใหใชกบักลุมพิเศษเพ่ือดึงเด็กเหลานี้เขามาสูระบบการศึกษาอกีรูปแบบหนึ่ง ก็จะทําใหเด็ก 10 


ของเราไดรบัการศึกษาเพ่ิมมากขึน้ ขอบคุณทานประธานครบั ฝากไวแคนี้ครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ วันนี้ทานนายกรัฐมนตร ี


ไปราชการตางประเทศ ไดมอบหมายใหทานอาจารยวิษณุ  เครืองาม รองนายกรฐัมนตร ี


มารวมประชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาตแิทน ทานหมอเจตนมอีะไรครับ 


  นายเจตน  ศริธรานนท   :   ทานประธานครบั ไมทราบวาผมจะสามารถอภิปราย 15 


ในมาตรา ๒๕ ไดหรอืไมครบั 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขึ้นอยูกับทานขอหรือเปลา  


  นายเจตน  ศริธรานนท   :   ขอครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาขอ ผมก็อนญุาตครบั เดี๋ยวกอนครับ 


เมื่อสักครูนีข้องทานวัลลภทานกรรมาธิการยังไมไดตอบ  คุณหมอเจตนรอสักครูนะครับ  20 


ทานตวงชีแ้จงกอนครับ 


  นายตวง  อนัทะไชย (กรรมาธกิารวสิามญั)   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 


ผม ตวง  อนัทะไชย สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิในฐานะกรรมาธกิาร ตองกราบขอบพระคุณ 


ทานอาจารยวัลลภทีไ่ดกรุณาใหความสนใจกบักระทรวงศึกษาธกิาร ผมมีประเดน็ที่จะกราบเรียน 


ทานประธานผานไปยังสภา เพ่ือสภาจะไดสบายใจ ความจริงทานประธานคณะกรรมาธิการ 25 


ไดพูดไปแลว แตเพ่ือเปนประโยชนตอสภา เราจะโยงมาที่กระทรวงศึกษาธิการ การปรับลด 


ของงบประมาณปนีม้ีหลักการสําคญัที่อยากจะกราบเรียนทานอยู ๒ – ๓ ประการ 


  ประการแรกก็คือเราปรับลดอัตราคาใชจายที่เปนการฝกอบรมสัมมนาท่ีมหีลักสูตร 


ซ้ําซอนกนั โดยทีเ่ชิญหนวยงานมาชี้แจงถาหากวาหลักสูตรซ้ําซอนกนัจะตองตดัครบั 
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๕๕ 


  


สนช. ๕๒                                                                                   ทิพยอัปสร  ๑๗/๒ 


 


  ประการที ่๒ งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีไมใชภารกิจของหนวยงาน 


ในอดตีคงจะเหน็ปายของอดีตรัฐมนตรี ปายรัฐมนตรีที่ใหญมากกวาโฆษณาของกระทรวง 


ตอไปนี้จะไมมีอีกแลว เพราะวาถูกตัดเกือบทกุกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงศกึษาธิการก็โดนหมด 5 


  ประการที ่๓ ทานจะไมเหน็อีกตอไปกค็ือ ปรับลดการจางออแกไนซเซอร 


(Organizer) แลวก็ส่ือสัญจร อันนี้เราตดัลงไปเยอะพอสมควร ซึ่งผมคิดวาจําเปนท่ีจะตองดําเนนิการ 


แลวตอมาก็คือเรื่องการใชจายไปตางประเทศ ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลเราไดตดังบราชการทีไ่มได 


เกี่ยวของกบัขอผูกพันระหวางองคกร ระหวางประเทศหรือขอตกลงระหวางประเทศ  


  และอนัสุดทายก็คือ ปรบัลดคาใชจายการเดนิทางโดยเครื่องบนิใหเปนไปตามมติ10 


คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัท่ี ๓ มนีาคม ๒๕๕๘ ตวัเลขอยางนี้เปนตวัเลขที่สามารถอธิบายไดวาตดันีเ่ปน


เรื่องปกตท่ีิจะตองตัดตามนโยบาย แลวกข็อเท็จจริง แตส่ิงหนึง่ท่ีอยากจะเรียนทานประธานผานไป


ยังสภา รวมทั้งทานอาจารยวัลลภซึ่งไดใหความสนใจก็คอืวา งบประมาณที่เกี่ยวของกับการปฏิรูป 


การศกึษานัน้คณะกรรมาธิการไมตดัเลยครบั คณะกรรมาธิการไมตดังบประมาณในเรื่องของ 


การปฏิรปูการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน เชน การจัดการเรียนการสอน ๒ ภาษา  15 


ใหกับผูเรียน รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในอนาคตท่ีคณะกรรมาธิการเหน็ แลวก็ตรงกัน 


กับมหาวิทยาลัยหลายแหงวาตอไปนีม้หาวิทยาลัยควรจัดการศึกษาในระบบทวิภาคมีากขึน้ เพ่ือให


ผูเรียนไดมคีวามมัน่ใจวา เมือ่เขาไปเรียนแลวกม็ีงานทํา ตัวอยางที่เราพูดทั้งในสภาแลวก็พูดนอก


สภาเหมือนกนัวามีมหาวิทยาลัยหลายแหงทาํอยางนี้แลว มมีหาวิทยาลัยหลายแหงที่ทําเปนตวัอยาง  


ผมยกตวัอยาง เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตที่ผลิตบัณฑิตดานโรงแรม ผลิตบณัฑิต 20 


ดานฟูดไซแอนซ (Food science) ผลิตบัณฑิตที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว วนัแรกที่เขามาเรียน 


ที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ก็คอืวนัที่เขามงีานทาํแลว เขามีที่ฝกงานแลว เขามีท่ีสามารถบรรจุแตงตั้ง 


เปนเจาหนาที่ หรือเปนพนักงานของบริษัทแลว รวมทั้งไปประกอบอาชีพได งบประมาณในสวน


อยางนี้คณะกรรมาธิการไมไดตดัแมแตบาทเดียว เพราะฉะนั้นจึงกราบเรียนทานประธาน 


ผานไปยังสภาไดสบายใจวาท่ีออกมาเปนตวัเลขเหมอืนสูงนั้นเปนตวัเลขท่ีกระทรวง ทบวง กรม  25 


ที่มาเกี่ยวของ ไดชีแ้จงตอคณะกรรมาธิการแลววาเปนงบที่ซอนกนั เปนงบที่เวลาจัดสัมมนา


หลักสูตรเหมือนกัน เปนงบที่มีออแกไนซเซอรที่ปกติเขาจะมีเกือบทุกป ไดตัดออกไป  


จึงกราบเรียนทานประธานผานไปยังสภาไดโปรดเขาใจ ขอบพระคุณครับ 


 


 30 







๕๖ 


  


สนช. ๕๒                                                                                   ทิพยอัปสร  ๑๗/๓ 


 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปเชญิคุณหมอเจตนครบั มาตราอะไรครบั 


  นายเจตน  ศริธรานนท   :   มาตรา ๒๓ ทานประธานครับ นายแพทยเจตน 


ศิรธรานนท สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิทานประธานครบั ผมขออภิปรายงบประมาณ 5 


ของกระทรวงสาธารณสุข ในหมวดที่วาดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทานประธานครับ 


งบประมาณที่ตัง้ไว ๑๐๓,๓๙๖,๐๘๕,๐๐๐ บาท คณะกรรมาธิการปรับลดเหลือ  


๑๐๑,๙๘๐ ลานบาทโดยประมาณ คณะกรรมาธกิารปรบัลดไป ๑,๔๑๕,๗๖๑,๐๐๐ บาท 


จาก ๗ แผนงาน คือเขาปรบัลดทุกแผนงานไมไดตดัแผนงานเขาสูประชาคมอาเซียน  


แผนงานปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนงานปองกนับําบัดรักษายาเสพติด 10 


ใน ๑,๔๑๕ ลานบาทนี้คิดแลวเปนรอยละ ๑.๓๗ ถือวานอยมาก แลวก็สวนใหญเปนเรื่องของ 


ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ซึง่คณะกรรมาธิการมีกรอบในการปรบัลด ซึง่ผมกค็ิดวาเหมาะสม 


แลวโดยในภาพรวมผมก็พอใจในการทํางานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญชดุนีค้อนขางมาก 


โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับลดทีไ่ดเงนิมาถึง ๒๐,๕๐๐ กวาลานบาท ทานประธานครบั  


กอนใหญที่สุดของงบท่ีปรับลดก็คืองบลงทุนของแผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ซึ่งทาน 15 


ไดปรับลดไปถึง ๑,๐๕๙.๓ ลานบาท อันนี้กเ็ปนงบลงทนุ ซึง่ไมรวมงบลงทนุสรางอาคารที่พักอาศัย


ของบคุลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข งบลงทุนสรางที่พักอาศัยสําหรบัแพทยชนบท 


แมกระท่ังงบลงทุนครุภัณฑ ที่ดินและกอสรางใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งทานกป็รับลดหมด


ตรงนี้ผมไมติดใจโดยเฉพาะงบผูกพันหลายป เพราะวาเมื่อปรบัลดในผูกพันหลายปก็สามารถ 


ไปตัง้เพ่ิมในปทาย ๆ ได แลวก็การปรับงวดงานและงวดเงินใหม งบปเดียวหรืองบปแรกก็สามารถ20 


ปรับลดตามดัชนีคาวัสดุตามที่ทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ซึ่งทานกเ็ปนกรรมาธิการ 


ไดชีแ้จงไปแลวเพราะฉะนั้นผมไมติดใจ ในแงครุภัณฑการแพทยผมกไ็มติดใจ แตผมมีขอสังเกต 


นิดเดียว เพราะสํานกังบประมาณมวีิธกีารตรวจสอบราคาประมูล งบครุภัณฑที่ไมใชครุภัณฑ


การแพทยที่กระทรวงสาธารณสุขคือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แตกอนทานตองเขาใจ


กอนวาสํานักงานปลัดกระทรวงมีขอบเขตในการทํางานกวางขนาดไหน มหีนวยงานที่ขึ้นตรง 25 


ตอสํานักงานปลัดกระทรวงนี้มากนอยแคไหน สํานกังานปลัดกระทรวงมหีนวยงานที่อยูภายใต 


การดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวงก็คือโรงพยาบาล ศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 


แลวกโ็รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) แลวก็รวมถึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 


เปนหนวยที่ขึน้ตรงตอสํานกังานปลัดกระทรวง เพราะฉะนั้นขอบเขตของสํานกังานปลัดกระทรวง 


สาธารณสุขกวางมาก ครอบคลุมทุกหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะที่อยูในภูมิภาค 30 







๕๗ 


  


สนช. ๕๒                                                                                   ทิพยอัปสร  ๑๗/๔ 


 


การที่จะตั้งงบครุภัณฑการแพทยในป ๒๕๕๙ เขาไดงบประมาณมานอยมาก ไดงบมาทั้งหมด  


๑๙๔ ลานบาท ไมนับครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสรางนะครับ เปนครุภัณฑการแพทยเทานั้น  


สําหรบัโรงพยาบาลทัว่ประเทศคณะกรรมาธกิารก็ยังอตุสาหตามมาปรบัลดไปแค ๒ ลานบาท  5 


ทั้งครุภัณฑสํานกังาน คอมพิวเตอรโฆษณาและไฟฟาวทิยุ ผมไมตดิใจครุภัณฑทั่วไป -------------- 


 


          -  ๑๘/๑ 


 


 10 


 







๕๘ 


  


สนช. ๕๒         พรเพ็ญ  ๑๘/๑ 


 


แตครุภัณฑการแพทยมีเพียงเครื่องใสแรรังสีรักษาของโรงพยาบาลราชบรุีเพียงตวัเดียว  


งบ ๓๒ ลานบาท คณะกรรมาธิการก็ยังปรบัลดไป ๒ ลานบาท ผมกไ็มติดใจนะครบั เพราะวา 


ทานปรับลดตามหลักเกณฑวิธีการที่สํานักงบประมาณกาํหนด ผมเพียงแตบอกวาสํานักงบประมาณ5 


นี้ตั้งงบไวนอยมาก ทานตองดูแลตรงนี้ เพราะวางบประมาณคาเหมาจายรายหัวนี้ ๓,๐๒๙ บาท 


ตอคนตอปไมพอหรอกครบั แลวถาทานยังเจียดงบตาง ๆ เหลานี้ทีค่าเหมาจายรายหัวแลวเขา 


ก็เอามาลงทุนไมพอ ก็อยากจะฝากทางผูอํานวยการสํานกังบประมาณไววาทานชวยดูแลตรงนี้ 


ในป ๒๕๖๐ ดวยนะครับ เพราะวาสมัยที่ผาน ๆ มาเขาตองการตั้งงบลงทุนบางรฐับาลตั้งไวถงึ  


๑ แสนลานบาท เคยมมีาแลวทานผูอํานวยการก็คงจําได ผมฝากทานผูอํานวยการไว แลวก ็10 


ผมมีที่ตดิใจเล็กนอยก็คอืงบคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรมจากงบท่ีตั้งไว ๑๕๒ ลานบาท  


ทานปรับลดไปถึง ๒๓.๖ ลานบาท ๒๓.๖ ลานบาทนี่เงินเยอะนะครบั ก็ยังตดิใจเล็กนอยก็ยัง 


ไมเทาไร เพราะวาทานกบ็อกวาทําอยางนี้ทุกกระทรวง ทบวง กรม แตท่ีผมตดิใจมาก ๆ เลยก็คอื


คณะกรรมาธิการปรับลดคาใชจายในการคดักรองสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการในพ้ืนท่ี ตรงนี้ทานตัด


ไปท้ังกอนเลย ๖๘.๓๘ ลานบาท ตรงนี้บอกวาเงนินอย ไมใช อนันี้อยูในหมวดคาตอบแทนใชสอย15 


และวัสด ุซึง่อยูในหมวดงบดาํเนินงานในแผนงานเรงรดัและผลักดนัการพัฒนาคนตลอดชีวติ  


ผลผลิตที่เขาตัง้เอาไวก็คือวาประชาชนทุกกลุมวัยไดรบับริการสุขภาพท่ีเหมาะสม ทานประธานครับ 


เขาจะทาํอะไรบาง ตรงนีแ้ผนงานท่ีเขาตัง้ไวก็คือวาขอมลูประชากรไทยในราชกิจจานุเบกษา วันที ่๒ 


มีนาคม ๒๕๕๘ ระบไุวเลยนะครับวาเลม ๑๓๒ ตอนพิเศษที่ ๔๔๙ ง ประกาศสํานักทะเบียนกลาง 


เรื่อง จํานวนราษฎรทัว่ราชอาณาจักรแยกเปนกรุงเทพมหานคร จังหวดัตาง ๆ ตามหลักฐาน 20 


การทะเบียนราษฎร ณ วันที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ทัว่ประเทศ ประชากรม ี๖๕.๑ ลานคน  


.๑๒๔๗๑๖ เอา ๖๕ ลานคนก็แลวกนั ประมาณการสัดสวนผูสูงอายุเปนรอยละ ๑๕ ก็คอื 


๙,๗๖๘,๗๐๘ คน และกระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานปลัดกระทรวงเขาคาดการณวา 


จะคัดกรองใหไดผลรอยละ ๗๐ กค็ือ ๖,๘๓๘,๐๙๖ คนของผูสูงอายุ เขากม็ีหลักเกณฑในการ


คํานวณวาทําไมถึงตั้งงบไว ๖๘ ลานบาท ก็จะมีคาใชจายในแตละจังหวดันะครบั แลวก็คูณคาใชจาย25 


ในเอกสารในการคดักรองแลวก็คําขอตาง ๆ เหลานี้ ทานประธานครับ ขาราชการกระทรวง


สาธารณสุข ขออนญุาตขอเวลาอกีสัก ๒ – ๓ นาทีนะครับ ทานประธาน เพราะไมมคีนอภิปรายแลว  


แลวทานบอกวาจะเลิก เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ตอนนี้เพ่ิงเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นะครับ  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เอาสัก ๒ นาทแีลวกันนะครับ 
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๕๙ 


  


สนช. ๕๒         พรเพ็ญ  ๑๘/๒ 


 


  นายเจตน  ศริธรานนท   :   จะจบแลวครับ เพราะผมมเีรื่องเดียวผมมีประเด็นเดียว 


ทีนี้คณะกรรมาธิการซึ่งทุกทานท่ีนัง่อยูในท่ีนีผ้มไมแนใจวาทานจะลงลึกหรือเปลา ผูที่ตัดคือ 


คณะอนกุรรมาธิการ ผมก็เลยยกประโยชนใหวาทกุทานที่นั่งอยูท่ีนี้ไมเกี่ยว ก็มเีฉพาะ 5 


คณะอนกุรรมาธิการทานปรบัลดไปทั้งหมดเลย ๖๘.๓๘ ลานบาท แลวงบกอนนี ้๖๘ ลานบาท 


มาจากงบทั้งหมด ๑๔๒ ลานบาทของงบดาํเนนิการในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ผมสงสัย


มากตดัไปทั้งกอน ผมไปถามเจาหนาทีข่องกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพทไปถามเมือ่เชานี้ยังตดิใจ


ตามไปถามอีกวาสิง่ที่ผมของใจนี้เกดิมาจากสาเหตุใด เขาบอกวาคณะอนุกรรมาธิการนีต้ัดออกไป 


เพราะวาซ้าํซอนกับงบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ตดัเพราะวาซ้ําซอน10 


กับงบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผมขอซ้ําคํานี้อกีทีนะครับ ถาทาน


ตัดเพราะเหตุผลนี้ผมก็บอกวา ๑. ผมไมเห็นดวย แตไมจริง เดี๋ยวจะพูดตอ ที่ผมไมเห็นดวยทาน


ประธานครับ ในการจัดโครงสรางของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ในการจัดสรรงบประมาณ


รายจายประจําปของสํานักงบประมาณใหกับกระทรวงตาง ๆ ตองแบงตามฟงกชัน (Function) 


หนาที่ใครหนาที่มนั ถูกหรือไมครบั กระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่อะไร กระทรวงสาธารณสุขมหีนาที่15 


สงเสรมิ ปองกันโรค ตรวจสุขภาพ แลวก็ใหบริการสุขภาพ อันนี้เปนเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข 


ไมใชเรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ


ความมั่นคงของมนุษยนี้มหีนาที่ดแูลผูสูงอายุ แตวาหนาที่ของการตรวจโรค ตรวจสุขภาพ หนาที่


ใหบริการตองเปนหนาทีข่องกระทรวงสาธารณสุข ถกูหรอืไมครับ เราจัดโครงสรางของกระทรวง 


ทบวง กรมตาง ๆ ตามสตรคัเจอร (Structure) เราไมไดจัดตามฟงกชัน เพราะถาเราจัดตามฟงกชัน20 


ก็จะตองมกีระทรวงความยากจน กระทรวงยาเสพตดิ กระทรวงผูสูงอายุ แลวก็เอางานทั้งหมดไป


เลย แตวาในโครงสรางการจัดสรรงบประมาณนี้จัดสรรตามฟงกชนั จัดสรรตามอํานาจและหนาท่ีทีม่ี 


เพราะฉะนัน้หนาที่ในการตรวจสุขภาพ อันนีง้บคาใชจายในการคดักรองสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ


ในพ้ืนที่ เปนงานของกระทรวงสาธารณสุข ไมใชงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คง


ของมนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย มีกรมกิจการผูสูงอายุ ใช แตเขามี25 


งานอืน่รอยแปด แลวไมใชหนาที่ที่ดแูลสุขภาพ หนาทีด่แูลสุขภาพเปนเรือ่งของกระทรวงสาธารณสุข


นะครับ แลวก็เขาบอกผมตอนแรกนะครับ เดี๋ยวทานตอบวาจริงหรือไม เขาบอกวาเนื่องจาก


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย เขาชี้แจงคณะกรรมาธกิารคนละวันกับ


กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนี้เขาชีแ้จงตอ
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๖๐ 


  


สนช. ๕๒         พรเพ็ญ  ๑๘/๓ 


 


กระทรวงสาธารณสุข เพราะฉะนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เขาก็เลย 


ไดงบกอนนีไ้ป แลวตดักระทรวงสาธารณสุข เพราะวางบซ้ําซอน ตรรกะอยางนี้คงไมใชครับ  


ตรรกะอยางนีไ้มถูกแลวนะครับ แลวถาหากวาทานบอกวาทานอนุมัตกิระทรวงการพัฒนาสังคม 5 


และความมั่นคงของมนุษยไปแลว แลวทานไมใหกระทรวงสาธารณสุข ถาทานใหกระทรวง


สาธารณสุขทานตองไปตดัของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ยอนหลัง


ออกมา เพราะวาในการทํางานนีค้นของกระทรวงสาธารณสุขมีอยูกระจายทกุพ้ืนที่ มีทุกอําเภอ  


มีทุกจังหวดั แตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย มีเฉพาะจังหวดั แลวเขาไมมี


หนวยรบ ไมมีขนุพลที่ออกไปถึงประชาชน ตางกนันะครบั ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 10 


ความมั่นคงของมนุษย เขาอาจจะจางคนทํางาน เพราะวาวิธกีารสมัยใหมกค็ือไมตองมีคนจาง  


เอาเงนิมาจางคนก็ได เขามลัีกษณะคลาย ๆ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 


อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประจําหมูบาน (อพม.) เปนลักษณะเดียวกนั  


แตไมเหมือนกนัครบั ไมเหมอืนกับเจาหนาท่ีที่อยูในกระทรวงนั้น ซึ่งเขาทํางานเขารูเจตนารมณ  


เขารูจิตวญิญาณของการทํางานตางกัน ทานประธานที่ผมช้ําใจมากก็คือวาที่ทานบอกวาจะตดั 15 


เพราะวาซ้าํซอนแลวกก็ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีงบกอนนี้ไมจริงนะครับ 


ผมนี่ไปเปดเอกสารขาวคาดแดงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  


ผมเสียเวลาทั้งคนืเลยนะครบั ตอนเชายังมาดูอกี ไมมีงบกอนนี้ครับ งบท่ีทานบอกวาตรวจคัดกรอง


สุขภาพผูสูงอายุและผูพิการในพ้ืนที่ไมมีอยูในเอกสารขาวคาดแดงของกระทรวงการพัฒนาสังคม 


และความมั่นคงของมนุษย เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 20 


พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมมี ในเอกสารเลมนีค้รบั ผมยังไมแนใจนะครับ เพราะวาผมอาจจะเปนคนทีดู่อะไร 


ไมละเอียด ผมไปถามทานพลเอก อกนิษฐ ท่ีทานอภิปรายเรื่องผูสูงอายุนัน่แหละ ผมก็ถามทานวา  


พ่ีทําไมเรือ่งนีถ้งึมีในงบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย แลวทําไมผมหาไม


เจอ อยูตรงไหน ซอนอยูตรงไหน เขาก็บอกผมวาอยางนี ้เขาบอกวามคีรับ เขาบอกวามีตัง้ไวใน


เอกสารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยท่ีใหกับคณะอนุกรรมาธกิารนะ25 


ครับ ------------------------------------------------------------ 


 


          -  ๑๙/๑ 
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๖๑ 


  


สนช. ๕๒             ณัฐนติยรด ี ๑๙/๑ 


 


เขาบอกวามีงบตรวจคดักรองสุขภาพใหผูสูงอายุในวนัจายเบี้ยยังชีพ เขาเขียนอยางนีเ้ลยครับ  


มีงบท่ีเขาตั้งไวเปนงบตรวจคัดกรองสุขภาพใหผูสูงอายุในวนัจายเบี้ยยังชีพ แตทานอกนิษฐ 


บอกผมวาไมมี คือตั้งเอาไวแตไมได เมือ่ตั้งเอาไวแลวไมไดกแ็สดงวาทานตัดของกระทรวง5 


สาธารณสุขไปตรวจสุขภาพและคดักรองผูสูงอายุ แลวทานบอกวาไปซ้ําซอนกับกระทรวง 


การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 


ก็ไมม ีทานครบั ทานชวยตรวจตรงนี้ใหไดหรือไมครบั ผมเองผมก็ไมอยากจะไปปรับลดใหทาน 


ยืนเหมอืนกบัการชี้แจงในกฎหมายปกติท่ัว ๆ ไป เพราะผมคดิวาไมเหมาะสม ผมอยากฝาก 


ประเดน็นี้ไวดวยกแ็ลวกัน แลวก็อีกหนวยงานหนึ่งทีน่อกจากวาผูสูงอายุยังมีผูพิการอีก ผูพิการ 10 


ก็ไมม ีผมคงจะฝากเอาไวเทานั้น ขอบคุณครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานตวงครบั 


  นายตวง  อนัทะไชย (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ทานเจตนครับ อยาเพ่ิงหยุด 


ผมไมไดประทวง แตผมหารอืทานประธานอยางนี้ ผมเกรงวาจะไมชอบดวยขอบงัคบัการประชุม 


สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิจะทําใหการประชุมไมชอบ เนือ่งจากทานประธานไดวินิจฉัย ทานสมาชกิ 15 


ที่ออกไปแลววาญตัตขิองทานตกไปแลว แลวทานกว็ินิจฉัยวาสมาชิกสามารถที่จะตั้งขอสังเกตได  


แตที่อภิปรายตรงนี้เปนการโตกันมาถงึกรรมาธิการ แลวก็เหมอืนกบัใหกรรมาธิการตองมาตอบโต 


กันไปซึง่ไมชอบกบัขอบังคบัการประชมุสภานติิบัญญตัิแหงชาติ จึงกราบเรียนทานประธานวา 


จะเปนอยางนั้นหรือเปนเพียงขอสังเกตครบั 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ก็เปนขอสังเกต แตวากรรมาธิการ 20 


ก็ตั้งขอสังเกตไดเหมือนกัน ทานสมศกัดิ ์เชญิครบั 


  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่สิบ)   :    


ขออนญุาตกราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ทานสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ


ทุกทานครับ โดยเฉพาะทานนายแพทยเจตนประเดน็เรื่องของคาใชจายรายหัวในการรักษาพยาบาล


ใหกับสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติที่ตัง้เพ่ิมเปน ๓,๐๒๔ บาท อนันี้เปนการตั้งเพ่ิมตาม25 


ดัชนีในการบริการทางการแพทยไดมีการหารือรวมกันกบักระทรวงสาธารสุข แลวก็ สปสช.  


แลวถึงจะมีการตัง้ดัชนีราคาตัวนี้ออกมา แลวก็เปนคาใชจายรายหวัออกมาอยูท่ี ๓,๐๒๙ บาท  


โดยประมาณ ซึ่งรายการนี้ไดเอาเขา ตามคณะรัฐมนตรไีดมมีตไิปเรียบรอยกอนท่ีจะตั้งงบประมาณ 


รายจายประจําป ๒๕๕๙ อนันี้กราบเรียนเพ่ือทราบ  
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๖๒ 


  


สนช. ๕๒             ณัฐนติยรด ี ๑๙/๒ 


 


สวนประเดน็เรื่องคาใชจายในเรื่องของการคัดกรองสุขภาพของผูสูงอายุ  


ในคาใชจายสวนนี้ทางคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาวามีคาใชจายเรื่องของผูสูงอายุและคนพิการ  


มีภารกิจทีซ่้ําซอนกับการตัง้งบประมาณท่ีรองรับไวไดหรือไม ในชัน้การชี้แจงของกระทรวง 5 


สาธารณสุข แลวกท็างคณะอนุกรรมาธิการไดเห็นชอบรวมกนัและนําเสนอตอคณะกรรมาธิการวา 


สมควรจะปรับลดคาใชจายสวนนี้ลง ทางคณะกรรมาธกิารไมไดพิจารณาอยางเดียววามีคาใชจาย 


เรื่องผูสูงอายุกับคนพิการอยูที่กรมกิจการผูสูงอายุ หรือกรมกิจการสงเสริมคนพิการ แตไดมี 


การพิจารณาไปถึงงบประมาณในเรื่องของการรักษาพยาบาลใหบริการสุขภาพกับผูสูงอายุและ 


คนพิการ ในสวนของงบประมาณที่ตัง้ไวอยูที่ สปสช. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการตั้ง10 


งบประมาณในสวนนีเ้พ่ิมเตมิจากภารกิจของ สปสช. ในป ๒๕๕๘ เปนจํานวนเงนิทั้งหมด  


๖๐๐ ลานบาท เพราะฉะนัน้คาใชจายในสวนเรื่องของการคดักรองก็สามารถที่จะมาดําเนนิการ 


ใชจายจากยอดงบประมาณ ๖๐๐ ลานบาทนี ้ทีต่ั้งไวอยูในปงบประมาณ ๒๕๕๙ แลวก็เปนภารกิจ


เพ่ิมเติมจากป ๒๕๕๘ เพราะฉะนั้นผมขออนญุาตกราบเรียนเพ่ือทําความเขาใจกับทานสมาชกิดวย 


ขอบพระคุณครับ  15 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการชาญวทิยทานมีอะไรครบั  


ไมไดมีอะไรพาดพิงทาน มีหรือเปลาครับ 


  นายชาญวิทย  วสยางกูร (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 


ทานประธาน กระผมขออนญุาตเรียนชีแ้จงไปยังทานผูนําเสนอขอสังเกตเมือ่สักครู ขออภัย 


ที่ตองเอยนามทานนายแพทยเจตนในฐานะของประธานคณะอนกุรรมาธิการนดิหนึ่งไดไหมครับ  20 


เพราะเมื่อสักครูทานพูดถงึวาการตัดงบประมาณตาง ๆ เปนเรื่องของคณะอนุกรรมาธิการ  


ผมก็ขออนุญาตจะขอชีแ้จงนิดเดียวครับ 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   นดิเดียวนะครบั เดี๋ยวจะเปนการโตเถียงกัน  


  นายชาญวิทย  วสยางกูร (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   คงไมไดโตเถียง ผมจะขอชี้แจง 


หลักเกณฑในการทาํงานนดิเดียวครับ ขออนุญาตไมเกิน ๒ นาที ขออนุญาตกราบเรยีนทานประธาน 25 


ผานไปยังทานสมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติท่ีเคารพ กระผม ชาญวิทย  วสยางกูร กรรมาธิการ 


ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธกิารฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธและอื่น ๆ ขออนญุาต 


กราบเรียนวาหลักเกณฑในการทํางานของคณะอนุกรรมาธิการ ก็คือเราไดพิจารณาเนนถึงเรื่องของ


ความซ้ําซอน ทั้งในเรื่องของกลุมเปาหมาย ทั้งในเรื่องของกิจกรรม และไมไดเฉพาะกระทรวงใด  


กระทรวงหนึง่ แตเราพิจารณาในภาพรวมที่ครอบคลุมถึงทุกกระทรวง ถึงทุกภารกจิของ 30 







๖๓ 


  


สนช. ๕๒             ณัฐนติยรด ี ๑๙/๓ 


 


ทุกสวนราชการและทกุหนวยงานดวย ในกรณีนี้กต็องกราบเรียนวานอกเหนือจากการที่จะได


พิจารณาในเรือ่งของความซ้าํซอน ในเรื่องของประโยชนที่จะเกดิขึน้แลว กอนจะปรบัลดงบประมาณ 


ทุกสวนทุกครั้ง เราไดหารือกับสวนราชการ โดยเฉพาะอยางย่ิงไดหารือกบัผูที่มาชีแ้จงในรายละเอียด5 


ทุกครั้งจนกระท่ังไดรับความเหน็ชอบรวมกันเราถึงจะปรับลด เราไมไดดําเนินการโดยความเห็นชอบ 


ฝงของเราโดยฝายเดียว หรอืวาดําเนินการตามอาํเภอใจ เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตทําความชี้แจง  


ทําความเขาใจตรงนีไ้ป ผมไมทราบวาทานผูนาํเสนอขอสังเกตเมื่อสักครูไดขอมูลจากไหนอยางไร  


แตขออนญุาตกราบเรียนวาทุกครั้งในการดําเนนิการของเราจะตองหารือกบัสวนราชการที่มาชี้แจง


ในรายละเอียดในทกุขัน้ตอนในเนือ้หาตาง ๆ จนเหน็ชอบรวมกนัแลวถงึจะพิจารณาปรับลดครับ  10 


แมกระท่ังยอดปรับลดเรายังตกลงรวมกันเลยครบั ขออนญุาตกราบเรียนเพ่ือความเขาใจ 


ขอบพระคุณครับ  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณนะครบั ทานสมาชิกนอกจาก 


ทานรองนายกรัฐมนตรีจะไดมาเปนผูแทนของคณะรัฐมนตรีเขารบัฟงแลว ยังมีทานสุวพันธุ   


ตันยุวรรธนะ เขามาเปนผูแทนคณะรัฐมนตรดีวยนะครบั คุณหมอเจตนคงหมดแลวครับ 15 


  นายเจตน  ศริธรานนท   :   นิดเดียวครบั ไมไดตอความ คือผมจะขอบคุณ 


ทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เขาบอกวางบประมาณอันนีไ้มถูกตอง เพราะวาตั้งไวในงบ 


คาเหมาจายรายหัว ตรงนี้ผมรับได แตที่บอกวางบซ้ําซอนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 


ความมั่นคงของมนุษยนี่ รับไมได ผมแคนั้นเองครับ  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวไปปรกึษานอกรอบครับ 20 


  นายเจตน  ศริธรานนท   :   แลวผมไดรบัขอมูลมาโดยสมบูรณทัง้จากเจาหนาที ่


ที่ชี้แจง แลวก็จากผูที่รับผิดชอบในหนวยงานทีเ่ปนหวัหนาหนวยงานที่อยูทีก่ระทรวงสาธารณสุข 


เทานัน้ ขอบคุณครับ  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับ ทานสมาชิกครับ ที่ประชุม 


ไดพิจารณาและอภิปรายเรียงตามลําดบัมาตราจนจบรางแลวนะครับ ตอไปก็จะเปนการขอมติ 25 


ในมาตราทีค่ณะกรรมาธิการมีการแกไข ผมขอกราบเรยีนทานสมาชิกอยางนีว้า มาตราที่สมาชิก 


แปรญัตติ ปรากฏวาคําแปรญัตติไดตกไป โดยท่ีทานทวศีักดิไ์ดถอนในมาตรา ๔ แลวก็ไมไดมา 


ในมาตรา ๒๘ สวนทานมณเฑียร  บญุตนั ทีข่อแปรญัตตไิวในมาตรา ๑๐ ก็ไมไดมา จึงถือวา 


คําขอแปรญตัติทัง้หมดตกไป จะไมมกีารขอมติในเรื่องนั้นนะครับ ดังนั้นการขอมตจิะเปนการขอมติ 


ในประเดน็ที่วาทานเหน็ดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการหรือไม ในมาตราที่คณะกรรมาธิการ 30 







๖๔ 


  


สนช. ๕๒             ณัฐนติยรด ี ๑๙/๔ 


 


มีการแกไข ถาหากทานเห็นดวยในมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข ทานลงมติเห็นดวยกดปุม  


เห็นดวย ถาทานเห็นควรคงไวตามรางเดิม ทานกดปุม ไมเหน็ดวย หรือทานเห็นวาประสงค 


จะงดออกเสียงก็กดปุม งดออกเสียง กอนที่จะลงมติผมขอตรวจสอบองคประชมุ ทานสมาชกิครบั  5 


เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุม ขอใหทานสมาชกิเสียบบตัรลงคะแนนและกดปุมแสดงตน  


ยังเปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุมนะครบั ทานสมาชิกเพียงเสียบบตัรลงคะแนนและ 


กดปุมแสดงตนเทานัน้ ทานกรรมาธิการที่เปนสมาชิกก็กรุณาเสียบบัตรดวยนะครบั มีทานใดยังไมได


เสียบบัตรลงคะแนนหรอืไมครับ ขอทราบองคประชมุครับ 


  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๘ คน) 10 


 


          - ๒๐/๑ 







๖๕ 


  


สนช. ๕๒         เยาวเรศ  ๒๐/๑ 


 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๘๘ คน  


ครบองคประชุมนะครบั ตอไปผมจะถามมติเรียงตามลําดับมาตราวาทานเหน็ดวยกบัการแกไข 


ของคณะกรรมาธิการหรือไมนะครับ  5 


  อันดบัแรกเปนการลงมติในมาตรา ๔ คณะกรรมาธิการมีการแกไข ปรบัเพ่ิมจํานวน 


งบกลางและการแกไขปรับเพ่ิม (๖) ของมาตรา ๔ เชิญทานสมาชิกลงคะแนนไดครบั มีทานใด 


ยังไมไดลงคะแนนหรือไม ตรวจดูหนาจอเล็กนอยครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี)  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๔ มีสมาชิก 10 


เขาประชมุ ๑๘๙ คน มติเหน็ดวย ๑๘๖ คะแนน  ไมเหน็ดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เปนอนัวา 


ที่ประชมุเหน็ดวยกบัรางมาตรา ๔ ทีค่ณะกรรมาธกิารมกีารแกไขนะครบั   


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๕ คณะกรรมาธิการมีการแกไขโดยปรับลด


งบประมาณสํานกันายกรัฐมนตรแีละหนวยงานในกํากับและแกไขโดยปรบัลดงบของ ๒๓ หนวยงาน


ในขอ ๑ ถงึขอ ๒๓ เชญิทานสมาชกิลงคะแนนไดเลยครับ มทีานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไม  15 


ตรวจหนาจอนดิหนึ่งครับ ยังขาดอีกทานหนึ่ง ปดการลงคะแนนครับ ขอทราบผลครบั 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :  ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕ จํานวน 


ผูเขาประชมุ ๑๘๙ คน มีมตเิห็นดวย ๑๘๖  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓ เปนอนัวาท่ีประชุม 


เห็นชอบกบัมาตรา ๕ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขครบั 20 


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๖ คณะกรรมาธิการมีการแกไข ปรบัลดงบประมาณ 


ของกระทรวงกลาโหมและแกไขปรับลดงบประมาณของ ๗ หนวยงาน ในขอ ๑ ถึงขอ ๗ นะครบั 


เชิญทานสมาชกิลงคะแนนครับ ตรวจสอบเลยครับ มีทานใดยังไมลงคะแนนหรอืไมขาดอีก ๑ ทาน 


ปดการลงคะแนนครบั ขอทราบผลครับ  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 25 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๖ จํานวน 


ผูเขาประชมุ ๑๘๙ มีมติเห็นดวย ๑๘๕  ไมเห็นดวย ไมม ี งดออกเสียง ๔ เปนอนัวาท่ีประชมุ 


เห็นดวยกับมาตรา ๖ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขครบั  


 


 30 







๖๖ 


  


สนช. ๕๒         เยาวเรศ  ๒๐/๒ 


 


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๗ คณะกรรมาธิการมีการแกไขโดยปรับลด


งบประมาณของกระทรวงการคลังและแกไขโดยปรับลดงบประมาณของ ๘ หนวยงานนะครับ  


เชิญทานสมาชกิลงคะแนนไดครบั มีทานใดยังไมลงคะแนนหรือไม ตรวจดหูนาจอครับ ตรวจดู5 


หนาจออีกทานหนึ่งออกไปขางนอกหรอืเปลาครบั มีทานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไมครับ  


ปดการลงคะแนน  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๗  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๘ ไมทราบออกไปหรือเปลา ๑ ทาน มีมตเิหน็ดวย ๑๘๕  งดออกเสียง ๓   10 


ไมเห็นดวย ไมมี เปนอนัวาทีป่ระชมุเหน็ชอบดวยกับมาตรา ๗ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขครับ  


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๘ คณะกรรมาธิการมีการแกไขปรับลดงบประมาณ 


ของกระทรวงการตางประเทศ และแกไขปรบัลดงบประมาณของหนวยงานในขอ ๑ (๓)  


ของมาตรา ๘ เชญิทานสมาชิกลงคะแนนครับ มีทานใดยังไมลงคะแนนหรือไมครบั  


ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  15 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๘๙ มีมติเหน็ดวย 


๑๘๖ ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓ เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบกับมาตรา ๘ ทีค่ณะกรรมาธกิาร 


มีการแกไขนะครับ  


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๙ คณะกรรมาธิการมีการแกไขปรับลดงบประมาณ 20 


ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและแกไขปรับลดงบประมาณของหนวยงานในขอ ๑ ถงึขอ ๔ 


เชิญทานลงคะแนนครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๙ มีสมาชิก 


เขาประชมุ ๑๘๙ มีมติเห็นดวย ๑๘๖  ไมเหน็ดวย ไมม ี งดออกเสียง ๓ เปนอันวาทีป่ระชมุเหน็ชอบ 25 


ดวยกบัมาตรา ๙ ตามที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  


      


          -  ๒๑/๑ 


 


30 







๖๗ 


  


สนช. ๕๒         อัจฉรียา  ๒๑/๑ 


 


  ตอไปเปนการลงคะแนนในมาตรา ๑๐ คณะกรรมาธกิารมีการแกไขโดยปรับลด


งบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย และแกไขโดยปรับลด


งบประมาณของ ๗ หนวยงาน เชญิลงคะแนนไดครบั มีทานใดยังไมลงคะแนนหรือไมครับ  5 


ตรวจดหูนาจอนดิหนึ่งนะครบั อีกทานหนึ่งครับ ตรวจหนาจอหนอยนะครับ ปดการลงคะแนน  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๐  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๙ ทาน มีมตเิหน็ดวย ๑๘๔  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๔  


ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอนัวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกบัมาตรา ๑๐ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข 10 


  ตอไปเปนการลงคะแนนในมาตรา ๑๑ คณะกรรมาธกิารมีการแกไขโดยปรับลด


งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแกไขโดยปรับลดงบประมาณของ ๑๗ หนวยงาน 


เชิญทานลงคะแนนไดครับ มีทานใดยังไมลงคะแนนหรอืไมครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๑  15 


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๙ ทาน มีมตเิหน็ดวย ๑๘๕  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓  


ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอนัวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกบัมาตรา ๑๑ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข 


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๑๒ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขโดยปรับลด


งบประมาณของกระทรวงคมนาคม และแกไขโดยปรับลดงบประมาณของ ๗ หนวยงาน  


เชิญทานลงคะแนนไดครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  20 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย  ๑๘๕ คะแนน  ไมเหน็ดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๒  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๙ ทาน เห็นดวย ๑๘๕  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓   


ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอนัวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกบัมาตรา ๑๒ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  


  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๑๓ คณะกรรมาธิการมีการแกไขปรับลดงบประมาณ 25 


ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และแกไขปรับลดงบประมาณของหนวยงาน 


ในขอ ๑ ถงึขอ ๑๒ เชญิทานลงคะแนนครับ มีทานใดยังไมลงคะแนนหรือไมครบั ปดการลงคะแนน  


ขอทราบผลครบั  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


 30 







๖๘ 


  


สนช. ๕๒         อัจฉรียา  ๒๑/๒ 


 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๓  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๙ ทาน มีมตเิหน็ดวย ๑๘๕  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๔ เปนอันวา 


ที่ประชมุเหน็ชอบดวยในมาตรา ๑๓ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข 5 


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๑๔ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลด


งบประมาณของกระทรวงเทคโนโลยี และแกไขปรับลดงบประมาณของ ๖ หนวยงาน เชญิทาน 


ลงมตคิรับ มีทานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไมครบั ตรวจสอบนดิหนึ่ง ขาดอยู ๑ ทานครบั  


ตรวจหนาจอนดิหนึ่งนะครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 10 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๔  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๙ ทาน มีมตเิหน็ดวย ๑๘๖  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓ เปนอันวา 


ที่ประชมุเหน็ชอบดวยในมาตรา ๑๔ ที่กรรมาธิการแกไข  


  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๑๕ คณะกรรมาธิการมีการแกไขโดยปรับลด


งบประมาณของกระทรวงพลังงาน และแกไขปรบัลดงบประมาณของ ๖ หนวยงาน เชิญทานลงมติ15 


ไดครับ มีทานใดยังไมลงคะแนน ขาดอกี ๒ ทาน ปดการลงคะแนน ขอทราบผลนะครับ  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๕  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๙ ทาน มีมตเิหน็ดวย ๑๘๖  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓ เปนอันวา 


ที่ประชมุเหน็ชอบดวยในมาตรา ๑๕ ที่กรรมาธิการมกีารแกไข  20 


  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๑๖ คณะกรรมาธิการมีการแกไขปรับลดงบประมาณ


ของกระทรวงพาณิชย และแกไขปรับลดงบประมาณของ ๙ หนวยงาน เชิญทานลงมติไดครับ  


มีทานใดยังไมลงคะแนน อีก ๑ ทานครับ ตรวจเชก็ (Check) หนาจอเลยครับ มีทานใด 


ยังไมลงคะแนน ขอทราบผลดวยครับ  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 25 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๖  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๘ ทาน มีมตเิหน็ดวย ๑๘๕  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓ เปนอันวา 


ที่ประชมุเหน็ชอบดวยในมาตรา ๑๖ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๑๗ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลด


งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย และปรับลดงบประมาณของ ๙ หนวยงาน เชญิทานลงคะแนน  30 







๖๙ 


  


สนช. ๕๒         อัจฉรียา  ๒๑/๓ 


 


มีอีกหลายทานยังไมไดลงคะแนนตรวจสอบหนาจอครับ การลงคะแนนในมาตรา ๑๗ มีทานใด 


ยังไมลงคะแนนอีกหรือไมครบั ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 5 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๗  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๙ ทาน มีมตเิหน็ดวย ๑๘๖  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓ เปนอันวา 


ที่ประชมุเหน็ชอบดวยกับมาตรา ๑๗ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข 


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๑๘ คณะกรรมาธิการปรบัลดงบประมาณของ 


กระทรวงยุติธรรม และแกไขปรบัลดงบประมาณของ ๑๐ หนวยงาน เชญิทานสมาชกิลงคะแนน 10 


ไดครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๘  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๐ ทาน มีมตเิหน็ดวย ๑๘๗  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓ เปนอันวา 


ที่ประชมุเหน็ชอบดวยในมาตรา ๑๘ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  15 


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๑๙ คณะกรรมาธิการแกไขปรับลดงบประมาณ 


ของกระทรวงแรงงาน และปรับลดงบประมาณของ ๔ หนวยงาน เชญิทานลงมติไดเลยครับ  


มีทานใดยังไมลงคะแนนหรอืไมครับ ตรวจสอบหนาจอ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๙  20 


จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๐ ทาน มีมตเิหน็ดวย ๑๘๗  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓ เปนอันวา 


ที่ประชมุเหน็ชอบดวยกับมาตรา ๑๙ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข 


  ตอไปเปนการถามมตใินมาตรา ๒๐ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลด


งบประมาณของกระทรวงวฒันธรรม และแกไขปรับลดงบประมาณของ ๘ หนวยงาน  


เชิญทานสมาชกิลงคะแนนไดครบั มีทานใดยังไมลงคะแนนหรือไมครับ ตรวจสอบหนาจอครับ  25 


ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๐  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๐ มมีติเห็นดวย ๑๘๗  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชมุ


เห็นชอบดวยกบัมาตรา ๒๐ ที่คณะกรรมาธกิารมีการแกไข  30 







๗๐ 


  


สนช. ๕๒         อัจฉรียา  ๒๑/๔ 


 


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๒๑ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลด


งบประมาณของกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และแกไขปรับลดงบประมาณของ  


๑๒ หนวยงาน เชญิทานลงคะแนนไดครับ มีทานใดยังไมไดลงคะแนนตรวจสอบหนาจอนดิหนึ่งครับ  5 


ขอทราบผลครบั  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๑  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๐ ทาน มีมตเิหน็ดวย ๑๘๗  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓ เปนอันวา 


ที่ประชมุเหน็ชอบดวยกับมาตรา ๒๑ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  10 


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๒๒ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลด


งบประมาณของกระทรวงศกึษาธิการ และแกไขปรับลดงบประมาณของหนวยงาน ๘๙ หนวยงาน 


เชิญทานสมาชกิลงคะแนนไดครบั มีทานใดยังไมลงคะแนนหรือไมครับ ดูหนาจอนิดหนึ่งครับ  


ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 15 


 


          -  ๒๒/๑ 


  







๗๑ 


  


สนช. ๕๒         สุชารัตน  ๒๒/๑ 


 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๒  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๐ มมีติเห็นดวย ๑๘๗ ไมเห็นดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชุม


เห็นชอบดวยในมาตรา ๒๒ ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  5 


  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๒๓ คณะกรรมาธิการแกไขปรบัลดงบประมาณของ


กระทรวงสาธารณสุข และแกไขปรับลดงบประมาณของ ๑๓ หนวยงานดวยกนั เชิญทานสมาชิก


ลงคะแนนครบั มทีานใดยังไมคะแนนอีกหลายทาน ตรวจเช็กหนาจอครับ ปดการลงคะแนน  


ขอทราบผลครบั 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 10 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๓  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๖ มมีติเห็นดวย ๑๘๓ ไมเห็นดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชุม 


เห็นชอบดวยในมาตรา ๒๓ ที่แกไขโดยคณะกรรมาธิการนะครับ  


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๒๔ คณะกรรมาธิการแกไขปรับลดงบประมาณ 


ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และปรบัลดงบประมาณของหนวยงาน ๗ หนวยงาน  15 


เชิญทานลงคะแนนไดในมาตรา ๒๔ มีทานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไมครับ ตรวจหนาจอนดิหนึ่ง 


นะครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๔  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๗ มมีติเห็นดวย ๑๘๔ ไมเห็นดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชุม20 


เห็นชอบดวยกบัมาตรา ๒๔ ที่คณะกรรมาธกิารมีการแกไข  


  ตอไปเปนการถามมตใินมาตรา ๒๕ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลด


งบประมาณของสวนราชการในสังกดัสํานักนายกรฐัมนตรี กระทรวง ทบวง และแกไขปรับลด


งบประมาณ ๘ หนวยงาน เชิญทานลงมติในมาตรา ๒๕ ไดเลยครบั มีทานใดยังไมไดลงคะแนน


หรอืไม ตรวจสอบหนาจอครบั ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 25 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๕  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๖ มมีติเห็นดวย ๑๘๓ ไมเห็นดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชุม 


มีมตเิหน็ชอบดวยกับมาตรา ๒๕ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขนะครบั 


 30 







๗๒ 


  


สนช. ๕๒         สุชารัตน  ๒๒/๒ 


 


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๒๖ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลด


งบประมาณของหนวยงานของรัฐสภา และปรับลดงบประมาณของ ๓ หนวยงาน เชญิทาน


ลงคะแนนไดในมาตรา ๒๖ ตรวจสอบหนาจอครบั ทานใดยังไมลงคะแนนมาตรา ๒๖  5 


ปดการลงคะแนน ขอทราบผล 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๖ จํานวน 


ผูเขาประชมุ ๑๘๖ มีมติเห็นดวย ๑๘๓ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาท่ีประชมุ 


เห็นชอบดวยกบัมาตรา ๒๖ ที่คณะกรรมาธกิารมีการแกไขนะครับ 10 


  ตอไปผมถามมติมาตรา ๒๗ คณะกรรมาธกิารแกไขปรบัลดงบประมาณของ


หนวยงานศาล และปรบัลดงบประมาณของ ๓ หนวยงาน เชญิทานสมาชกิลงคะแนนในมาตรา ๒๗ 


ไดครับ มีทานใดยังไมลงคะแนนหรอืไมครับ ตรวจสอบหนาจอนดิหนึ่ง ปดการลงคะแนน  


ขอทราบผลครบั 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 15 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๗  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๖ มมีติเห็นดวย ๑๘๓ ไมเห็นดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชุม


เห็นชอบดวยกบัมาตรา ๒๗ ที่คณะกรรมาธกิารแกไข 


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๒๘ คณะกรรมาธิการปรบัลดงบประมาณของ


หนวยงานอิสระ และปรับลดงบประมาณของ ๘ หนวยงานดวยกนั เชิญทานลงคะแนนในมาตรา ๒๘  20 


ไดเลยครับ ยังมีอกีหลายทานยังไมไดลงคะแนน กรุณาตรวจสอบหนาจอ มีทานใดยังไมไดลงคะแนน


หรือไมครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๘  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๖ มมีติเห็นดวย ๑๘๓ ไมเห็นดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชุม25 


เห็นชอบดวยในมาตรา ๒๘ ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไข 


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๒๙ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับลด


งบประมาณในจังหวดัและกลุมจังหวัด และแกไขปรบัลดงบประมาณในทุกจังหวดัและกลุมจังหวัด 


เชิญทานลงคะแนนไดในมาตรา ๒๙ มีทานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไม ปดการลงคะแนน  


ขอทราบผลครบั 30 







๗๓ 


  


สนช. ๕๒         สุชารัตน  ๒๒/๓ 


 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๙  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๖ มมีติเห็นดวย ๑๘๓ งดออกเสียง ๓ เปนอันวาท่ีประชมุเหน็ชอบดวย 5 


ในมาตรา ๒๙ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๓๐ รัฐวสิาหกจิ คณะกรรมาธกิารแกไขปรับลด


งบประมาณในรฐัวิสาหกิจและหนวยงาน ๒๑ หนวยงาน เชญิทานลงคะแนนในมาตรา ๓๐ ไดครับ 


ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 10 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๓๐  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๖ มมีติเห็นดวย ๑๘๓ ไมเห็นดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชุม


เห็นชอบดวยกบัมาตรา ๓๐ ที่คณะกรรมาธกิารมีการแกไข 


  ตอไปผมขอถามมติในมาตรา ๓๑ คณะกรรมาธิการแกไขปรบัลดงบประมาณ 


ในสภากาชาดไทย ๑ หนวยงาน เชิญทานลงคะแนนเสียงในมาตรา ๓๑ ไดครับ มีทานใด 15 


ยังไมลงคะแนนหรือไม ตรวจสอบหนาจอนดิหนึ่งครับ อกีทานหนึ่งนะครับ ครบแลว  


ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๓๑  


จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๗ มมีติเห็นดวย ๑๘๔ ไมเห็นดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชุม20 


เห็นชอบดวยในมาตรา ๓๑ ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไข 


 


          -  ๒๓/๑   


 


25 







๗๔ 


  


สนช. ๕๒                         ดวงทิพย  ๒๓/๑ 


 


  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๓๒ คณะกรรมาธิการแกไขปรับลดงบประมาณ


กองทุนและเงนิหมนุเวียนหนวยงาน ๙ หนวยงาน เชญิทานสมาชิกลงคะแนนในมาตรา ๓๒  


ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 5 


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑ คะแนน)  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๓๒ จํานวน 


ผูเขาประชมุ ๑๘๘ มีมติเห็นดวย ๑๘๔  ไมเห็นดวย ๑ งดออกเสียง ๓ เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบ


ดวยกบัมาตรา ๓๒ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข ทานสมาชิกครับ ท่ีประชุมไดอภิปรายพิจารณา


เรียงตามลําดับมาตราจนจบราง และไดมีมติในมาตราทีค่ณะกรรมาธิการมกีารแกไขครบทุกมาตรา10 


แลว  


  ตอไปผมจะขอใหทีป่ระชุมนีพิ้จารณาทั้งรางเปนการสรปุอีกครัง้หนึ่ง และในการ


พิจารณาครัง้นี้สมาชิกอาจขอแกไขเพ่ิมเติมถอยคําได แตจะขอแกไขเพ่ิมเติมเนื้อความใดมไิด 


นอกจากเนื้อความที่เห็นวายังขัดแยงกันอยู จะมีสมาชิกทานใดประสงคจะแกไขเพ่ิมเติมถอยคํา 


ในรางพระราชบัญญัตฉิบบันี้หรอืไมครับ มหีรือไมครับ กรรมาธิการพิมพไมผิดนะครับ  15 


  (ไมมีสมาชิกยกมือ)  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ถาไมมี ถอืวาจบการพิจารณา 


ในวาระท่ี ๒ นะครับ  


  ตอไปจะเปนการลงมติในวาระที่ ๓ วาจะเหน็สมควรประกาศใหรางพระราชบญัญตั ิ


งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใชเปนกฎหมายหรือไมนะครับ  20 


ผมขอตรวจสอบองคประชมุสักนิดหนึง่ ทานสมาชิกเพียงแตกดปุมแสดงตนเทานั้น ยังไมตอง


ลงคะแนนเปนขัน้ตอนการตรวจสอบองคประชุมครับ  


  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๘ คน)  


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ขอทราบจํานวนผูเขาประชมุ ขณะนี ้


มีผูเขาประชุม ๑๘๘ ทาน  25 


  ตอไปผมจะขอถามมติ ถาสมาชิกทานใดเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายกดปุม 


เห็นดวย สมาชิกทานใดไมเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายกดปุม ไมเหน็ดวย สมาชิกทานใด


ประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง ขอเชิญทานสมาชิกลงคะแนนไดเลยครบั มทีานใดยังไมได


ลงคะแนนหรือไมครบั ตรวจสอบหนาจอ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  


  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 30 







๗๕ 


  


สนช. ๕๒                        ดวงทิพย  ๒๓/๒ 


 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมติในวาระ ๓ จํานวนผูเขาประชุม 


๑๘๘ มีมติเห็นดวย ๑๘๔  ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๔ เปนอนัวาที่ประชุมนี้ลงมติเหน็สมควร 


ประกาศใหรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใชเปน5 


กฎหมาย 


  โดยที่คณะกรรมาธิการมขีอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ 


และไดบนัทึกขอสังเกตไวเปนรายงานดวยแลว หากที่ประชุมเห็นดวยกบัขอสังเกตของ


คณะกรรมาธิการจะไดดําเนนิการสงไปยังคณะรัฐมนตรพิีจารณาดําเนนิการตอไป จะมีสมาชกิ 


ทานใดมคีวามเห็นอยางไรครับ ทานผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ แลวก็ ทานวลัลภ   10 


ตังคณานุรกัษ ตามลําดับนะครับ เชิญทานผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย 


  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ   :   ผมขออนุญาต  


นายแพทยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ ขออนญุาตถอนแลวครบั 


  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานอาจารยเฉลิมชัยถอนนะครับ ทานวัลลภ 


เชิญครับ 15 


  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ ผม วัลลภ  ตังคณานุรกัษ 


สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขออนุญาตเพ่ิมเติมขอสังเกตบางประโยค เพราะเนื่องจากวา 


คณะกรรมาธิการเขียนมาแลวสับสนปนเปกนั ตองขออภัยใชคํานี้จริง ๆ หนา ๑๕ (๑๕) กระทรวง 


การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย (๑) ทานชวยดู ทานเขียน ๒ เรื่องปนกนั แลวไมแยก 


ออกจากกันกเ็ลยเปนปญหา ในวรรคแรกเขียนถึงเรื่องจังหวดัชายแดนภาคใต แลวทานก็มาขมวดวา 20 


เนื่องจากประเทศไทยมเีด็กเรรอนจํานวนมาก แลวเดก็ดงักลาวมีชองทางเขาถงึบริการเปนคนละ


เรื่องกนั จังหวัดชายแดนภาคใตไมเกี่ยวกับเด็กเรรอน คนละเรื่อง ฉะนั้นขออนุญาตแกไขใหถกูตอง 


ออกไปจะไดไมอายเขา ขอแกอยางนี ้ในชวงแรก ๕ บรรทัดแรกกระผมไมติดใจลงทายวา เครือขาย


และอาสาสมัครในแตละชุมชน จบไวตรงนัน้ แลวผมคดิวาสวนที่จะตองแกไขอกีตอไปก็คือเรื่อง


เกี่ยวกบัเดก็เรรอนนะครับ ก็ขอใชคําวา อีกประการหนึง่ ประเทศไทยปจจุบันยังมีเด็กเรรอนอยูเปน25 


จํานวนมาก และเด็กดังกลาวไมไดมีโอกาสที่จะเขาถึงชองทางในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ


ได จึงควรที่จะเนนบริการเขาถึงกลุมเปาหมายกลุมนี้ตอไป นี่เปนสวนที่ ๑ เขาใจวาบันทึกเทปไวแลว  


  สวนที ่๒ ทีก่ระผมไดอภิปรายเกี่ยวกบัเรือ่งของการรวมตัวของเยาวชน ขออนญุาต


เพ่ิมอีกพารากราฟ (Paragraph) หนึ่งเปนวรรคตอไปนะครับ เขียนวา สําหรบัการรวมตวัของเด็ก 


และเยาวชนในรปูแบบของสภาในระดับตาง ๆ ตามกฎหมายนัน้ยังไดรับการสนบัสนุนงบประมาณ 30 







๗๖ 


  


สนช. ๕๒                        ดวงทิพย  ๒๓/๓ 


 


ไมเพียงพอตอการดําเนนิการ จึงควรหาหนทางสนบัสนนุใหเพ่ิมมากขึน้ตอไป อันนี้เปนสวนที่ ๑  


ขออนญุาตทานประธานวา ขอเพ่ิมขอสังเกตใหชดัเจนย่ิงขึ้น อันนี้เปนขอท่ี ๑  


  ขออนญุาตขอที ่๒ ผมเขียนใหแลวครับ ถาทานยินยอมผมก็จะไดมอบตอไป  5 


ใน (๒) เรื่องเกี่ยวกับผูสูงอายุ ความจริงไดความคดิมาจากทานอกนิษฐ แลวก็ตวัผมเองดวย  


ในเรื่องผูสูงอายุนี้ทานเขียนจนจบนีก้ระผมเห็นดวย แตขออนญุาตเตมิตอนทายสักเล็กนอยเถอะครับ  


พอเราเขียนวา และควรดําเนินการใหผูยากจนสามารถเขาถึงการรับบริการไดงายขึน้ ผมก็เตมิวา 


โดยเฉพาะการสงเสริมและสนับสนนุบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการดูแลผูสูงอายุ 


ใหมากย่ิงขึ้น เพราะเนือ่งจากเราโอนอาํนาจไปแลว แตยังสงเสรมิเขานอย ขอบคุณทานประธานครับ 10 


๒ สวน ขอบคุณครบั 


  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  


ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง ปฏิบตัิหนาที่แทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ)    


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานประธานคณะกรรมาธิการเปนอยางไรครับ 


รับไดไหมครับขอสังเกตของทานวัลลภทีเ่สนอ ทางคณะกรรมาธิการรบัไวไดหรือไมครับ  


  นายวิสุทธิ์  ศรสีพุรรณ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ คนที่สอง)   :    


ผม วิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ รองประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ คนที่สอง ยินดรีับขอสังเกตไวครบั  


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :   เชิญสมาชกิทานอื่นครับ ทานกิตติ  วะสีนนท 


เชิญครับ 


  นายกติต ิ วะสีนนท   :   กราบขอบคุณทานประธานครบั กระผม กติต ิ วะสีนนท 


สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กระผมขออนุญาตดูหนา ๑๔ ในสวนของขอสังเกตของกระทรวง 


การตางประเทศ ขอ ๓ ทานกรรมาธกิารทันนะครบั ในนัน้เขียนวาแผนบูรณาการ คอืกระผมเขาใจ 25 


ความเหน็ของคณะกรรมาธกิาร ซึ่งเปนส่ิงที่ด ีเพียงแตวาอันนีเ้รากําลังพูดถึงงบป ๒๕๕๙ แลวในนี ้


ยังใชการเตรียมความพรอม ไมใชการเตรียมความพรอมนะครับ เพราะวาเรากําลังจะเขาปลายปนี้ 


ฉะนั้นตรงนี้อาจจะเปนการพัฒนาศกัยภาพและความสามารถในการแขงขันในกรอบประชาคม 


อาเซียน อะไรทาํนองนี ้ผมขออนญุาตใหเปนแนวความคิดไว คงไมใชการเตรียมความพรอม 


ขอบคุณครับ 30 







๗๗ 


  


สนช. ๕๒                        ดวงทิพย  ๒๓/๔ 


 


     ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานกิตติท่ีพูดนี้จะไปเพ่ิมเปนขอสังเกต 


ในขอไหน หรือแยกเปนขอใหม 5 


  นายกติต ิ วะสีนนท   :   ในหนา ๑๔ (๓) ที่มีอยูเดิม ที่เปนเรือ่งประชาคมอาเซียน 


ซึ่งเปนส่ิงท่ีดีครับ ผมขอสนบัสนุนในแงของแนวความคดิ เพียงแตวาถอยคําจะไมใชการเตรียม 


ความพรอมอีกแลว เพราะวาป ๒๕๕๙ นีเ้ขาไปแลว  


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธกิารรับไวไดหรือไมครบั    10 


  นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ คนที่สอง)   :    


ขออนญุาตไปปรับถอยคาํ อาจจะเปนแผนบรูณาการในการเขาสูประชาคมอาเซียนเลย  


ตัดพวกขางหนาออกไปนดิหนึ่ง ขอบพระคุณครับ   


   


          -  ๒๔/๑ 15 


 


 


 


 


 20 


 


   


 







๗๘ 


  


สนช. ๕๒                 ชนญัชิดา  ๒๔/๑ 


 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตัดคําวา การเตรียมความพรอมประเทศไทย 


เปน แผนการในการเขาสูประชาคมอาเซียน ถูกตองหรือไมครบั 5 


  นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ คนที่สอง)   :   


ถูกตองครับทานประธาน 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   นายแพทยเจตนเชิญครับ  


  นายเจตน  ศริธรานนท   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ นายแพทยเจตน   10 


ศิรธรานนท สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิในขอ ๒.๑๙ ในหนา ๓๔ (๔) กรมการแพทยควรม ี


มาตรการและแนวทางในการบําบดัหรือกาํจัดขยะติดเชือ้ท่ีเกิดในสถานพยาบาลของรัฐตาง ๆ 


อันนี้กรมการแพทยเขาก็ดูในโรงพยาบาลจํานวนหนึ่งซึ่งสวนใหญจะอยูในสวนกลาง แตวา 


ในอํานาจหนาท่ีที่เกี่ยวกับขยะตดิเชื้อที่เกิดในสถานพยาบาลของรัฐท่ีอยูในภูมิภาคกเ็ปนหนาท่ี 


ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวก็กรมอนามัย เพราะฉะนัน้ผมขอแกเปลี่ยนจาก15 


กรมการแพทย เปน กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือจะไดครอบคลุมไปเลยทัง้หมด 


  นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ คนที่สอง)   :    


ก็รับขอสังเกตไวครับ 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตรงถอยคําขอเดียวกันนะครบัทานประธาน20 


คณะกรรมาธิการ ใหมีรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ ปรับเปน ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะดีกวา 


หรือไม ตัดคําวา “มี” ออกนะครบั เชิญทานสมาชิกครับ มีสมาชิกทานใดอีกหรือไม เชิญทานกิตติครับ  


  นายกติต ิ วะสีนนท   :   กราบเรียนทานประธานครับ กระผม กิตติ  วะสีนนท 


สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ทาํนองเดียวกนั ขออนญุาตกราบเรียนผานทานประธานไปยัง 


คณะกรรมาธิการ หนาเดมิ หนา ๑๔ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ขอ ๔ ก็ยังมีเปน 25 


การเตรียมความพรอมอยูดี ผมคิดวาอยางที่ทานประธานคณะกรรมาธกิารทานเสนอก็คืออาจจะ 


ตัดคําวา “การเตรียมความพรอม” ออกไป แลวใหเขียนวา ควรมมีาตรการดานการทองเท่ียวเพ่ือ


รองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมเปนแก ๒ แหง นะครับ ขออนุญาตอีกประเด็นหนึ่ง  


ผมขออนุญาตเรียนถาม ผมอานเร็ว ๆ ผมไมแนใจวาโดยที่วาในชวงท่ีทางคณะกรรมาธิการได


พิจารณารางพระราชบญัญตัิงบประมาณกม็ีความผันแปรในเรื่องการแลกเปลี่ยน 30 







๗๙ 


  


สนช. ๕๒                 ชนญัชิดา  ๒๔/๒ 


 


อัตราการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศมาก แลวก็มแีนวโนมทีเ่งินบาทจะตกเมื่อเปรียบเทียบ 


กับเงนิตราตางประเทศ โดยเฉพาะเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ผมไมแนใจวาในประเดน็เหลานี้ได 


มีการใสไวในขอสังเกตหรือเปลา เพ่ือเปนการเตรียมพรอม คงมีหลายกระทรวงไมใชเฉพาะกระทรวง 5 


การตางประเทศ แตวาประเด็นอตัราแลกเปล่ียนนี้กค็งจะตองเปนเรื่องที่จะตองพิจารณาในชวง 


ป ๒๕๕๙ ดวยครบั 


   ผูปฏิบตัิหนาท่ีแทนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ (นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกทานใดอกีหรือไมครบั ขอสังเกต 


ของคณะกรรมาธิการ 10 


  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานกรรมาธกิารครับ 


  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่สิบ)   :    


กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  ทานกติต ิทาน สนช. ประเด็นเรื่องอัตรา15 


แลกเปล่ียนนี้ทกุสวนราชการ รฐัวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ ถามีความจําเปนจะตองใชจายเพ่ิม


อันเนือ่งมาจากอตัราแลกเปล่ียนที่ไดรับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 


ถาไมสามารถใชจายจากงบประมาณป ๒๕๕๙ ที่ตัง้ไวอยางเพียงพอก็สามารถที่จะขอใชจายจากเงนิ 


งบกลางรายการเงินสํารองจายไดอยูแลว อันนี้ถอืวาเขาลักษณะคาใชจายของเงินงบกลางรายการ 


เงินสํารองจาย ขอบพระคุณครับ 20 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานพลเอก อกนิษฐ ครับ 


  พลเอก อกนิษฐ  หมื่นสวัสดิ ์  :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ


ที่เคารพ กระผม พลเอก อกนิษฐ  หมืน่สวัสดิ ์สมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิผมจะขอแกไข 


ขอสังเกตในหนา ๑๑ (๗)  25 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   หนา ๑๑ นะครบั 


  พลเอก อกนิษฐ  หมื่นสวัสดิ ์  :   หนา ๑๑ ครบั (๗) กองอํานวยการรักษา 


ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 


 30 







๘๐ 


  


สนช. ๕๒                 ชนญัชิดา  ๒๔/๓ 


 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๑๑ (๗) เชญิเลย วามาเลยครับ 


  พลเอก อกนิษฐ  หมื่นสวัสดิ ์  :   ผมขอใหตดัคําวา “กองอํานวยการรักษา 5 


ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” (กอ.รมน.) ออก ขึ้นตนดวย งบประมาณ เลย เปน งบประมาณ 


สําหรบัการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต กระจายอยูตามกระทรวงและหนวยงานตาง ๆ  


คงเดิมหมด เพราะวา กอ.รมน. นี้ไมไดรับผิดชอบหนวยเดียว การขึน้ตนลักษณะนี้เหมือนกับวา  


กอ.รมน. รับผิดชอบในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตแตเพียงหนวยเดียว ถาตดัออก


ขอความจะชัดเจนขึน้ครับ 10 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   แลวบรรทัดที ่๓ ตามมาทานอกนิษฐชวยด ู


ก็จะมีการอางถงึ กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักรและศนูยอํานวยการบริหาร 


จังหวดัชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)  


  พลเอก อกนิษฐ  หมื่นสวัสดิ ์  :   ใชครับ ซ้าํอยูแลว  15 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   อันนี้จะคงไวหรือไมครับ  


  พลเอก อกนิษฐ  หมื่นสวัสดิ ์  :   ซ้ําอยูแลว ดงันัน้เขียนลักษณะเชนนี้จะมองวา 


กองอํานวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปนหนวยงานทีร่ับผิดชอบแตเพียง 


หนวยเดียว แตถาบอกวางบประมาณสําหรับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตกระจายอยู 20 


ตามกระทรวงและหนวยงานตาง ๆ อาจมีผลใหการแกไขปญหาไมบรรลุผลไดอยางเปนรปูธรรม 


กองอํานวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและศนูยอํานวยการบริหารจังหวดัชายแดน


ภาคใตควรบรูณาการ  


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เขามีอยูในนี้อยูแลว คําเดมินะครับ  25 


  พลเอก อกนิษฐ  หมื่นสวัสดิ ์  :   ครบั 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธกิารครับ รบัไดหรือไมครับ ทานสมาชิก


ขอแกไข 


 30 







๘๑ 


  


สนช. ๕๒                 ชนญัชิดา  ๒๔/๔ 


 


  นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ คนที่สอง)   :    


รับไดครบั 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 5 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไดนะครับ ขอบคุณครบั มีสมาชิกทานอืน่ 


อีกหรอืไม หนา ๑๑ (๗) ตดัคําวา กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 


ออก ขอความก็จะเริม่ตนจากคําวา งบประมาณสําหรับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 


มีสมาชิกทานใดอีกหรือไม มีหรือไมครับ 


  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 10 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาจบการพิจารณาเรื่องขอสังเกต


ของคณะกรรมาธิการ และไมมีสมาชิกมีความเหน็เปนอยางอื่น ถือวาที่ประชมุเหน็ชอบ 


ตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ขอบคุณทานกรรมาธิการ กเ็ปนอันจบการพิจารณา 


รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ทานรองนายกรัฐมนตรี15 


เชิญครับ 


  นายวิษณุ  เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)   :   ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ


ที่เคารพ โดยเหตุที่ทานนายกรัฐมนตรตีิดภารกิจเดินทางไปราชการตางประเทศที่ประเทศฟลิปปนส 


จึงไดมอบหมายใหทานรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรฐัมนตร ีทานรัฐมนตรีสุวพันธุ และผม มารวม 


รับฟงการอภิปรายของทานสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ พรอมกันนั้น 20 


ทานนายกรฐัมนตรไีดมีบญัชามอบหมายใหผมปฏิบตัิหนาที่แทนในการกลาวขอบคุณตอทานสมาชกิ 


สภานิตบิัญญตัแิหงชาตแิทนทานนายกรฐัมนตร ีเรือ่งนีค้งไมใชเปนการปฏิบัตติามแบบธรรมเนียม 


อยางเดียวเทานั้น แมจะเปนธรรมเนียมท่ีหัวหนารัฐบาลจะตองมากลาวขอบคุณสภาเมื่อส้ินสุด 


การพิจารณารางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําป แตท่ีเหนือไปยิง่กวานั้นกค็ือ 


ตองการแสดงความรูสึกขอบพระคุณทานประธาน ทานสมาชิกสภาท่ีไดกรุณาใหความเหน็ชอบ  25 


แลวตองขอขอบพระคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบบันี้ที่ไดทํางาน 


ดวยความเหนื่อยยากมาตลอดระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน การไดมารับฟงและการไดเหน็เอกสาร


ของคณะกรรมาธิการทําใหเขาใจมากย่ิงขึ้นวา คณะกรรมาธิการกด็ี ทานสมาชิกสภาก็ดี ไดทํางาน 


อยางละเอียดรอบคอบ ไมไดเปนไปตามที่มีเสียงคอนขอดเลยวาสมาชกิสภาแตงตั้งจะทําภารกิจ 


แตกตางจากสมาชิกสภาเลือกตั้ง เพราะในที่สุดก็มีความละเอียดรอบคอบไมไดแตกตางกนั  30 







๘๒ 


  


สนช. ๕๒                 ชนญัชิดา  ๒๔/๕ 


 


อาจจะอาศัยประสบการณอยางอื่นนอกเหนอืไปจากในสมัยระบบของสมาชกิสภาเลือกตั้ง เพราะวา 


ทานคุนเคยกบัระบบราชการจึงอาจจะนําปญหาตาง ๆ มานําเสนอไดละเอียดชัดเจน และสรางสรรค 


ไปอีกรูปแบบหนึง่ กฎหมายงบประมาณนัน้เปนกฎหมายที่มีความสําคญัที่สุดในบรรดากฎหมาย 5 


ทั้งหลาย มิใชเพราะเหตวุาเปนกฎหมายการเงนิเทานั้น ------------------------------------------------- 


 


          -  ๒๕/๑ 


   


    10 







๘๓ 


  


สนช. ๕๒         ภรภัทร  ๒๕/๑ 


 


แตเปนกฎหมายทีเ่กี่ยวกับความเปนความตายของประเทศ และเปนเครื่องมือที่สําคญัที่สุดในการที่


รัฐบาลจะใชในการขบัเคลื่อนนโยบายของรฐับาล เมื่อประมาณ ๑ ปที่ผานมาในวนัท่ี ๑๒ กันยายน 


ปที่แลว รฐับาลไดมาแถลงนโยบายกอนที่จะเขาบริหารราชการแผนดนิวา รัฐบาลมนีโยบาย 5 


จะดําเนินการ ๑๑ ดาน ซึง่นโยบายท้ัง ๑๑ ดานนัน้ตองอาศัยเงิน คืองบประมาณ ตองอาศัยคน  


คือบุคลากร ตองอาศัยอาํนาจ คือกฎบตัร กฎหมายมารองรับ เรื่องกฎบตัร กฎหมายนั้นก็พอมอียู 


เรื่องใดยังขาดกม็าขอความอนุเคราะหจากสภาเปนระยะ ๆ ซึง่ก็ไดอนุเคราะหผานรางกฎหมาย 


ไปให เรื่องของบุคลากรเปนเรื่องทีร่ัฐบาลตองจัดหาเอง ซึ่งก็พอหาไดแมจะมีขดีจํากดั เรื่องของ


งบประมาณรัฐบาลจําเปนตองมาขอความเห็นชอบจากสภา ซึ่งบัดนี้สภากไ็ดใหความเหน็ชอบแลว10 


โดยบริบูรณ งบประมาณเหลานี้แหละครับที่จะใชในการขับเคล่ือนนโยบายทั้ง ๑๑ ดานท่ีรัฐบาล 


ไดแถลงไว เพ่ือท่ีจะนําไปใชในการแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ นําไปใชในการวางรากฐาน 


การพัฒนาสังคม นําไปใชในการเพ่ิมศกัยภาพในการแขงขันกบัตางประเทศ นําไปใชในการสราง


ความเชื่อมัน่ใหเกิดขึ้นแกประเทศของเรา และนําไปใชในการวางรากฐานยุทธศาสตรสําหรับ


ระยะเวลาอกีประมาณ ๒๐ ปขางหนาตามเปาหมายหรอืแผนและขั้นตอนดังที่รัฐบาลไดเคยแถลงไว15 


เปนระยะ ๆ ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ รวมทัง้ขอสังเกตเพ่ิมเติมที่ทานสมาชิกสภานิติบญัญตัิ


แหงชาตไิดเพ่ิมเติมในวันนี้เมื่อสภาไดใหความเห็นชอบแลวกค็งจะไดสงตอไปยังรฐับาล ซึ่งรฐับาล 


ก็จะไดนาํเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาพรอม ๆ กับขอสังเกตเมื่อครั้งท่ีรฐับาลเคยนําเสนอ


รางพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอสังเกตเหลานั้น 


ก็จะไดนาํเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดวยกัน ซึง่รฐับาลเองไดประมวลขอสังเกตดงักลาววา 20 


แบงออกเปน ๓ กลุม 


  กลุมที่ ๑ กค็ือขอสังเกตสําหรับใชในการเตรียมจัดทํางบประมาณในปตอไป  


สภาแหงนี้ไดผานการพิจารณากฎหมายงบประมาณมาแลวครั้งนี้เปนครัง้ท่ี ๒ แลวก็คงจะมีโอกาส 


ไดทําครั้งท่ี ๓ ในศกัราชตอไป ทําใหเหน็ความตอเนือ่ง และมองเห็นภาพอดีต ปจจุบัน อนาคต 


ไดเปนอยางด ี 25 


  ขอสังเกตอกีกลุมหนึง่กลุมที ่๒ กค็ือขอสังเกตที่ทานไดลงลึกเปนรายกระทรวง  


ที่จริงเปนรายกรมดวยซ้ําไปวา งานอะไรที่ควรจะนําไปพัฒนาใหดี มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 


  และขอสังเกตกลุมที่ ๓ กค็ือขอสังเกตทีว่าควรจะมีการประหยัด ตัดทอน  


ลดรายจาย คาใชจายบางอยาง ซึง่ถาทําไดตามขอสังเกตนัน้ก็จะเปนผลดตีอประเทศ  


 30 







๘๔ 


  


สนช. ๕๒         ภรภัทร  ๒๕/๒ 


 


  ขอสังเกตทัง้ ๓ กลุมนั้นมีประโยชนมากครับ ถาจะพูดใชภาษาธรรมดาก็คือวา  


ทําใหหตูาสวางขึน้มากทีเดียว แลวกเ็ปนที่นายินดีท่ีเกดิขอสังเกตเหลานี้ออกมา เมือ่คณะรฐัมนตรี 


ไดใหความเหน็ชอบแลวก็จะไดสงไปใหหนวยงานทั้งหลายที่เกี่ยวของนาํไปพิจารณาในสวนของตน 5 


เพราะวาขอสังเกตนี้ลงลึกเปนรายกรม อาจจะลงลึกไปถงึกอง หรอืสํานกัดวยซ้าํไป ซึ่งเปนประโยชน


ในการที่จะดําเนนิการ ทานนายกรฐัมนตรีไดฝากมากราบเรียนตอทานประธานดวยวา รัฐบาลขอให


ความมั่นใจเหมือนกับทีท่านนายกรฐัมนตรีไดเคยใหความมั่นใจในวันที่ทานลุกขึ้นเสนอกฎหมาย


งบประมาณเมื่อ ๓ เดือนเศษที่ผานมา นัน่ก็คอืรัฐบาลจะนําเงินงบประมาณตามกฎหมายที่ไดรบั 


การอนุมตัิไปในวนันี้ไปใชจายใหตรงตามความประสงคของทานสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ  10 


ตรงตามเจตนารมณของกฎหมายดวยความโปรงใส ดวยความซื่อสัตย ดวยความสุจริต ภายใต 


การสอดสอง ตรวจสอบจากองคกรท้ังหลาย เพ่ือใหบังเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติสืบไป 


ขอบพระคุณครับ 


  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 


รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณทานรองนายกรัฐมนตรีนะครับ  15 


ทานสมาชิกครับ เปนอันจบการพิจารณาเรื่องดวน รางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป


งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตองขอขอบคณุทานรองนายกรัฐมนตรี ทานวิษณุ  เครอืงาม  


ทานรฐัมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี ทานรัฐมนตรสุีวพันธุ ขอบคุณกรรมาธกิารทุกทาน 


โดยเฉพาะทานประธานคณะกรรมาธิการครบั  


  ทานสมาชิกครับ ตอไประเบยีบวาระที่ ๓ กระทูถาม  ไมมี 20 


  ระเบียบวาระที ่๔  เรือ่งที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แลว  ไมม ี


  ระเบียบวาระที ่๕  เรือ่งที่คางพิจารณา  ไมม ี


  ระเบียบวาระที ่๖  เรือ่งที่เสนอใหม  ไมม ี


  ระเบียบวาระที ่๗ เรื่องอื่น ๆ  


   มี ๑ เรื่องที่จะแจงใหทีป่ระชุมทราบวาวันพรุงนีม้ีการประชุมสภานิตบิัญญัติ25 


แหงชาต ิเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ตามเดิมนะครับ ระเบียบวาระสําคัญวันพรุงนี้ ไดแก  


เรื่อง การพิจารณาเรื่องอนุมตัิพิธีสารแกไขความตกลงมารราเกช (Marrakesh) การจัดตั้ง 


องคการการคาโลกตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  


พุทธศักราช ๒๕๕๗  กับเรื่องดวนท่ี ๒ ในวนัพรุงนีน้ะครบั รางพระราชบญัญตัิสงเสรมิ 


และรกัษามรดกภูมิปญญาทางวฒันธรรม พ.ศ. .... ทีค่ณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ  30 





